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กกต.รับรองสุภาพร

พท.ปลุกซอมหลักส่ี

‘ปอม’การันตีจบแลวจอตั้ง‘สันติ’รักษาการเลขาฯพปชร.
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หวงคลัสเตอร‘กทม.’ยังพุง

พบโอมิครอนพันธุยอย9คน

ฟนสัมพันธซาอุฯดีกวา32ป

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหม 6,718  

ราย เสียชีวิต 12 ราย “ศบค.” หวงคลัสเตอร

ตรุษจีน ขอเครงครัดมาตรการโควิดฟรีเซต

ติง “นายกฯ” สั่งตํารวจ-ฝายปกครองจับตา

สถานบันเทิงสัปดาหแรก หลังไฟเขียวนั่ง 

ดริงกถึง 5 ทุม ขู! ใครฝาฝนฟนทันที “สธ.” 

ระบุกลุมเปราะบางติดเชื้ออาการไมรุนแรง

โฮมไอโซเลชั่นได “กรมวิทย” เผยพบเชื้อ 

โอมิครอนสายพันธุ ยอย  BA.2 ใน ไทยแลว  

9 ร าย

เม� อวันท่ี 25 ม.ค. พญ.สุมนี วัชรสินธุ 

ผูอํานวยการสํานักส� อสารความเส่ียงและพัฒ                                                       

นาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ใน                                                     

ฐานะผูชวยรองโฆษกศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถาน 

การณการแพรระบาดในประเทศไทยวา พบ

ผูติดเชื้อรายใหม 6,718 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 6,497 ราย จากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 6,476 ราย คนหา

เชิงรุก 21 ราย เรือนจํา 69 ราย เดินทาง

มาจากตางประเทศ 152 ราย ทําใหมียอด

ผูติดเชื้อสะสม 2,391,357 ราย หายปวย

เพิ่ม 7,659 ราย ทําใหมียอดหายปวยสะสม 

2,287,768 ราย อยูระหวางรักษา 81,532 

ราย อาการหนัก 548 ราย ใสทอชวยหายใจ 

114 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย เปนชาย 

9 ราย หญิง 3 ราย ทําใหมียอดผูเสียชีวิต

สะสม 22,057 ราย 

ไทยโพสต • กกต.รับรอง “น้ําหอม-สุภา

พร” เปน ส.ส.สงขลาแลว “ชลน�าน” ย้ําสง

ผูสมัครชิงเลือกตั้งซอมลําปางแน� มั่นใจทวง

พื้นที่คืน “ลุงปอม” ไมรูเด็กชูสามนิ้วเปน

แกนนําม็อบ 3 นิ้ว บอกเปนลูกหลานทั้ง

นั้น คุยกันดีไมมีอะไร “ส.ส.เต” ยันไมฟอง

ถูกปดกั้นลงพื้นที่ “เพ� อไทย” ปลุก ปชช.เขต 

9 กทม.เลือก “สุรชาติ” เพ� ออนาคตประเทศ

เปลี่ยนแปลงการเมือง “ชัชชาติ” เปดสภา

กาแฟ เพ� อนชัชชาติ ชวน ปชช.คุยปญหา

เมือง ตั้งเปาขยายเครือขาย 1 พันแหงทั่ว 

กทม.   

เม� อวันที่ 25 มกราคม สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอผล

การตรวจสอบเบ้ืองตนและเห็นควรประกาศ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(ส.ส.) แบบแบงเขตเลือกตั้ง 

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ยกคณะบินไปเยือนซา

อุฯ อยางเปนทางการ ฟนความสัมพันธเกา

ในรอบ 32 ป ทั้งดาน “การตางประเทศ-

เศรษฐกิจ-แรงงาน” บอกรอฟงแถลงหลัง

กลับถึงไทย 26 ม.ค.นี้ “เสี่ยเฮง” ต� นเตน 

เลาพอเคยไปทํางานซาอุฯ เลี้ยงครอบครัว 

“วิษณุ” เช� อสัญญาณดี “จุรินทร” แยมพาณิชย

รอทําธุรกิจรวมกัน

ที่ทาอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6                                                   

ดอนเมือง (บน.6) วันท่ี 25 ม.ค. เวลา 07.00 น. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม พรอมคณะ อาทิ นาย

ดอน ปรมัตถวินัย รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.การตางประเทศ, นายสุพัฒนพงษ พันธ                                                                 

มีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน, 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน, นาย    

ธนกร วังบุญคงชนะ

ชัยนาท/กรุงเทพฯ • “ประวิตร” ตอกย้ํา

สัมพันธ 3 ป.เหนียวแน�น ไมเคยทะเลาะ

กับ “นองตู” ลั่นขับไล 21 ส.ส.จบแลวไมมี

ทบทวน มั่นใจเสียงในสภาไมวิกฤตแน� “สม

ศักด์ิ” เช� อการเมืองเดินหนาตอไดหลัง พปชร.                                                              

เคลียรภาพชัด “ไพบูลย” ระบุลุงปอมสงเร� อง

ถึงมือ กกต.แลว แนะ 21 ส.ส.รีบหาสังกัด 

ใน 30 วันกอนสิ้นสภาพ จอตั้ง “สันติ” รักษา

การเลขาฯ กอนต้ังจริงเดือนเม.ย. “โฆษก                                                                 

พปชร.” ประกาศพรรคยัง  หนุนบิ๊กตูเปน

แคนดิเดตนายกฯ  

เม� อวันอังคารท่ี 25 ม.ค. พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู

อํานวยการกองอํานวยการน้ําแหงชาติ ได

ลงพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาทและสิงหบุรี เพ� อติด 

ตามมาตรการรองรับฤดูน้ําแลง ดวยสีหนา

ที่ยิ้มแยมอารมณดีตลอดการเดินทางลงพื้น

ที่ โดยมี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ใหการตอนรับ แตเปนท่ีน�าสังเกตวานางนฤมล                                                 

ภิญโญสินวัฒน เหรัญญิกพรรค พปชร. 

และ พล.อ.วิชญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

ประธานยุทธศาสตรพรรค ไมไดเดินทางติด  

ตามลงพื้นที่เหมือนเชนทุกครั้ง หลังเกิดกระ 

แสขาววาเตรียมไปรวมพรรคใหมกับ ร.อ. 

ธรรมนัส พรหมเผา 

โดย พล.อ.ประวิตรใหสัมภาษณถึงข้ัน

ตอนเกี่ยวกับการขับ ส.ส. 21 คนออกจาก

พรรควา มันจบไปแลวๆ สวนกรณีนายสม

ศักดิ์ พันธเกษม ส.ส.นครราชสีมา 

ถึงคราวเงิน ‘คริปโต’

ออกมาสูรถถัง!

๓ ป. Forever

‘หนู’ ปลดล็อกกัญชาฉลุย

จอเขาสภาฯ

ไทยโพสต • “จุรินทร” หัวโตะวอรรูมแก

ของแพง สั่งมอนิเตอรทุกรายการ สงชุด

เฉพาะกิจ 55 ชุดตรวจสอบ เจอฉวยขึ้น

ราคาเอาผิดตาม กม.ขั้นเด็ดขาดทันที แนะ 

ปชช.แจงสายดวน 1569 คนเลี้ยงหมูตัดพอ

ตกเปนจําเลยสังคม ตรึงหมู 110 บาท 3 

สัปดาห แบกภาระลน ขอรัฐปลอยกลไกตลาด

ทํางาน 

ท่ีกระทรวงพาณิชย เม� อวันท่ี 25 มกรา                                                                               

คม นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัวหนา

พรรคประชาธิปตย รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนประ 

ธานการประชุมคณะทํางานกํากับติดตาม

สถานการณราคาสินคา  แกไขปญหาและ

ดําเนินคดีกับผูฝาฝนและกระทําความผิดตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 2/2565 พรอม

ดวยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระ 

ทรวงพาณิชย, นายวัฒนศักย เสือเอี่ยม 

อธิบดีกรมการคาภายใน และคณะผูบริหาร

ระดับสูงกระทรวงพาณิชย

นายจุรินทรกลาววา ไดลงนามแตง

ตั้งใหปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานใน

ระดับสวนกลาง และผูวาราชการจังหวัด

ทุกจังหวัดเปนประธานในสวนภูมิภาคและ

ระดับจังหวัด ประเด็นที่เปนอํานาจ

ไทยโพสต • ผล CPI ดัชนีรับรูการทุจริต

ประจําป 64 ไทยรวง! ได 35 คะแนน อยู

อันดับ 110 โลก ตกจากปที่แลว รั้งอันดับ 

6 อาเซียน “หมอชลน�าน” จวงซ้ําสะทอน

รัฐบาลประยุทธลมเหลว เอื้อประโยชนพวก

พอง “อดีต ปธ.ศาลอุทธรณภาค 5” รอง 

ป.ป.ช.ฟนอาญา “บิ๊กตู-วิษณุ” ปมตั้งอดีต

เลขาฯ ศาลยุติธรรมนั่งตําแหน�งสําคัญ 

เม� อวันท่ี 25 มกราคม สํานักงานคณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปดเผยวา เวลาประมาณ 

12.01 น. ตามเวลาประเทศไทย องคกร

เพ� อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency                                                                   

International หรือ TI) เผยแพรผลการ

สํารวจดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 

Perceptions Index หรือ CPI) ประจําป 

2564 จากจํานวนประเทศ 180 ประเทศท่ัวโลก
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2 ในประเทศ

อยาใหตรุษจีนเปนคลัสเตอร

นตรุษจีนประจําปพุทธศักราช 2565 ตรงกับวัน

อังคารที่ 1 กุมภาพันธ ซึ่งเทศกาลตรุษจีนถือเปน                                                                   

หน่ึงในเทศกาลท่ีสําคัญท่ีสุดของชาวจีนท่ัวโลก เพราะ

ถือเปนวันขึ้นปใหมตามปฏิทินจีน คลายกับประเพณี

วันสงกรานตของประเทศไทย จึงทําใหชาวจีนในทุกซีกโลก

ใหความสําคัญกับเทศกาลนี้อยางมาก โดยคนไทยเชื้อสาย

จีน ซึ่งตามขอมูลของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการ

มหาชน) ในหัวขอกลุมชาติพันธุ : ไทยเชื้อสายจีน ระบุวา มี

ชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย ประมาณ 10 ลานคน หรือ

คิดเปน 11-14% ของจํานวนประชากรทั้งหมดของประเทศ 

(พ.ศ.2555) ในขณะที่ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ธีระพันธ 

เหลืองทองคํา อาจารยประจําภาควิชาภาษาศาสตร คณะ

อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ

ดานสัทศาสตร ภาษาศาสตรภาคสนาม การทําพจนานุกรม 

และการวิจัยภาษาชนกลุมนอยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ไดเขียนไว ในหนังสือ Language, Nation and 

Development in Southeast Asia ระบุวาประเทศไทยมีคน

ไทยเชื้อสายจีนถึงประมาณรอยละ 40 กันเลยทีเดียว

ไมวาคนไทยเชื้อสายจีนจะมีจํานวนเทาใดกันแน� แต

เทศกาลตรุษจีนก็ถือเปนเทศกาลประจําปของประเทศไทยไม

ตางจากตนธารอยางสาธารณรัฐประชาชนจีนไปแลว สังเกตได

จากบรรยากาศที่เม� อถึงเทศกาลตรุษจีนทีไรจะเห็นรานคา หรือ

กิจการตางๆ ตางปดกันไปเฉลิมฉลองกันอยางถวนทั่ว 3-4 วัน 

ในขณะที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เองก็มีมติใหวันตรุษจีนเปนวัน

หยุดราชการประจําปใน 6 จังหวัดภาคใต เน� องจากมีชุมชนคน

จีนหนาแน�น ประกอบดวยจังหวัดปตตานี, ยะลา, นราธิวาส, 

ภูเก็ต, สตูล และสงขลา

จึงไมแปลกที่ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. โดย 

พญ.สุมนี วัชรสินธุ ผูอํานวยการสํานักส� อสารความเสี่ยงและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ในฐานะผูชวยโฆษก 

ศบค.ที่ ไดแถลงสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 ประจํา

วันจะระบุวา ศบค.มีการวิเคราะหความเสี่ยงจากเทศกาลตรุษ

จีนในชวงเวลา 28 มกราคมถึง 3 กุมภาพันธ อาจกอใหเกิด

คลัสเตอรตรุษจีนก็เปนได หากคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีน

ไมเขมงวดมาตรการปองกันตัวเอง 

เพราะตองไมลืมวาเทศกาลตรุษจีนนั้นมีความตอเน� อง 

เพราะมีทั้งวันจาย วันไหว และวันเที่ยว ที่แตละวันตองบอก

วาเปนการทํากิจกรรมในหมูผูคนจํานวนมาก หากไมดูแลตัว

เองและปองกันตัวเองอยางเครงครัด รวมทั้งสถานที่ที่ ไปไมมี

การจัดการที่ดีก็อาจทําใหเกิดการแพรระบาดของโควิด-19 ใน

สภาวะที่สายพันธุ โอมิครอนสามารถติดตอไดอยางงายและ

รวดเร็ว 

ที่น�าเปนหวงอยางมากคือ การรวมญาติในการทํา

กิจกรรมสําหรับครอบครัว เพราะอากง อามา หรือปาปา และ

หมามานั้นเปนผูสูงอายุ ซึ่งถือเปนกลุมเสี่ยงในการติดเชื้อโรค

โควิด-19 ไดงายและอันตรายอยูแลว การสังสรรคและรวม

ญาติโดยลืมเร� องมหันตภัยโควิด-19 ไป อาจทําใหเกิดคลัสเตอร

และโศกนาฏกรรมได และจะยิ่งน�าเศราสลดเขาไปอีก เพราะผู

ทําใหเกิดโรคดังกลาวก็เปนเครือญาติตัวเองที่นําเชื้อโรคมาสูผู

หลักผูใหญในบาน  

แมลาสุดตัวเองที่ ศบค.แถลงผูติดเชื้อรายใหมประจํา

วันของไทยจะลดลงอยางตอเน� องตั้งแตตนสัปดาหที่ผานมา 

โดยลาสุดมีผูติดเชื้อใหม 6,718 ราย แตก็ยังตองบอกวาเปน

ตัวเลขที่สูงอยู แมจะไมอยู ในฉากทัศนที่น�าหวาดวิตกของ

กระทรวงสาธารณสุขไดเคยประมาณการไวจากสายพันธุ โอ

มิครอนก็ตามที แตก็เรียกวายังไววางใจไมได โดยเฉพาะยิ่ง

ใกลชวงเทศกาลสําคัญ และเปนการรวมตัวในการทํากิจกรรม

ที่มีผูคนจํานวนมาก เราจึงหวังวาตรุษจีนของคนไทยและคน

ไทยเชื้อสายจีนในปนี้จะเปนปแหงความสุขอยางแทจริง ไมใช

เปนปแหงการเศราสลดและสูญเสียจากคลัสเตอรตรุษจีน ซึ่ง

เราทุกคนทําไดหากตระหนักและดูแลตัวเองและคนรอบขาง

อยางเขมงวด.

วั

ดร.พัชรินทร ซําศิริพงษ

 โฆษกพรรคพลังประชารัฐ  

“พรรคพลังประชารัฐยังเช� อมั่นและพรอมชู พลเอกประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม เปนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค และขอยืนยัน

ความสัมพันธของ 3 ป. Forever วายังคงแน�นเหนียว เปนหนึ่ง

เดียวในทุกๆ สถานการณ”.

ลังมีประกาศอยางเปนทางการถึงกําหนดการเดินทาง                                                       

เยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียของ “บิ๊กตู”      

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหม ระหวางวันที่ 25-26 มกราคม 

2565 ตามคําเชิญของเจาชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ                                    

อัลซะอูดมกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบีย ทําใหเปนที่จับตาของสังคมโลกอีก

ครั้ง ถึงการรื้อฟนความสัมพันธระหวางไทยกับซาอุฯ เปนครั้งแรกใน

รอบกวา 30 ป ที่หลายรัฐบาลของไทยพยายาม แตไมสําเร็จ

หลังความสัมพันธถูกลดระดับลงจนถึงปจจุบัน จากคดี

โจรกรรมเคร� องเพชรของราชวงศไฟซาลแหงซาอุดีอาระเบีย ใน

ป 2532 โดยลูกจางชาวไทยที่ทํางานในวังของ เจาชายไฟซาล บิน 

ฟาฮัดบิน อับดุล อะซิซ หรือที่ไทยเรียกวา “คดีเพชรซาอุฯ” ซึ่ง

ปจจุบันยังมีเพชรจํานวนมาก รวมถึงเพชรล้ําคาอยางเพชรสีน้ําเงินที่

ยังหาไมพบ 

ทั้งนี้ ตลอดหลายปที่ผานมาการฟนฟูความสัมพันธที่ฝายไทย

พยายามดําเนินการมาโดยตลอด และเริ่มมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นใน

ชวงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ ที่ใชเวลาหารือตอเน� องมาถึง 6 ป นับ

ตั้งแตการพบหารือ 3 ฝาย ในชวงการประชุมสุดยอดกรอบความ

รวมมือเอเชีย (เอซีดี) ครั้งที่ 2 เม� อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2559 ที่

กรุงเทพฯ ระหวาง พล.อ.ประยุทธ เจาชายเคาะลีฟะฮ บิน ซัลมาน 

อัลเคาะลีฟะฮ นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรบาหเรนในขณะนั้น และ

นายอาดิล บิน อะหมัด อัลณูบีร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตาง

ประเทศซาอุดีอาระเบียในขณะนั้น

จากนั้นวันที่ 28 มิถุนายน 2562 พล.อ.ประยุทธไดพบกับ

เจาชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บินอับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราช

กุมาร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

ซาอุดีอาระเบีย ในชวงการประชุมผูนําจี 20 ที่นครโอซากา ประเทศ

ญี่ปุน

ขณะที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของทั้ง 2 

ฝาย ยังมีการพบหารือกันเปนระยะเกี่ยวกับการฟนฟูความสัมพันธ

ทางการทูตระหวางกัน โดย นายดอน ปรมัตถวินัย รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดเดินทางเยือน

ซาอุดีอาระเบียตามคําเชิญของ เจาชายฟยศ็อล บิน ฟรฮาน อัลซะอูด 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศซาอุดีอาระเบีย เม� อเดือน

มกราคม 2563

และลาสุดการเยือนของ พล.อ.ประยุทธ ระหวางวันที่ 25-26 

มกราคม ในระดับผูนํารัฐบาลระหวาง 2 ประเทศ โดย พล.อ.ประยุทธ

มีกําหนดการเขาเฝาฯ และพบหารือกับเจาชายมุฮัมมัด บินซัลมาน 

บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด เพ� อสงเสริมและกระชับความสัมพันธ

ทวิภาคีระหวางกัน

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธไดหอบคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปดวย ทั้ง

ฝายตางประเทศและฝายเศรษฐกิจ ประกอบดวย นายดอน นาย

สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพลังงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีวาการกระทรวง

แรงงาน พรอมทีมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และทีมโฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี

ซึ่งมี 3 ประเด็นที่น�าจับตาในการหารือครั้งนี้ คือ 1.การรื้อฟน 

ความสัมพันธทางการทูตกับรัฐบาลไทย จะมีการสงเอกอัครราชทูต                     

ไปประจําระหวาง 2 ประเทศหรือไม 2.เร� องการเปดตลาดแรงงาน ที่

จะมีการหารือระหวางรัฐมนตรีแรงงาน ที่ตองลุนขาวดีวาแรงงานไทย

จะไดกลับไปทํางานที่ซาอุฯ อีกครั้งหรือไม หลังซาอุดีอาระเบียยกเลิก

การทําวีซาทํางานคนไทย และประกาศเตือนคนในประเทศไมใหเดิน

ทางมายังไทย ตั้งแตป 2532 

และ 3.ดานความรวมมือทางเศรษฐกิจ ที่จะเปนจุดเริ่มตนเร� อง

การคาการลงทุนระหวาง 2 ประเทศ ซึ่งอาจรวมไปถึงเร� องการทอง

เที่ยวที่ไทยกําลังเปดตลาดทองเที่ยวอยูในขณะนี้ดวย 

แตอยางไรก็ตาม ในการเริ่มตนทุกเร� องจากผลการหารือครั้งนี้ 

จะตองมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพ� อศึกษาหารือรวมกัน และมีเร� อง

คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ

ยืนยันกอนออกเดินทางวา การเดินทางไปซาอุฯ ครั้งนี้จะเปนการรื้อ 

ฟนความสัมพันธที่ดีขึ้น ชวยใหเกิดความเช� อมั่น และเพิ่มสัมพันธภาพ

ที่ดีตอกันระหวางรัฐและประชาชน ซึ่งเปนเร� องที่น�ายินดีอยางยิ่ง 

และคงตองรอฟงขาวดีจากผลการหารือในครั้งนี้.

ห

กติแลวโรคติดตอที่เกิดจากเชื้อไวรัสสวนมากมันมักจะมา

ไวไปไว วูบวาบ ถารุนแรงก็มักไมระบาดไปไกล ถาติดตอ

งาย มักจะไมรุนแรง และมันมักอยูกับเราไมนานก็จางหาย

ไป หรือกลายเปนโรคประจําถิ่น หรือโรคตามฤดูกาลไปใน

ที่สุด....

แตสําหรับโควิด-19 ที่ยังอยูกับเรามายาวนานจนชักจะเบ� อ ก็

ยังไมมีทีทาวามันจะไป..ทั่วทั้งโลกยังคงระบาดรอบใหมรอบแลวรอบ

อีก..จะจบเม� อไร...และจบอยางไร..ไมมีใครใหคําตอบได...

ขณะนี้ความหวังสุดทายของมวลมนุษย จึงเหลืออยูแค 3 ทาง 

คือ

1.โคโรนาไวรัสโควิด-19 เปลี่ยนใจ หรือแผวไปเอง…(ตามที่นัก

วิชาการหลายทานคาดหวังกับเจาโอมิครอน..)

2.มีวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมการกลายพันธุของโควิด-19 

ทุกสายพันธุ และครอบคลุมมนุษยทั้งโลก

3.มียารักษาโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพแบบงายๆ (Home-Use) 

ที่ใชไดกับทุกสายพันธุ

อยางไรก็ตาม ในระยะหลังนี้เริ่มมีคนใหความคิดเห็นออกมาใน

ทํานองวา สาเหตุที่โควิด-19 ยังไมยอมหยุดระบาด ก็เพราะมันยังไม

พอใจผลงานของมัน คือมันยังทําหนาที่ของมันยังไมเสร็จสิ้นสมบูรณ...

การเกิดโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก ถาไมใชเกิดจากเจตนา 

หรือความผิดพลาดจากน้ํามือมนุษย…ก็ตองเปนความหายนะที่เกิด

จากน้ํามือของธรรมชาติ…นักวิทยาศาสตรดานสิ่งแวดลอมหลายทาน

ใหความเห็นวา..ทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้ ลวนมีประโยชนและ

มีหนาที่ของมัน รวมทั้งเจาโควิด-19 ตัวนี้ดวย มันปถูกเขาโปรแกรม

มาโดยธรรมชาติ ใหทําหนาที่ของมันอยางเครงครัด หนาที่สวนใหญ

คือชวยกันดูแลโลกใหเกิด ภาวะสมดุล...

-หนอน แมลงสาบ หนู ทําหนาที่กําจัดของเสียไมใหเกิด

มลภาวะ....งูกําจัดหนูท่ีมีมากเกินควร...เสือ สิงโต ทําหนาท่ีลดปริมาณ 

ฝูงเกง กวาง สมัน ท่ีมีจํานวนมากเกินควร…ต๊ักแตนปาทังกา จะยก

พวกลงทําลายพืชไรท่ีปลูกชนิดเดียวในปริมาณมาก แตถามีการปลูก

แบบผสมผสาน คละกันดวยพืชหลายชนิด มันจะไมมาทําลาย เพราะ

มันถือวาสมดุล...ไขหวัดนก ไขหวัดหมู ก็เร่ิมจากการเล้ียงไก เล้ียงหมู

ในปริมาณมาก และแออัดจนเกินควร แมกระท่ังโคโรนาไวรัสตัวน้ีก็ยัง

เลือกทําลายชีวิตมนุษยท่ีเส� อมโทรม และมนุษยท่ีมีจํานวนมากเกินควร...

สรุปแลว ทุกสรรพสิ่งลวนมีประโยชนและมีหนาที่ของมัน ซึ่ง

ตางทําหนาที่ของมันอยางเครงครัด....

ยกเวน นักการเมืองไทยบางคน บางฝายที่ ไรแกนสารหาประ

โยขนอันใดมิได ที่มีหนาที่ แต “ไมรูหนาที่”..เลยทําหนาที่ผิดเพี้ยนไป 

ใฝแตประโยชนสวนตนและพวกพอง..บานเมืองของเราจึงวุนวายไม

สิ้นสุด!!...

ขอมูล Wildlife จาก The Guardian (21/3/18) ชี้ใหเห็นวาสิ่ง

ที่มีชีวิตในโลกนี้ 82% เปนตนไม 13% เปนแบคทีเรีย และอีก 5% 

เปนสิ่งที่มีชีวิตอ� นๆ เผาพันธุมนุษยเม� อเทียบกับสิ่งที่มีชีวิตทั้งโลกจะมี

จํานวนเพียง 0.01%...

แตมนุษยสัดสวนที่นอยนิดไดทําใหสัตวปาและสัตวน้ําที่เลี้ยง

ลูกดวยน้ํานม (Wild & Marine Mammals) สูญพันธุ ไปถึง 83% และ 

80% ตามลําดับ และทําใหตนไมสูญพันธุ ไปถึง 50% ปลาสูญพันธุ

ไป 15%...

สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมในโลกนี้ มีมนุษยอยูในนั้น 36% อีก 

60% ถูกนํามาเลี้ยงเปนอาหาร อีก 4% ยังคงเปนสัตวปา ในขณะ

เดียวกันสัตวปก 70% ถูกนํามาเลี้ยงเปนอาหาร อีก 30% ยังคง

เปนสัตวปา จะเห็นวามนุษยเปนตัวการทําใหระบบนิเวศวิทยา

เปลี่ยนแปลงไปอยางใหญหลวง..

อุทกภัยครั้งใหญของหลายประเทศในเวลาเกือบจะพรอมกัน 

ณ ชวงเวลานี้ มันจะเปนอยางอ� นไปไมไดนอกจากภัยพิบัติที่เปนผล

มาจากฝมือของมนุษยทั้งสิ้น…โลกที่รอนขึ้นจากภาวะเรือนกระจก มี

การพูดถึงกันมานาน ไดมีมติใหทุกประเทศทั่วโลกชวยกันแกปญหา 

แตตนตอที่กอปญหาสวนใหญก็คือประเทศมหาอํานาจ ซึ่งตางไมมี

ความจริงใจที่จะชวยกันแกปญหากันอยางจริงจัง เพราะตางมุงแต

ประโยชนสวนตน…

ทําใหหวนนึกถึงประเทศไทย…ประเทศชาติเราก็มีสภาวะ…” 

เรือนกระจกทางการเมือง” มายาวนาน เราประสบ “ภาวะประเทศ

รอน”…อุณหภูมิสูงข้ึนอยางตอเน� อง..แตดูเหมือนไมมีคนไทยฝายไหนจะ

มีความจริงใจท่ีจะชวยกันแกปญหากันอยางจริงจัง..ตางมุงแตแสวงหา

ประโยชนสวนตนและพวกพองฉกฉวยความไดเปรียบทางการเมืองทุก

วิถีทาง มุงทําลายลางกันแบบขาดสติ โดยไมคํานึงถึงความเสียหายของ

ประเทศชาติ การเมืองไทยมีพ้ืนฐานการทุจริตมาต้ังแตการเลือกต้ัง..

การซ้ือสิทธ์ิขายเสียงถาไมเร่ิมตนดวยมีการซ้ือก็คงไมมีการขาย…การ

กาวข้ึนสูอํานาจในรูปแบบเกลียดตัวกินไข เกลียดปลาไหลกินนํ้าแกง ใน

ลักษณะท่ี…สีขาวพ่ึงสีเทา สีเทาพ่ึงสีดํา เพราะสีเทาและสีดําจะเปน

ตัวประสานผลประโยชน ในท่ีสุดขาวก็ตองเกลือกกล้ัวสีดําในท่ีสุด มีคํา

กลาววา “ประเทศชาติจะไมสามารถย่ิงใหญไดอยางแทจริง ถาคนใน

ชาติไรซ่ึงคุณธรรมนําทาง..” A NATION CANNOT BE TRULY 

GREAT WITHOUT A MORAL COMPASS.” (Marcia Fudge) แต

สําหรับสภาพตามความเปนจริงของประเทศไทยแลว การจะหาคนดีมี

คุณธรรมแบบบริสุทธ์ิผุดผองปกครองบานเมืองในยามน้ีคงเปนไปไดยาก 

เอาแคไดคนท่ีมีตําหนินอยท่ีสุดก็ถือวาโชคดีแลว แตการยอมรับของคน

ไทยท่ีมี ผูนําปนเปอน ก็คงมีความหลากหลาย บางสวนอาจตองการสี

ขาวบริสุทธ์ิ บางสวนไดสีเทาก็พอรับได บางสวนไดสีอะไรก็ไดถาเขาได

ผลประโยชน (ใจถึงพ่ึงไดใหประโยชน) ท้ังน้ี น�าจะข้ึนอยูกับระดับการ

อบรมเล้ียงดู ระดับการศึกษา เศรษฐานะ ประสบการณชีวิต และวัยท่ี

แตกตางกันไป…

สรุปแลว ตนเหตุของปญหาทั้งหมดน�าจะมาจากคุณภาพ

นักการเมือง ที่ระบบไมสามารถคัดกรองคนสีเทาและสีดําออกไปจาก

ระบบได นักเลือกตั้งสวนใหญยังคงสามารถซื้อเสียงไดจนเปนปกติ

แบบที่จับไมไดไลไมทันจนถือเปนความชอบธรรมในที่สุด ขอย้ําอีกครั้ง 

สาเหตุเบื้องตนก็คือนักการเมืองที่มุงใชเงินเพ� อเขาสูอํานาจมากกวา

การใชคุณความดี “ถาไมมีการซื้อเสียง ก็จะไมมีการขายเสียง” ดังนั้น

การจะใหระบบการเลือกต้ังและประชาชนชวยคัดกรอง นักการเมืองจึง

เปนเร� องที่เปนไปไมไดทั่วทั้งระบบ…

สมมุติวาถาประเทศชาติเรามีนักการเมืองที่มีคุณภาพ มี

จิตสํานึกที่ยึดชาติเปนศูนยกลาง และ ประชาชนสวนใหญของเรามี

ความสามารถในการแยกแยะความถูก-ผิด ควร-ไมควรกันมากกวา

นี้ ปานนี้ประเทศชาติเราจะเจริญกวานี้ ไปอีกหลายรอยเทาตัว สติ

ปญญาและความสามารถของคนไทยนั้นไมไดดอยไปกวาชาติอ� น แต

เรามาเสียเวลาไปกับการเดินหลงทางวนเวียนอยูในเขาวงกตแหง

ความขัดแยงและคอรรัปชันภายในชาติมายาวนาน จากพื้นฐานการ

ที่เรามีนักการเมืองที่ดอยคุณภาพไมมีการพัฒนา ในอดีตเปนอยางไร

ปจจุบันก็เปนอยางนั้น พฤติกรรมที่น�ารังเกียจ บิดเบือน ใหรายปายสี 

วาทกรรมโกหกมดเท็จ ทุจริตคดโกง ฉอราษฎรบังหลวง ไดกลายเปน

ธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมการเมืองไทยทุกระดับ..ไมวาฝายรัฐบาล 

ฝายคาน และระดับทองถิ่น…

เราจะแกปญหากันอยางไร ระหวางนักการเมืองกับประชาชน

เราควรจะแกไขที่ใคร ถาเราแกปญหาไดทั้ง 2 ฝายไดก็จะสมบูรณ

ที่สุด แตการแกไขที่ประชาชนคงเปนไปไดยาก แตถาแกไดจะยั่งยืน 

แตถามองถึงตนตอของปญหาที่สรางนิสัยที่ไมดีใหแกประชาชน ทําให

ประชาชนขาดวิจารณญาณที่ควรจะเปน นักการเมืองและระบบการ

คัดกรองนักการเมืองควรตองไดรับการแกไขเปนลําดับแรก แตถึง

จะมีระบบหรือกฎหมายที่ดีเพียงใดก็ไมสามารถปองกันคนโกงได ดัง

นั้นการแกที่คน คือนักเลือกตั้งคือทางออก สวนจะแกนักเลือกตั้งได

อยางไรนั้นน�าจะเปนเร� องของประชาชนที่เปนผูเลือก ในที่สุดปจจัย

ที่สําคัญที่สุดที่จะแกปญหาคุณภาพนักการเมืองไทย คือคุณภาพของ

ประชาชน ดังคํากลาวที่วา “ประชาชนเปนอยางไร ก็ไดผูแทนอยาง

นั้น” ก็ไดแตหวังวาสักวันหนึ่ง ประเทศไทยเราจะมีประชาชนที่มี

คุณภาพ สามารถเลือกนักการเมืองที่มีคุณภาพที่มุงสรางความสามัคคี

ของคนในชาติและทําคุณใหแกแผนดินเกิด…

“ความสมดุลของโลกมนุษยใบนี้”  ควรเกิดจากการที่มนุษยทุก

คนชวยกันทําสิ่งดีใหแกประเทศชาติถิ่นเกิดและโลกใบนี้กัน โดยมิใช

ตองใหใคร มาบังคับชวยจัดระเบียบ แตควรเกิดจากจิตสํานึกความ

กตัญูรูคุณตอประเทศชาติและโลกใบนี้ดวยตนเอง…

จะมีประโยชนอันใดเลา ที่มวลมนุษยพยายามสํารวจเสาะ

แสวงหาเพ� อนจากตางดาวดวงแลวดวงเลา.. แตแคเพ� อนรวม

โลก…“เพ� อนรวมชาติ” ที่ใกลชิดกัน เรากลับมุงลําลายลางกันไมหยุด

หยอน…ในอนาคต แมวามนุษยอาจมีความสามารถไปอาศัยอยูใน

ดาวดวงอ� นได แตถามีมนุษยที่ ไมมีความเปนมนุษยติดขึ้นไปแมแค

คนเดียว ก็จะเปนกรรมแกดาวดวงนั้นในที่สุด…

อยางไรก็ตาม ถึงแม โควิด-19 จะเกงกาจเพียงใด ก็ยังเช� อวาใน

ที่สุดมนุษยจะสามารถจัดการไดอีกไมนานเกินรอ แตสิ่งที่ยากกวาการ

จัดการโควิดคือ การจัดการความขัดแยงภายในชาต ิซึ่งพื้นฐานมา

จากการดอยคุณภาพของนักการเมืองบางสวน…

ปจจุบัน…โควิด-19 ไมยอมไป การเมืองไทยไมยอมจบ

อนาคต…แมโควิด-19 อาจจะจบไป แตการเมืองไทยยังไมน�า

จะจบ…

นายแพทยชํานาญ ภูเอี่ยม

กลุมนโยบายสาธารณะเพ� อสังคมและธรรมาภิบาล 

เวทีพิจารณนโยบายสาธารณะ

โควิด-19 ไมยอมไป การเมืองไทยไมยอมจบ

ป
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3บทความ-ในประเทศ

ก็บตกหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ภาคใต้ พุ่งเป้าไปที่ 

จังหวัดสงขลา หลัง “เดชอิศม์ ขาวทอง” รองหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ ประกาศชัยชนะให้เมียสุดที่รัก 

สุภาพร กำาเนิดผล ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้

เดินเข้าสู่สภา ในฐานะ ส.ส.หญิงคนแรกแห่งเมืองสมิหลา

ผ่านยังไม่ทันครบวันมีอันต้องวงแตก เมื่อข่าว

คอนเฟิร์มว่า นายกชาย “เดชอิศม์” ติดโควิด!!!

โดยเจ้าตัวก็ออกมายอมรับและขอโทษ ทั้งยังเผยด้วย

ว่าน่าจะติดช่วงตอนหาเสียง เนื่องจากพบปะพูดคุยกับผู้คน

จำานวนมาก

ทำาเอาพลพรรคประชาธิปัตย์ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ ที่ขน

ทัพลงไปช่วยก่อนหน้านี้ต้องกักตัวกันยกใหญ่ ไม่เว้นแม้แต่ 

“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หัวหน้าพรรค ความจริงก็ไม่ได้ไป

สงขลาโดยตรง แต่พอกลับจากกรุงเทพฯ ดันไปเจ๊อะกับ  

“นิพนธ์ บุญญามณี” รองหัวหน้าพรรรค ซึ่งคลุกคลีอยู่ใน

สนามสงขลาและนายกชายอยู่ตลอด

สรุปแล้ว เฉพาะประชาธิปัตย์กักตัวไปประมาณ 11 คน  

หนึ่งในนั้นคือ ธนิตพล ไชยนันทน ์อดีต ส.ส.ตาก โดยขณะ

นี้ ไปนั่งเป็นกุนซือให้ หมอตี๋-

สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข

“เดอะเดี๊ยบ” เล่าว่า 

พอรู้ข่าวนี้ตัวเองก็รีบเก็บ

เสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋า ออกจาก

บ้านหนีลูกหนีเมียไปกักตัว

ที่อื่นทันที  เพราะถ้ายังอยู่

ที่บ้านลูกก็จะมาคลอเคลีย 

เพราะเขายังเด็กมากอธิบาย

ไปคงไม่เข้าใจ

เจ้าตัวเท้าความให้ฟัง

ว่า “ก่อนหน้านี้ซื้อชุดตรวจ ATK  มา 1 กล่อง ในกล่องมี

อยู่ 20 ชุด ซื้อแบบไม้ยาวมาเลย ผมก็เอามาแยงจมูกเองจน

ชำานาญ ซึ่งต้องแยงให้ไม้อยู่ระหว่างโพรงจมูกที่ต่อกับปาก 

ถ้าหากแหย่ไม่ถูกจุดมันจะดีด และที่เจ็บที่สุดคือตอนหมุน”

“ธนิตพล” เล่าถึงตอนกักตัวว่า การกักตัวมันไม่ง่าย

จริงๆ เพิ่งเข้าใจความรู้สึก เพราะต้องกักตัวอยู่ในห้อง

สี่เหลี่ยม และก็ต้อง ATK ทุกวัน เมื่อกักตัวครบสามวันกับเจ็ด

วันยังต้องตรวจแบบ RT-PCR ตอนไปตรวจที่โรงพยาบาล 

ด้วยความที่แหย่เป็น ก็เลยขอพยาบาลทำาเอง ซึ่งพยาบาล

ก็บอกว่าทำาถูกต้อง

เป็นถึงที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงหมอก็ต้องแหย่ให้

เชี่ยว ไม่งั้นจะเสียชื่อ ฮี้ๆ.

มินน่ีเมาธ์

แยงจนเชี่ยว

เ

‘หนู’ปลดล็อกกัญชาฉลุยจ่อเข้าสภาฯ

‘โลกแห่งละครชีวิตจริง’

ธนิตพล ไชยนันทน์

ลกน้ีคือละคร บทบาทบางตอนยอกย้อนเร้าใจ.....”

 ไม่ผิดอย่างเพลงเขาร้องอย่างน้ันจริงๆ

ดูข่าว ส.ต.ต.นรวิชญ์ข่ีบ๊ิกไบก์ชน “คุณหมอกระต่าย” เสีย

ชีวิต ไปบวชพร้อมพ่อ เพื่ออุทิศผู้ตาย แล้วต้องสึก เพราะผิดกฎ 

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ก็ดี

อ่านโพสต์ของ “คุณบุญเก้ือ ปุสสเทโว” ประกาศขอขมากรรม

เป็นวาระสุดท้ายชีวิต เมื่อมะเร็งระยะสุดท้ายมาเยือน ก็ดี 

และอ่านโพสต์ “คุณโบว์-ณัฏฐา” ในฐานะคู่คดีความกับคุณบุญ

เก้ือ ประกาศอโหสิกรรม ก็ดี

อืมมมมมม.....!

ในยอกย้อนแห่งละครแต่ละชีวิตน้ัน มันสะท้อนใจอย่างไร...

บอกไม่ถูก

คิดแล้วก็ รักประเทศไทย รักหัวใจพ่ีน้องไทย รักเพื่อนมนุษย์

ด้วยกันทุกคน

โลกไม่เคยโหดร้าย โลกไม่เคยทำาร้ายใคร มีแต่มนุษย์เราน่ีแหละ 

บางคร้ังทำาให้ดูมืดดำาโหดร้าย บางคร้ังทำาให้สดใสด้วยลำาแสง

โกรธ, เกลียด, อาฆาต, พยาบาท, ชิงชัง

ถ้าเราไม่มีรัก ไม่มีเมตตา ไม่มีอภัยให้ต่อกัน มันก็จะพันเป็น

ห่วงโซ่แห่งเวรและกรรม ตอกตรึงให้แต่ละคนหมุนวนไปไม่ส้ินสุด พ่ี

น้องเอ๋ย

ผมจะบอกว่าเศร้าหรือสุขดีล่ะ กับพวกเรา “นักแสดงละครชีวิต” 

ร่วมโรง ด้วยกันทุกคน?

โพสต์คุณบุญเก้ือกับโพสต์คุณโบว์-ณัฏฐา ทำาให้ผมเห็นอนาคต 

“บ้านเมืองไทย” น่าอยู่-น่ารักและไปรอดแน่ ยืนยันได้จาก “จิตเดิมแท้” 

ของไทย ผ่านคุณบุญเก้ือและคุณโบว์

อ่านดูนะ ข้อความในโพสต์คนท้ังสอง เร่ิมจากคุณบุญเก้ือผู้

กำาลังจากลาก่อน

“บุญเก้ือ ปุสสเทโว” 

ผมเองอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกิน 10 วัน จึงต้องออกมากล่าว

คำาอำาลาต่อญาติพ่ีน้องมิตรสหายทุกคน 

และถือโอกาสน้ี ขออโหสิกรรม ไม่เอาโทษต่อกัน เลิกแล้วต่อ

กัน อย่าได้มีเวรกันต่อไปเลย 

เนื่องจากมะเร็งเยื่อบุช่องท้องเข้าสู่ระยะสุดท้าย แรงถอยลง

อย่างรวดเร็วจนยืนไม่ได้ แม้จะยังมีกำาลังใจดีอยู่ ผมคาดคะเนว่า คงมี

ชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกิน 10 วัน

เมื่อถึงวาระสุดท้าย ผมจะต้ังจิตกำาหนดอานาปานัสสติกำาหนด

ลมหายใจเข้าออก แล้วภาวนาบทพุทโธ 

ออกเสียงว่า พุท-โธ, พุท-โธ, พุท-โธ จนค่อยๆ หมดแรงดับไป

ด้วยอาการอันสงบ

เมื่อโพสต์คุณบุญเก้ือแพร่ออกไป มิตรสหายและใครต่อใคร เชื่อ

ว่าคงแป้วในหัวใจ โพสต์เป็นกำาลังใจบ้าง อธิษฐานขอให้ปาฏิหาริย์มีจริง 

ไม่มีความจำาเป็นต้องขย้ีขยำาอะไรอีก

แต่จะคุยในด้าน “ละครชีวิต”

ถามว่า ส.ต.ต.นรวิชญ์ ผิดม้ัย ต้องตกเป็นผู้ต้องหาม้ัย น่ันล้าน

เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว

แต่ประเด็นดรามา คือท่ี ส.ต.ต.นรวิชญ์กับพ่อไปบวช แล้วประชาคม

โซเชียลถามอ้ืออึง “บวชได้หรือ..สมควรหรือ..บวชหนีคดีหรือ หรือบวช

ด้วยเจตนาใด”?

จากอ้ืออึงเหล่าน้ี เดือดร้อนไปถึงวงการพระ ว่าวัดไหนบวชให้ บวช

ได้หรือ เพราะเป็นผู้ต้องหาขับรถชนคนตาย

ร้อนถึงสำานักพุทธต้องออกมาบอกว่า

“ตามพระวินัยแล้วไม่สามารถทำาได้ เนื่องจากเป็นผู้ต้องคดีอาญาท่ี

ยังไม่ส้ินสุด ซ่ึงได้ส่งเจ้าหน้าท่ีไปทำาความเข้าใจแล้ว”

ตกลง เพื่อปัญหาไม่ลุกลามไปกว่าน้ี พระนรวิชญ์ก็ต้องลาสิกขา ตาม

รายละเอียดท่ีขออนุญาตยกมาจากข่าว ดังน้ี 

“พระครูสถิต บุญวัฒน์” เจ้าอาวาสวัดด่าน และเจ้าคณะเขต

ยานนาวา พระอุปัชฌาย์ท่ีบวชให้พระนรวิชญ์ และพระนิคม บิดาพระ

นรวิชญ์ บอกว่า 

“เมื่อวาน เจ้าอาวาสวัดปริวาสฯ โทรศัพท์มาตอนบ่ายโมงขอให้ช่วย

ไปทำาพิธีบวชให้กับตำารวจท้ัง ๒ นาย โดยใช้คำาว่า ‘ขอให้ช่วยสงเคราะห์’ 

อาตมากับเจ้าอาวาสวัดปริวาสฯ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน จึงไป

บวชให้ โดยไม่ได้ถามเหตุผลหรือรายละเอียด 

เพราะปกติแล้ว การรับบวช ปกติต้อง ‘ได้รับการพิจารณากล่ัน

กรอง’ จากเจ้าอาวาสมาแล้ว 

โดยตำารวจท้ังสองนายบอกว่า จะบวชเป็นเวลา ๓ วัน

ท้ังน้ี ตามกฎมหาเถรสมาคมระบุว่า....

ผู้ท่ีจะมาบวชได้จะต้องมีการตรวจสอบประวัติจากเลขบัตร

ประชาชนก่อน เพื่อป้องกันบุคคลท่ีหนีคดีมาบวช 

และหากเป็นผู้ต้องหาท่ีอยู่ในระหว่างการดำาเนินคดี แม้ศาลจะยังไม่

ตัดสินความผิด แต่หากต้องมีนัดรายงานตัวก็ไม่ควรให้บวช 

เพราะการห่มผ้าเหลืองไปรายงานตัวเรื่องทางคดีอาญาน้ัน ถือว่า 

‘ไม่เหมาะสม’

กรณีการบวชของข้าราชการ ตามหลักต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้า

งานและมีหนังสือมายืนยัน เพื่อใช้อ่านในโบสถ์ขณะทำาพิธีอุปสมบท 

แต่กรณีพระนรวิชญ์ ไม่มีเอกสารมา แต่มีผู้บังคับบัญชายศ 

‘พล.ต.ต.’ มารับรองด้วยตนเองและมีตำารวจมาร่วมพิธีเต็มโบสถ์ 

ซ่ึงก็เพ่ิงเคยเจอกรณีท่ีข้าราชการบวชแล้วผู้บังคับบัญชาเดินทางมา

รับรองเองเป็นคร้ังแรกเหมือนกัน 

แต่ก็พอจะประเมินได้ว่า เกิดจากความสัมพันธ์อันดี เจ้าอาวาสจึง

ช่วยสงเคราะห์ เพราะปกติเวลาตำารวจควบคุมฝูงชนมาปฏิบัติงาน วัดปริ

วาสฯ ก็จะเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีให้พักอยู่เป็นประจำา

สำาหรับบรรยากาศในการทำาพิธีอุปสมบทเมื่อวาน สังเกตเห็นว่า 

พระนรวิชญ์แสดงอาการว่ามีปัญหาภายในจิตใจ ดูแล้วน่าเป็นห่วง 

คล้ายอาการคนซึมเศร้า 

ส่วนการท่ีพ่อบวชด้วยเมื่อวานน้ี พ่อของพระนรวิชญ์ เองก็ต้ืน

ตันถึงกับร้องไห้ออกมา แต่อาตมาก็ไม่ได้ถามอะไร เพราะโดยมารยาท 

ไม่ควรไปล้วงเรื่องส่วนตัวของผู้ท่ีจะบวช 

แต่ก็ได้แนะนำาว่า บวชแล้วก็ให้เน้นปฏิบัติธรรมด้วยการเข้า

กรรมฐาน เพื่อบำาบัดจิตใจ ซ่ึงอาตมาก็ประเมินว่า เหตุท่ีเจ้าอาวาส

อนุญาตให้บวช เป็นเพราะมองเรื่องจิตใจเป็นอันดับแรก เรื่องกฎ

เกณฑ์มาทีหลัง

อย่างไรก็ตาม หลังครองผ้าเหลืองไม่ทันข้ามวัน ปรากฏว่าเกิด

กระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง 

อีกท้ังเจ้าอาวาสวัดปริวาสฯ ก็ได้รับการติดต่อจากสำานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาจเป็นเพราะการบวชท่ีน่าจะไม่ได้เข้า

ระบบถูกต้อง 

ทางเจ้าอาวาสเองก็บอกกับอาตมาว่า ทางเดียวท่ีจะระงับปัญหา

ได้ ก็คือต้องให้พระนรวิชญ์ ‘สึกออกไป’

ได้พูดคุยกับเจ้าตัวแล้ว ก็ยินยอมท่ีจะสึกในวันพรุ่งน้ี โดยวันน้ี จะ

ไปร่วมพิธีศพของผู้เสียชีวิตอีก ๑ วัน แล้วจะกลับมาสึกท่ีวัด 

แต่จะยังคงให้นุ่งขาวห่มขาว ถือศีล ๘ ต่อไป ส่วนพระพ่อ จะ

บวชต่อให้ครบกำาหนด ๓ วัน”

ก็เป็นเช่นน้ีแหละครับ.......

ชีวิตใน “หนัง-ละคร” คนเขียนบทเป็นผู้กำาหนด แต่บางทีชีวิต

ในโลกเป็นจริงท่ี “สังคมกำาหนด” มันท้ังยอกย้อน และท้ังย้อนแย้ง โหด

ร้าย หาบทจบไม่ได้จริงๆ

หรือน่ี ท่ีเรียก “โศกนาฏกรรมของสัตว์มนุษย์”!?

พระวินัยหรือศีลพระท้ังหมด ๒๒๗ ข้อ “ผิด-ไม่ผิด” พระพุทธ

องค์ตรัสบอกให้ยึด “เจตนา” ผู้กระทำาเป็นหลัก

ถ้าพูดแบบเอาตามตาเห็น และตามตัวหนังสือ ส.ต.ต. 

นรวิชญ์ บวชไม่ได้ แต่ถ้าพูดตามเจตนาผู้ขอบวชและพระอุปัชฌาย์

ผู้บวชให้

กรณีน้ี ผิดน้ัน ผิดกฎมหาเถรสมาคม แต่ไม่ผิดตามหลักเจตนา

พระพุทธศาสนา

“โจรองคุลิมาล” ฆ่าคน ๙๙๙ คน เจอพระพุทธองค์ ท้ังท่ีจะฆ่า

พระพุทธองค์เป็นคนท่ี ๑,๐๐๐ แท้ๆ แต่เวลาเดียวกันน้ัน เมื่อโจรองคุลิ

มาลสำานึกผิด กลับใจ

พระพุทธองค์ทรงบวชให้เป็น “พระองคุลิมาล” ในกาลน้ัน!

สรุป..........

การ “ให้” ท่ีย่ิงใหญ่และสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือ การให้ 

“อภัยทาน”

โทษทัณฑ์และกฎกรรมเป็น “ส่วนของเขา”

“อภัยทาน” น่ันคือ “ส่วนของเรา” ก็เลือกเอาละกัน!

ช่วยให้โรคภัยจางคลายบ้าง

และในจำานวนมากมายน้ัน คู่กรณีความของคุณบุญเก้ือรายหน่ึง 

คือคุณโบว์ก็โพสต์ ดังน้ี

“โบว์ ณัฏฐา มหัทธนา - Nuttaa Mahattana”

“โบว์มีคดีหม่ินประมาทท่ีฟ้องคุณบุญเก้ือไว้นานแล้วท้ังทางแพ่ง

และอาญา ศาลได้ไต่สวนมูลฟ้องแล้ว วินิจฉัยว่ามีมูล และนัดสืบพยาน

วันท่ี 17-18 มีนาคมน้ี 

เช้าน้ี ได้ทราบข่าวการป่วยหนักและคำากล่าวอำาลาขออโหสิกรรม

โบว์ขอถอนฟ้องและอโหสิกรรมทุกอย่างไร้ซ่ึงการติดค้างใดๆ และ

หากอภัยทานในคร้ังน้ีจะมีผลบุญใดๆ ก็ขอให้ส่งผลให้คุณบุญเก้ือได้มีช่วง

เวลาแห่งการเดินทางสู่สุคติอย่างสุขสงบตามท่ีต้ังจิตไว้ปราศจากความ

ทรมานท้ังใจและกาย 

หรือหากจะมีปาฏิหาริย์เกิดข้ึน ก็ขอให้อาการดีข้ึนเป็นลำาดับ

ขอส่งความปรารถนาดีไปยังครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย ให้

ผ่านช่วงเวลาท่ียากลำาบากไปได้ด้วยมรณานุสติว่า เราทุกคนจะได้กลับคืน

สู่ธรรมชาติไม่ช้าก็เร็ว และเมื่อเวลาของเราแต่ละคนมาถึง ก็ขอให้ความ

ทรงจำาท่ีดีเป็นเครื่องปลอบประโลมใจด้วยค่ะ”

ครับ.....

“จิตงาม” และ “จิตสูง” จริงๆ นอกจากคำาว่า “ประเสริฐ” ก็คงไม่มี

คำาอื่นเหนือกว่าน้ี ท่ีเหมาะสมกับคุณโบว์ 

ผมเชื่อว่า คุณบุญเก้ือต้องได้อ่านโพสต์น้ีแน่ และความงดงามแห่ง

ใจอภัยต่อกัน การไม่มีอะไรทางอกุศลติดค้างต่อกัน 

ส่ิงท่ีคุณโบว์ทำาน้ีแหละ “จิตสงบ-จิตโปร่งใส” คุณบุญเก้ือ จะเป็น

เช้ือไฟก่อเกิดปาฏิหาริย์ ดังคุณโบว์กล่าว ก็เป็นได้

ภาษาคุณโบว์เขียน ไม่ใช่ภาษาหนังสือโลกสวย หากแต่เป็น “ภาษา

จิตประภัสสร” คือจิตประเสริฐเดิมแท้ ย่อมมีพลัง

กลับไปดูเรื่อง “ส.ต.ต.นรวิชญ์” ขับบ๊ิกไบก์ชนคุณหมอกระต่ายบ้าง 

จะไม่พูดเรื่องความผิด-ความถูกในคดี เพราะน่ัน ชัดเจนในตัว จน

“โ

แพทย์ การวิจัยและการศึกษา 

อีกท้ังยังเป็นไปตามข้อส่ังการของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ท่ีให้

เร่งการนำาพืชกัญชามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่ประชาชน ส่วนเรื่อง

ของความห่วงใยจากนานาชาติก็

มีข้ออธิบายอยู่แล้วเพราะเรานำา

มาใช้ทางการแพทย์ 

เม่ือถามว่า ประชาชน

ท่ัวไปจะสามารถปลูกกัญชาได้

เมื่อใด นายอนุทินกล่าวว่า ดีท่ีสุด

ต้องทำาตามกฎหมาย คือต้องรอให้

กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อน จาก

น้ีคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) ต้องไปหาแนวทางเพื่อไม่ให้

เกิดความสับสนในการใช้กัญชา

และไม่ให้เกิดการตีความ เรารอ

มาขนาดน้ีแล้วและทำาจนสำาเร็จ 

จากน้ีต้องไม่มีใครไปตีความอีก  

เราปลดมาขนาดน้ีแล้วขอให้รอ

นิดหน่ึง ทำาตามกฎหมายดีท่ีสุด 

เม่ือถามว่าหากกฎหมายมีผล

บังคับใช้ คนท่ีปลูกกัญชาได้จะ

เป็นเฉพาะวิสาหกิจชุมชนหรือ

ประชาชนท่ัวไปก็สามารถปลูก

ได้ด้วย นายอนุทินกล่าวว่า จาก

น้ีไปจะสามารถปลูกได้ง่ายแล้ว 

แต่ต้องจดแจ้งก่อน และต้องปลูก

ตามจำานวนท่ีกำาหนด แล้วไม่นำา

ไปสกัดเพื่อใช้ในทางอุตสาหกรรม 

หากจะสกัดเป็นน้ำา มันต้อง

ขออนุญาต น่ีคือกระบวนการ

ควบคุมการใช้กัญชา ถ้าชาวบ้าน

จะปลูกในบ้านก็จดแจ้งได้เลย 

ช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงต้องเร่งทำา

กฎหมายเพื่อคุ้มครองชาวบ้าน ไม่

ให้มีคนหัวหมอตีความว่าคนไหน

ทำาผิดหรือไม่ทำาผิด และการจด

แจ้งในท่ีน้ีคือเรียนมาเพื่อทราบ

ไม่ใช่เรียนมาเพื่ออนุมัติ

เมื่อถามว่า มีความม่ันใจ

ในการควบคุมการใช้กัญชาหรือ

ไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ประชาชน

ต้องเคารพกฎหมาย  เราไม่

อยากจะบังคับหรือลงโทษตาม

กฎหมาย แต่หากประชาชนไม่

เคารพกฎหมายก็ไม่มีทางเลือก 

เพราะทำามาให้ถึงขนาดน้ีแล้ว 

เนื่องจากประชาชนบอกว่าต้อง

ทำากัญชามีประโยชน์ จึงขอให้

ประชาชนใช้ประโยชน์จากกัญชา 

ไม่ใช่ใช้โทษจากกัญชา รัฐบาล

จำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชนทุกเรื่องถึงจะประสบ

ความสำาเร็จ และวันท่ี 26  ม.ค.จะ

เสนอร่างกฎหมาย โดยตนลงนาม

ไปแล้วเป็นคนแรก  ถือว่าเรา

ทำาตามสัญญาแล้ว เมื่อถามว่า

ถือว่านโยบายหาเสียงของพรรค

ภูมิใจไทยผ่านแล้วใช่ไหม นาย

อนุทินกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่า “ก็

ทำาหมดแล้ว น่ีมันทะลุซอยแล้ว”. 

ไทยโพสต์ • “แฮงค์” เรียก 

ผอ.กองสลากแจงปมลอตเตอร่ี

เกินราคา ก่อนประชุมคณะ

กรรมการนัดแรก 31 ม.ค.น้ี เผย

ตัวเลขผู้ค้าจองโควตาขายใบละ 

80 แล้ว 8 แสนราย

เมื่อวันท่ี 25 มกราคม นาย

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก

การเสนอขายหรือขายสลากกิน

แบ่งรัฐบาลในราคาท่ีเกินกว่าท่ี

กำาหนด พร้อมด้วย พ.ท.หนุน ศัน

สนาคม ผู้อำานวยการสำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล และนาย

ทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ รองผู้

อำานวยการท่ีกำากับดูแลสำานัก

การตลาดและจัดจำาหน่าย ร่วม

หารือ โดยนายอนุชากล่าวว่า 

จากมาตรการท่ีได้รับทราบจาก

ผู้อำานวยการสำานักงานสลากกิน

แบ่งรัฐบาล จะนำาไปประกอบ

การประชุมคณะกรรมการในวัน

ท่ี 31 ม.ค.น้ี  

พ.ท.หนุนช้ีแจงว่า สาเหตุ                                   

ลอตเตอ ร่ีแพงเ กิดจาก ตัว

ผ ลิต ภัณ ฑ์สลากและ ตัว ผู้

จำาหน่าย ส่วนมาตรการบรรเทา

ปัญหาในระยะส้ัน กลาง และ

ยาวท่ีกำาลังดำาเนินการในขณะ

น้ี  ได้แก่ 1.การขยายจุดจำาหน่าย 

“สลาก 80 บาท” จำานวน  1,000 

จุดท่ัวประเทศ ซ่ึงมีตัวแทน

จำาหน่ายสนใจสมัครเข้าร่วม

โครงการจำานวน 4,790 ราย 

2.การเปิดรับสมัครลงทะเบียน 

ในระบบซ้ือ-จองล่วงหน้า ซ่ึงจะ

ปิดรับสมัครในวันท่ี 31ม.ค.65  

ขณะน้ีมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วม

โครงการกว่า 800,000 ราย 

3.การจำาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐ 

บาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ห รือแพลตฟอร์มออนไลน์ 

4.การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซ่ึงคาด

ว่าท้ัง 4 มาตรการจะช่วยบรรเทา

ความรุนแรงของการจำาหน่าย

สลากเกินราคาลงได้.

คดีชนหมอคลุมเครือ

หน้าที่‘ผบช.’จัดการ 
ทำาเนียบรัฐบาล • “วิษณุ” ให้

รอความชัดเจนปม ตร.บ๊ิกไบก์ 

ชน “หมอกระต่าย” รถของใคร

ไม่สำาคัญเท่าใครชน ย้ำา กม.ชัด

รถต้องหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย 

ช้ี ผบช.ต้องจัดการเคร่งครัด  

 เมื่อเวลา 09.50 น. ท่ี

ทำาเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง

กรณีท่ีมีข่าว ส.ต.ต.นรวิชญ์  บัวดก 

ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.อารักขา 

บก.อคฝ. ซ่ึงข่ีรถจักรยานยนต์

ชน พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยา

กุล หรือหมอกระต่ายเสียชีวิต 

อ้างเรื่องประสบอุบัติเหตุระหว่าง

ปฏิบัติหน้าท่ีว่า ให้มันชัดเจนเสีย

ก่อนว่าจริงๆ มันคืออะไร เพราะ

ยังดูกันอยู่เลยว่ารถมอเตอร์ไซค์

เป็นของใคร ถูกกฎหมายหรือไม่  

มันลึกลับซับซ้อน และจนสุดท้าย

กลายเป็นว่าหมอคนน้ีเป็นหมอท่ี

จะรักษานายตำารวจท่ีชนอยู่ ต้อง

ให้ตำารวจเปิดเผยข้อเท็จจริงออก

มาว่าเป็นอย่างไร  

ผู้ส่ือข่าวถามว่า กรณีมี

ทางม้าลายรถต้องหยุดหรือไม่  

นายวิษณุกล่าวว่า “ต้องหยุด” 

เม่ือถามว่าภาพรวมกฎหมาย

จราจรควรจะต้องมีการปรับบท

ลงโทษให้เข้มข้นกว่าเดิมหรือไม่ 

นายวิษณุกล่าวว่า รอให้ทุกอย่าง

มันชัดเจนก่อน แต่เร่ิมต้นคือต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายเสียก่อน ส่วน

ท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายน้ันอาจ

จะโดนความผิดกระทงอื่นอะไร

ไปก็แล้วแต่   ซ่ึงความจริงรถ

บ๊ิกไบก์จะเป็นของใครไม่สำาคัญ 

แต่สำาคัญอยู่ท่ีว่าใครชนคนน้ัน

ก็ต้องผิด แต่ตอนน้ีท่ีเขากำาลัง

ดูคือ เขาจะดูว่ามีเจตนาอะไร

แทรกซ้อนอยู่หรือเปล่า 

เมื่อถามว่า ตอนน้ีตำารวจ

กำาลังถูกสังคมกังขา สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติควรจะทำาให้เกิด

ความชัดเจนอย่างไร นายวิษณุ

กล่าวว่า ก็มันมีอยู่เสมอทุกวันทุก

เรื่อง ตำารวจเป็นผู้จัดการ เป็นผู้

รักษากฎหมาย เป็นผู้ปราบปราม 

เป็นผู้ป้องกัน  ฉะน้ันโอกาสท่ีทำา

อะไรออกมาแล้วมันจะพลาด ไม่

ว่าจะโดยต้ังใจหรือไม่ต้ังใจ มัน

เกิดข้ึนได้เสมอเป็นธรรมดา ซ่ึง

ก็สมควร อยู่ท่ีผู้บังคับบัญชาจะ

ต้องจัดการและเคร่งครัดในเรื่อง

น้ี ส่วนกรณีท่ีชนแล้วจะไปบวช

น้ัน บวชได้ เมื่อถึงเวลาค่อยสึก

มา  เมื่อถามย้ำาว่าไม่ใช่ลักษณะ

ของการบวชเพื่อหนีความผิดใช่

หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า จำา

ไม่ได้หรือกรณีมีพิธีกรผู้ประกาศ

ข่าวทางโทรทัศน์มีเรื่องและไป

บวช ไม่จำาเป็นต้องให้คดีจบก่อน 

เพราะบวชไม่ก่ีวัน ไม่เป็นไรอย่า

หนีก็แล้วกัน 

เม่ือถามว่า แม้ว่าจะ

เป็นการบวชโดยไม่มีกำาหนด

สึกใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า 

แม้ว่าไม่มีกำาหนดสึกก็ต้องสึกอยู่ดี  

เขาสามารถจับสึกเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้า

คดีมันชัดเจนสามารถจับสึกได้

เลย แต่ว่าอย่าหนีก็แล้วกัน และ

ความจริงบวชย่ิงหนียาก เพราะ

ว่าท่ีอยู่ชัดเจน ส่วนการให้การ

ในช้ันศาลสามารถทำาได้แม้อยู่ใน

สมณเพศ.  

‘แฮงค์’นัดถกแก้ปัญหาหวยแพง

นายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพ

ติด  (ป.ป.ส.) เพื่อพิจารณาร่าง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ให้กัญชา กัญชง พ้นจากยาเสพ

ติดให้โทษประเภท 5 โดยมีนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข, นายสม

ศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม, นายวิชัย ไชย

มงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วม

นายอนุทินกล่าวว่า ท่ี

ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขให้กัญชา 

กัญชง พ้นจากยาเสพติดให้โทษ

ประเภท 5 ตามท่ีคณะกรรมการ

ควบคุมยาเสพติดให้โทษเสนอมา 

ซ่ึงร่างดังกล่าวจะมีการระบุชื่อ

ยาเสพติดท่ียังคงอยู่ในประเภท 

5 ประกอบด้วย ฝ่ิน, เห็ดข้ีควาย,  

ส่วนสกัดของกัญชาท่ีมีสารทีเอช

ซีเกิน 0.2% ซ่ึงหากจะปลดล็อก

ส่วนสกัดของกัญชา ก็จำาเป็น

ต้องออกข้อกำาหนดควบคุมและ

ทำาเนียบรัฐบาล • “อนุทิน” เผย 26 ม.ค.นี้ยื่น กม.กัญชง  กัญชา

เข้าสภา ให้ชาวบ้านปลูกได้เพียงแค่จดแจ้ง โวทำาตามนโยบายหา

เสียงภูมิใจไทยแล้ว

นายเจษฎา แย้มสบาย ผู้ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมเพื่อน นำาช่อดอกไม้มาวางเพื่อ

ร่วมไว้อาลัยให้แก่ พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือหมอกระต่าย ที่ถูกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบก์พุ่ง

ชนเสียชีวิตบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุ

ให้เกิดความม่ันใจว่าจะนำามาใช้

ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย 

อุตสาหกรรม และการใช้ทาง

สุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์อาหาร 

ไม่ใช่นำาไปใช้ทางท่ีผิด เช่นการ

เสพเพื่อให้มีฤทธ์ิต่อจิตประสาท 

โดยวันท่ี 26 ม.ค. พรรคภูมิใจไทย 

(ภท.) จะยื่นร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญ

ชง ต่อท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจาก

ทุกคน โดยจะเร่งให้กฎหมายมีผล

บังคับใช้ ซ่ึงจะมีผลหลังมีประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน 

นายอนุทินกล่าวว่า ถือเป็น

เรื่องดีเพราะเป็นไปตามนโยบาย

ของรัฐบาลท่ีจะสนับสนุนพืช

กัญชง กัญชา เพ่ือใช้ทางการ
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด วันอังคารนี้ ไมมี

ประชุม ครม. โดยรนไปประชุมเม� อวันจันทร เน� องจาก 

บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม พรอมคณะ เดินทางไปเยือนประเทศ

ซาอุดีอาระเบียอยางเปนทางการในวันที่ 25-26 ม.ค.นี้ ซึ่ง

เปนไปตามคําเชิญของ เจาชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับ

ดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราช

กุมาร รองนายกฯ และ รมว.

กลาโหมซาอุดีอาระเบีย โดยทั้งสอง

ประเทศจะฟนฟูและยกระดับความ

สัมพันธระหวางกัน ทั้งในดานการ

ตางประเทศ ดานเศรษฐกิจ และ

แรงงาน ในรอบ 32 ป หลังจากเกิด

เหตุการณ “คดีเพชรซาอุฯ” เช� อวา

ความสัมพันธเกาๆ ตองดีขึ้น แตฝาย

ตรงขามรัฐบาลจับแพะชนแกะโดย

ไมคํานึงผลประโยชนของประเทศ

ชาติ กลับมาคงไดแถลงผลการเยือนอยางละเอียดอีกครั้ง...•

สวนความขัดแยงภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ภายหลังขับ 21 ส.ส.ออกจากพรรค การประชุมสมาชิกพรรค

ซึ่งมี นายไพบูลย นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช� อ รองหัวหนาพรรค 

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค รองเลขาธิการพรรค ทํา

หนาที่ประธานการประชุม มี ส.ส.เขารวมอยางบางตา ทําให

บรรยากาศเปนไปอยางเงียบเหงา บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกฯ หัวหนาพรรค พปชร. กลาวยืนยันวา ตน

กับ พล.อ.ประยุทธไมไดทะเลาะเบาะแวงกัน สวนขั้นตอนหลัง

จากนี้เกี่ยวกับการขับ ส.ส. 21 คนออกจากพรรค เน� องจาก นาย

สมศักดิ์ พันธเกษม หนึ่งใน ส.ส.ที่ถูกขับออก รองขอใหมีการ

ทบทวนมตินั้น “บิ๊กปอม” บอกวา “มันจบไปแลวๆ” อยางไร

ก็ตามตองลุนวารัฐบาลเสี่ยงปริ่มน้ําจะอยูไดแคไหน วากันวา 

จะอยูเทาที่อยูได ไปไมไหวก็ยุบสภา และตองจับตา “บิ๊กปอม” 

จะจัดทัพ พปชร.อยางไร สวน พรรคเศรษฐกิจไทย ก็มีทั้งคน

สนิท รวมทั้งนองชาย เปนแกนนํา

พรรค หากยุบสภาเม� อไหรอาจจะ

มีเซอรไพรสทางการเมืองอีกก็เปน

ได...•

ความคืบหนาการประชุม

คณะกรรมการปองกันและปราบ

ปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นายอนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.

สาธารณสุข ในฐานะหัวหนาพรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) เปดเผยวา “ที่

ประชุมมีมติเห็นชอบรางประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ใหกัญชา กัญชง พนจากยาเสพติดให

โทษประเภท 5 ซึ่งรางดังกลาวจะมีการระบุช� อยาเสพติดที่ยังคง

อยูในประเภท 5 ประกอบดวย ฝน เห็ดขี้ควาย สวนสกัดของ

กัญชา ที่มีสารทีเอชซีเกิน 0.2% ซึ่งหากจะปลดล็อกสวนสกัด

ของกัญชาก็จําเปนตองออกขอกําหนดควบคุม และใหเกิดความ

มั่นใจวาจะนํามาใชทางการแพทย การศึกษาวิจัย อุตสาหกรรม 

และการใชทางสุขภาพฯ โดยวันท่ี 26 ม.ค. พรรคภูมิใจไทยจะย� น

ราง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. … ตอสภา” สวนประชาชนทั่วไป

จะสามารถปลูกกัญชาไดเม� อใด นายอนุทิน บอกวา “ตองรอให

กฎหมายมีผลบังคับใชกอน”  สรุปแลวที่ นายศุภชัย ใจสมุทร 

ส.ส.บัญชีรายช� อ ภท. บอกวากัญชาไมใชยาเสพติดแลวยุใหชาว

บานปลูก หากถูก จนท.จับจะหาทนายไปชวย จะรับผิดชอบ

อยางไร? กัญชาเสรีจึงไมมีจริง ตองใชเพ� อการแพทย หากจะใช

สันทนาการ เฉพาะในพื้นที่ที่กําหนด ตองไดรับอนุญาตกอน!...• 

โศกนาฏกรรมบนทองถนนกรณี  “หมอกระตาย”-พญ. 

วราลัคน สุภวัตรจริยากุล”  แพทยผูชํานาญการดานจักษุ

วิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถูก ส.ต.ต.นรวิชญ บัวดก 

กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (กก.1 บก.อคฝ.) ขี่รถ

บิ๊กไบคพุงชนเสียชีวิตขณะขามทางมาลาย หนาสถาบันโรคไต

ภูมิราชนครินทร ถ.พญาไท กลาย

เปนคดีดังที่สังคมเรียกรองใหมีการ 

“ลอมคอก” อีกครั้ง โดยเฉพาะการ

ปลุกจิตสํานึกการขับขี่ปลอดภัย ซึ่งผู

ทีร่ณรงคเร� องนีก้ย็อมรบัแลววาไดผล

นอย หรือการจัดระเบียบทางมาลาย

ก็ทําไดไมทั่วถึง สวนการแกปญหา

ที่ตรงจุดนั้นจะทําอยางไรใหคนที่ทํา

ผิดแลวตองไดรับโทษอยางเสมอภาค 

เพราะสังคมไทย คนมีอํานาจ-มี

เงิน-มีเสนสาย ทําผิดแลวก็สามารถ

วิ่งเตนใหพนผิด หรือโทษหนักกลายเปนเบาได จึงไมเกรงกลัว

กฎกติกาของบานเมือง ดังนั้นตองปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมยก

เคร� อง “ระบบตํารวจ” ใหบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

ตํารวจนครบาลก็ตองขึ้นกับผูวาฯ กทม.เหมือนประเทศที่เจริญ

แลว แตกวา 7 ปที่ “ลุงตู” มีอํานาจกลับไมดําเนินการ จึงเกิด

โศกนาฏกรรมซ้ําซาก...•

นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

พญ.วราลัคน 

สุภวัตรจริยากุล

แซมซายแซมซายแซมซาย

ไ

ในที่สุด ครม.ก็มีมติเห็นชอบโครงการคนละครึ่งระยะ                  

ที่ 4 หรือคนละครึ่งเฟส 4 ไมเกิน 150 บาทตอคนตอวัน รวม

คนละ 1,200 บาท เริ่มใชไดตั้งแตวันที่ 1 ก.พ.65 ถึงวันที่ 30 

เม.ย.65 ภายใตกรอบวงเงิน 34,800 ลานบาท สําหรับโครงการ

ดังกลาวเปดใหใชจายครั้งแรกเม� อวันที่ 23 ต.ค.2563 เพ� อแบง

เบาภาระคาใชจายใหประชาชน โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ

มาสมทบใหผูที่จับจายสินคาบริโภคและอุปโภคจํานวน 50 

เปอรเซ็นตทุกครั้งที่ใชผานแอปพลิเคชัน “เปาตัง”.

คนละครึ่งเฟส 4

อกรณีพรรคอนาคตใหม ในฐานะนักรัฐศาสตรที่ ไมรูเร� อง

นิติศาสตร ผูเขียนเห็นวา การกูยืมเงินหัวหนาพรรคเปน

จํานวนมากขนาดนั้น (191,200,000 บาท) จากบุคคลคน

เดียวซึ่งเปนหัวหนาพรรคและเปนแหลงทุนสําคัญของ

พรรค เปนสิ่งที่ไมถูกตองและรับไมไดตามหลักการที่ไม

ตองการใหเกิดเง� อนไขของการครอบงําในพรรคการเมืองผานทุน 

และถาจะเปรียบเทียบกับโตะจีนของพรรคพลังประชารัฐก็จะพบวา 

กลุมผูสนับสนุนทุนแตกกระจายไปหลายมุงหลายกวน ไมสามารถ

กลาวไดวาพรรคอยูใตบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง และ

แตละโตะก็บริจาคไมเกินที่กําหนดไว แมวาจะมีโตะจํานวนหนึ่ง

ที่มาจากบริษัทแมบริษัทเดียว แตแตกออกเปนหลายบริษัท การ

ผูกขาดการครอบงําจึงไมเกิดขึ้น และแมวาจะมีนักนิติศาสตรชี้วา

พรรคการเมืองในตะวันตกหลายประเทศมีสถานะเปนนิติบุคคลภาย

ใตกฎหมายเอกชน ซึ่งผูเขียนก็ไดตอบประเด็นนี้ ไปแลววา ไมวา

พรรคการเมืองจะมีสถานะภายใตกฎหมายเอกชน แตไมสามารถทํา

ธุรกรรมไดอยางสมาคมเอกชนทั่วไป และที่แน�ๆ คือ คณะกรรมการ

การเลือกตั้งแหงสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกา (Federal Election 

Commission) ยังกําหนดไดวาเงินกูจากบุคคลหรือคณะบุคคลใหถือ

เปนเงินสนับสนุนทางการเมือง (Contribution) จนกวาจะไดรับการ

ชําระคืน เม� อชําระคืนเรียบรอยแลวใหถือวาจํานวนเงินกูดังกลาว

ไมนับรวมอยูในวงจํากัดเงินสนับสนุนทางการเมือง สวนเงินกูจาก

ธนาคารไมถือเปนเงินสนับสนุนทางการเมือง หากกระทําตามขั้น

ตอนปกติและอยูบนฐานวาจะมีการชําระคืน

อีกทั้งยังมีการจํากัดวงเงินสนับสนุนทางการเมืองไวอีกดวย 

ถาเปนการกูเงินจากธนาคารไมถือเปนการสนับสนุนทางการเมือง

หากเปนไปตามขั้นตอนปกติ และไมไดกําหนดวงจํากัดที่สามารถกู

ยืมไว สวนการกูเงินจากบุคคลใหถือเปนการสนับสนุนทางการเมือง 

และมีการกําหนดวงจํากัดไวแตกตางกันไปตามสถานะของผูใหและ

ผูรับ ดังนั้นจึงขอย้ําอีกครั้งวา ถาเปนสหรัฐอเมริกา พรรคการเมือง

จะกูเงินหัวหนาพรรคเปนจํานวนมากๆ ไมไดแน� เพราะเงินกูถือ

เปนการสนับสนุนทางการเมืองและมีวงจํากัดชัดเจน นอกเสียจาก

วาจะกูจากธนาคาร นอกจากนี้หลังจากไดมีการติดตอสอบถามกรณี

การกูเงินของพรรคการเมืองในประเทศไทยไปยังคณะกรรมการ

การเลือกตั้งของสหรัฐ  คําตอบที่ไดคือ เงินกูจากบุคคลถือเปนการ

สนับสนุนทางการเมืองและตองมีวงจํากัด ซึ่งบทลงโทษสําหรับผู

ฝาฝนภายใตกฎหมายสหรัฐเริ่มตั้งแตออกจดหมายเตือนไปจนถึง

การปรับเงิน

จากขางตนจะพบวา การกูเงินหัวหนาพรรคอยางที่เกิดขึ้น

กับพรรคอนาคตใหมเปนสิ่งที่ผิดกติกาของประเทศสําคัญๆ ในโลก

ตะวันตก เพียงแตบทลงโทษของอเมริกา “ก็จะมีตั้งแตจดหมายเตือน

ไปจนถึงการปรับเงิน” นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมการ

เงินของพรรคการเมืองเสนอวา ควรจะตองมีบทลงโทษการละเมิด

กฎหมายการเงินของพรรคการเมือง องคกรที่ทําหนาที่ดูแลเร� องดัง

กลาวนี้ควรบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง แตกระนั้น จากการสํารวจ

การลงโทษประเทศตางๆ ในสหภาพยุโรปพบวา บางประเทศอยาง 

มัลตา (Malta) ยังไมมีบทลงโทษการกระทําผิดกฎหมายการเงินของ

พรรคการเมือง และในหลายประเทศ แมวาจะมีกฎหมายกําหนดบท

ลงโทษ แตในทางปฏิบัติก็ไมไดบังคับใชและลงโทษ กฎหมายจึงเปน

เพียงแตกระดาษเทานั้น

ขณะเดียวกัน บทลงโทษในหลายประเทศก็ออนมาก อยางเชน 

บทลงโทษของเบลเยียม ฝรั่งเศสและโรมาเนีย แตบางประเทศก็ไม

ยืดหยุนและไมเหมาะสม อยางเชน บทลงโทษในสหราชอาณาจักร 

สวีเดน เดนมารก สาธารณรัฐเช็ก โครเอเชีย บัลแกเรียและ

โรมาเนีย และบางประเทศ บทลงโทษก็ไมเปนอัตราสวนที่พอดีกับ

การกระทําผิด หรือบางประเทศก็กฎหมายบัญญัติไวสั้นเกินไปอยาง 

เชน โรมาเนีย บัลแกเรียและลัตเวีย หรือไมแมกระทั่งจะบังคับใช

ดวยซ้ํา ยิ่งกวานั้นในทางปฏิบัติก็ไมไดลงโทษทางอาญา แมวาจะมี

บทบัญญัติโทษทางอาญาก็ตาม

ในสหราชอาณาจักรมีปญหาที่คอนขางเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ

เร� องเงินทุนของพรรคการเมือง เม� อมีคนร่ํารวยใหพรรคแรงงานและ

พรรคอนุรักษนิยมกูสวนตัว (เปนเงินจํานวน 15 ลานปอนดตอแตละ

พรรค) และตอมาเจาหนี้บางคนไดรับการเสนอช� อใหเปนสมาชิก

สภาสูง หลังจากนั้นไดมีการออกกฎหมายใหการกูยืมเงินอยูในความ

ควบคุมของพระราชบัญญัติการบริหารจัดการการเลือกตั้ง พ.ศ.2549 

(the Electoral Administration Act of 2006) โดยมีใจความสําคัญดัง

ที่ไดกลาวไปแลว

ในสหราชอาณาจักร รายงานเกี่ยวกับพรรคการเมืองจะแยก

กันระหวางพรรคระดับชาติกับพรรคระดับทองถิ่น และจะรายงาน

เกี่ยวกับการกูยืมเงินหลังจากมีการเปดเผยใหเห็นวามีการฉอฉลใน

การกูอยางเห็นไดชัด แตในประเทศเหลานี้ ไมไดมีมาตรการกําหนด

อยางเปนระบบวาพรรคการเมืองจะตองทํารายงานเกี่ยวกับหนี้สิน

และทุน (debts and assets) ที่จะทําใหมีหลักฐานที่จะมีการตรวจ

สอบจากภายนอกได แมในประเทศที่มีการบังคับใชกฎหมายใหมีการ

เปดเผยขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางเชน ในกรณีของแคนาดา 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร การตรวจสอบจากภายนอกโดย

ส� อมวลชนและกลุมประชาสังคมตางๆ ก็ยังตองอาศัยความพยายาม

อยางมากพอสมควร และในบางประเทศ ความพยายามดังกลาว

ดูจะไมคอยจะไดผลนัก เพราะตัวกฎหมายเองก็ยังมีชองโหวอยู 

(imperfection) ดังนั้น จากการประเมินในภาพรวมเห็นไดวาควรจะ

ตองมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎกติกาตางๆ กอนถึงสมควรที่จะ

มาอภิปรายในประเด็นประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย

ประเด็นปญหาเกี่ยวกับการเงินหรืองบประมาณของ

พรรคการเมืองที่เปนประเด็นที่สําคัญเรงดวน ที่สมควรจะตองนํา

มาพิจารณาเปนตัวอยางของการตองปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยว

กับการควบคุมการเงินของพรรคการเมืองคือ กรณีของสหราช

อาณาจักร ดังที่ผูเขียนไดกลาวไปในตอนกอนๆ แลว ซึ่งเปนกรณี

ที่ IDEA หรือสถาบันนานาชาติเพ� อประชาธิปไตยและการชวยเหลือ

สงเสริมการเลือกตั้ง (International Institute for Democracy and 

Electoral Assistance) ก็เห็นความสําคัญของกรณีดังกลาวนี้ดวย 

นั่นคือ การใชการกูเงินเปนฉากหนา (front) แตจริงๆ แลวคือการ

บริจาคเงินกอนมหาศาล (และในเวลาเพียงสี่เดือนหลังจากมีการ

เปดโปงกรณีดังกลาว/ผูเขียน) รัฐสภาสหราชอาณาจักรไดออกพระ

ราชบัญญัติการบริหารกิจการการเลือกตั้ง พ.ศ.2549 the Electoral 

Administration Act of 2006 เพ� อแกไขชองโหวในกฎหมายกอนหนา 

และลงไปในรายละเอียดในการควบคุมการบริหารจัดการการเงินของ

พรรคการเมือง ดังที่ผูเขียนไดกลาวไปแลว IDEA ไดแนะนําวา ถา

สามารถปรับปรุงแกไขกฎหมายใหครอบคลุมไดก็จะสามารถทําให

การรายงานการเงินของพรรคการเมือง ทั้งในสาขาระดับชาติและ

องคกรระดับทองถิ่นของพรรคมีความเปนเอกภาพ นั่นคือ องคการ

สํานักงานกลางของพรรคจะตองรับผิดชอบในรายงานการเงิน

ทั้งหมดที่รวบรวมมาจากรายงานการเงินระดับทองถิ่นและอยูภายใต

ความรับผิดชอบของพรรค โดยรวมทั้งรายงานการบริจาคและการกู

เงิน แตไมใชรายบัญชีรายรับรายจายประจําปของพรรคเทานั้น

ยิ่งกวานั้น การสนับสนุนจากสาธารณะในระดับปานกลางบง

ชี้วา ผูปฏิรูปกฎหมายยังไมไดใหความสนใจเพียงพอตอคําถามเกี่ยว

กับการไดเงินจากวิธีการหรือแหลงอ� นๆ เพราะเพียงการกําหนด

ขอบเขตของการใชจายและการกําหนดใหตองเปดเผยนั้น ไดละเลย

ความจําเปนที่จะตองจัดหาทุนที่เพียงพอใหกับการดําเนินกิจกรรม

ของพรรค ดังนั้น ภายใตกฎขอบังคับที่เปนอยูในขณะนี้ เปนไปได

อยางมากวาวิกฤตเร� องการเงินของพรรคจะเกิดขึ้นอีกอยางแน�นอน

ในอนาคตอันใกล  IDEA หวังวาจะสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดเร็ว

พออยางในกรณี “วิกฤตการกูเงิน” (loan crisis) ที่เกิดขึ้นในสหราช

อาณาจักร (และรัฐสภาไดออกพระราชบัญญัติอุดชองโหวและเพิ่ม

เติมรายละเอียดภายในสี่เดือนหลังจากที่สาธารณะรับรูเร� องราวที่

เกิดขึ้น/ผูเขียน) โดยคงตองรอดูประสิทธิภาพการทํางานของคณะ

กรรมการการเลือกตั้งของสหราชอาณาจักร (ECUK) เพราะไดมีการ

ใหอํานาจเพิ่มแกคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ผาน PPEA ในป ค.ศ.

2009 

การแกปญหาความไมสุจริตทางการเงินและการรวมศูนย

อํานาจภายในพรรคการเมือง ก็คงไมตางจากการแกปญหาทุจริต

ในการเลือกตั้ง นั่นคือจะตองมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายใหมี

ประสิทธิภาพและเทาทันตอพฤติกรรมการฉอฉลของนักการเมือง

อยูตลอดเวลา อยางเชนในเร� องการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้ง มีนักการ

เมืองไทยจํานวนไมนอยใหความเห็นวา การซื้อขายเสียงในการเลือก

ตั้งของไทยเรานั้นถือเปนลักษณะโดดเดนและเปนวัฒนธรรมที่คงแก

ไมได อยางไรเสียก็ตองซื้อขายเสียงกันตอไป ไมควรออกกฎหมาย

ลงโทษรุนแรงถึงขนาดยุบพรรคกัน แตถายอนไปดูการเลือกตั้งของ

อังกฤษในชวง 195 ปแรกหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง จะพบ

วาอังกฤษมีปญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันอยางหนักและมีการใช

ความรุนแรงดวย ดังขอความที่ปรากฏในหนังสือ “Parliamentary 

Reform: 1785-1928” เปนตําราที่ใชเรียนในระดับมัธยมของอังกฤษ 

ผูแตงคือ Sean Lang ตีพิมพป ค.ศ.1999 หนา 82: “..elections 

could still be very violent affairs and were often as brazenly 

corrupt as ever---indeed, some thought the Ballot Act  made 

them more corrupt rather than less, since the more venal 

voters (venal แปลวา ทําอะไรก็ไดเพ� อเงิน) could now accept 

bribes from both parties without either knowing how they 

actually voted.”

จะเห็นไดวา อังกฤษก็มีปญหาการซื้อขายเสียงอยางหนักมา

กอน แมวาในศตวรรษที่ 19 จะมีคนอังกฤษและนักการเมืองอังกฤษ

จํานวนไมนอยมีความคิดเห็นไมตางกับคนไทยและนักการเมืองไทย

ในปจจุบันวา การทุจริตซื้อเสียงในอังกฤษเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได

และจะตองเปนเชนนี้ตอไป แตก็มีคนอังกฤษและนักการเมืองอังกฤษ

อีกฝงหนึ่งที่ไมยอมรับ และหาทางตอสูแกไขปญหาดังกลาวนี้ เชน มี

การออกกฎหมายในป ค.ศ.1883 (the Corrupt Practices Act) โดยมี

บทโทษทั้งจําคุกและทั้งปรับอยางรุนแรง รวมทั้งในชวงเวลาที่ถูกคุม

ขังอยูนั้น นักโทษจะถูกลงโทษใหทํางานใชแรงงานอยางหนัก ดังที่ผู

เขียนไดกลาวไปแลวขางตน

ในกรณีของสหรัฐอเมริกาก็เชนกัน สหรัฐอเมริกามี

ประสบการณการทุจริตในการเลือกตั้งไมนอยไปกวาของไทย

เลย เพียงแตคนอเมริกันที่ไมยอมรับไมคิดวาเปนวัฒนธรรมประจํา

ชาติอยางที่คนไทยจํานวนหนึ่งชอบกลาวอาง แตขอเท็จจริงที่

นักวิชาการอเมริกันอยางศาสตราจารยทางดานกฎหมาย Michal       

D. Gilbert ไดนําเสนออยางซ� อตรง ไมเจืออคติทางการเมือง หรือ

หลงใหลเทิดทูนความยิ่งใหญของการเมืองอเมริกัน จนมองขามขอ

เท็จจริงในประวัติศาสตรการเมืองอเมริกัน นั่นคือประชาธิปไตย

อเมริกันไดประสบปญหาการทุจริตเลือกตั้งอยางรุนแรงมาเปนเวลา

ยาวนาน ตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบันเลยก็วาได ดังจะไดกลาวใน

ตอนตอไป 

(แหลงอางอิง: Ada-Iuliana Popescu, Financing 

Democracy or Corruption? Political Party Financing in the 

EU’s Southeastern and Eastern Member States, CES Working 

Papers, ISSN 2067-7693, Alexandru Ioan Cuza University of 

Iasi, Centre for European Studies, Iasi, Vol. 7, Iss. 2a, 2015; 

Funding of Political Parties and Election Campaigns A 

Handbook on Political Finance,  Elin Falguera Samuel Jones 

Magnus Ohman, eds., International Institute for Democracy 

and Electoral Assistance (IDEA), (Sweden: 2014); Michael D. 

Gilbert, “The Problem of Voter Fraud,” Columbia Law Review, 

Vol. 115, No. 3, (April 2015): “American democracy has long 

suffered from electoral fraud.”). 

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ 

วิเคราะหการตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม

จากมุมมองทางรัฐศาสตร? (ตอนที่เจ็ด)

ศ.ดร.ไชยันต ไชยพร
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ต



อกมาปฏิเสธเรียบร้อย หลังมีข่าวออกมาว่าจะ                                                             

ไม่ย้ายตามร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส. 

พะเยา และก๊วน ส.ส.ไปพรรคเศรษฐกิจไทย 

แต่จะเบนเข็มไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยแทน 

สำาหรับนายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนาย

วัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น 2 ใน 21 ส.ส.ที่ถูกพรรค

พลังประชารัฐลงมติขับออก 

นายเอกราชระบุว่า ถูกฝ่ายตรงข้ามปล่อยข่าวดิส                                                        

เครดิต  เพราะตัวเองไม่คิดจะทิ้งร้อยเอกธรรมนัสที่เป็น

เพื่อนสนิท  พร้อมอ้างว่าเหตุท่ียังไม่ได้ไปสมัครเป็นสมาชิก

พรรคเศรษฐกิจไทย เนื่องจากรอคณะกรรมการการเลือก

ตั้ง (กกต.)  รับรองมติพรรค

พลังประชารัฐก่อน 

แต่อย่างไรก็ดี กลับมี                                       

รายงานออกมาว่า ข่าวดัง                                           

กล่าวไม่ได้ออกมาจากฝ่าย                                          

ตรงข้ามเหมือนที่นายเอก 

ราชเข้าใจ หากแต่มาจาก

ความหวาดระแวงของก๊วน 

21 ส.ส.ด้วยกันเอง  เพราะ

นายเอกราชและลูกชายยัง

ยึกยักไม่ยอมเข้าสมัครเป็น

สมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย

เสียที 

อีกทั้งก่อนหน้านี้ นายพิทักษ์ชน ช่างเหลา ลูกชาย

คนเล็กของนายเอกราช ได้ไปเปิดตัวเป็นสมาชิกพรรคภูมิ                                                                      

ใจไทย  ในการประชุมใหญ่พรรคภูมิใจไทยที่จังหวัดนคร 

ราชสีมา ซึ่งถูกมองว่าเป็นการปูทางก่อนที่พ่อและพี่ชาย

จะตามมาในการเลือกตั้งครั้งหน้า 

นอกจากลูกชายคนเล็กจะไปเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจ

ไทยแล้ว ยังมีคนเห็นนายเอกราชไปพบปะกับบิ๊กบราเธอร์

ของพรรคภูมิใจไทยบ่อยครั้ง 

หลังปรากฏข่าวนายเอกราชและลูกชายคนโตจะไม่

ไปพรรคเศรษฐกิจไทย ได้เกิดกระแสข่าว “บิ๊กป้อม” พล

เอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ ถึงขั้นต้องต่อสายหาบิ๊กบราเธอร์ของ

พรรคภูมิใจไทยเพื่อสอบถามเรื่องดังกล่าวเลยทีเดียว 

สำาหรับนายเอกราชมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ

ตามคำาชวนของร้อยเอกธรรมนัส โดยทั้งคู่มีความสนิท

สนมกันมาก โดยเฉพาะในยุทธจักรสีเทา 

ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 นายเอกราช หรือ “เสี่ย

เอก”  ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบการเลือกตั้งในจัง 

หวัดขอนแก่น และจังหวัดภาคอีสานตอนบนบางจังหวัด  

“เสี่ยเอก” ทำาผลงานได้เข้าตา ด้วยการเจาะพื้นที่

ไข่แดงของพรรคเพื่อไทยอย่างจังหวัดขอนแก่นได้สำาเร็จ 

โดยลูกชายคือ นายวัฒนา หรือ “เสี่ยต้อม” สามารถ

เอาชนะพรรคเพื่อไทยได้ในเขต 1 ขณะที่การเลือกตั้งซ่อม 

ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น ยังแท็กทีมกับร้อยเอกธรรมนัสปักธง

ได้อีกเขต พานายสมศักดิ์ คุณเงิน ชนะเลือกตั้งในพื้นที่

เก่าของนายนวัธ เตาะเจริญสุข อดีต ส.ส.เพื่อไทย ที่ถูก

ศาลพิพากษาประหารชีวิต.

การเมือง เพราะ “สโลแกนสำาหรับข้าราชการที่มีความทะเยอ 

ทะยานมากกว่าจิตวิญญาณรับใช้ประชาชนก็คือ ค่าของคนข้ึน                                                                             

อยู่ว่าเป็นคนของใคร” ถ้าเป็นนายส่ังอะไรด้วยวาจาท่ีไม่สามารถ

เอาผิดกับนายได้ แล้วผู้รับคำาสั่งตอบว่าครับผมอย่างเดียว สิ้นปี

ก็จะได้สองขั้นเป็นประจำา ข้าราชการประเภทนี้มีสมยานามว่า

มิสเตอร์เยสแมน ว่ากันว่าหลงจู๊สุพันร่วมคัดเลือกข้าราชการ

ตั้งแต่ซีสาม เลี้ยงดูไต่เต้าจนเป็นปลัดกระทรวง เพราะหลงจู๊

สุพันสั่งอะไรก็ครับผม สำาหรับการปกครองแบบแบ่งแยกแล้ว

ปกครองน้ัน เกิดข้ึนเพราะโทน่ีต้องการครอบครองแผ่นดิน ด้วย                                                                                  

การครอบครองอำานาจนิติบัญญัติ บริหาร แล้วพยายามก้าว 

ก่ายแทรกแซงอำานาจตุลาการ กรณีบังคับขายหุ้น ปตท. ขาย

กิจการโทรคมนาคมของตนให้ต่างชาติ ซึ่งสามารถผ่านสภาได้

โดยไม่มีการคัดค้าน ท้วงติง ทำาให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย

ของโทนี่

แต่โทนี่ก็ไม่สามารถครอบครองอำานาจได้อย่างถาวร เมื่อ

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาขับไล่ โทนี่ก็ก่อ

ตั้ง นปช.และคนเสื้อแดงออกมาต่อสู้ ซึ่งทำาให้เกิดการแบ่งขั้ว

ทางการเมืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วันนี้การเมืองไทยก็เริ่มจะเห็นแววของการแบ่งแยก                                                                             

ทางการเมืองอีกแล้ว แต่หาใช่โทนี่ VS สามลุง หลังจาก

พรรค พปชร.พ่ายแพ้การเลือกต้ังซ่อมท่ีชุมพรและสงขลา เลือด                                                                              

พปชร.ก็เร่ิมไหลไปเข้าพรรคสร้างอนาคตไทยของส่ีกุมาร ที่ถูก                                                                                       

จับตามองว่าจะเป็นการเมืองน้ำาดี (ปชป.+ไทยภักดี+กล้า+สร้าง 

อนาคตไทยฯ) กับพรรคการเมืองน้ำาเน่า (พรรคร่วมรัฐบาลยก 

เว้น ปชป. และเผาไทย+ก้าวไม่ออก)

อย่างไรก็ดีก็อยากจะฝากถึงกลุ่มพรรคการเมืองน้ำาดีที่ยัง

ไม่เน่าว่า การเมืองหมายถึงการร่วมมือกันระหว่างบุคคลที่มี

ความคิดทางการเมืองเหมือนกัน แต่การระดมบุคคลนั้นจะต้อง

เป็นการระดมสมองที่มีไอคิว อีคิว และธรรมาภิบาลสูง ไม่ใช่

ระดมจำานวนหัวที่หวังจะได้ประโยชน์จากการเมือง.

หนูจำาไม   

 

ที่เข้าข่ายแบ่งแยกแล้วปกครอง น่าจะเป็นกรณี “ลุง

ป้อม”  จัดการกับก๊วน “ธรรมนัส” มากกว่า ถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียง

ครับ จับมันแยกออกมาแล้วปล่อยให้ตีกันข้ามพรรค อยาก

5บทความ

เสียงกลุ่มธรรมนัส ยังไม่จบ 

หลังถูกถีบออกจากพลังประชารัฐ 

ดูเหมือนว่า เสียงที่เคยห้าวๆ ดูจะแหบๆ 

ลงไป

โดยเฉพาะจาก “ธรรมนัส พรหมเผ่า” 

การเมืองก็แบบนี้แหละครับ พลิกได้ตลอดเวลา 

ในอดีตคนที่คิดว่าตัวเองแน่ มี ส.ส.ในมือเป็นกอบเป็น

กำา ตกม้าตายมาก็เยอะแล้ว 

คิดหรือว่า ๒๑ คนจะมีจุดหมายปลายทางที่เดียวกัน

อีกอย่าง ๒๑ คนแค่มุ้งกลางๆ ไปทางเล็ก จะสำาคัญก็

ต่อเมื่อรัฐบาลมีเสียงปริ่มน้ำาเท่านั้น 

แต่ถ้าไม่ใช่ เตรียมตัวพักร้อนยาว 

วันก่อนพูดเรื่อง “ธรรมนัส” จะไปไหน วันนี้น่าจะได้

ข้อสรุปแล้ว “ลุงป้อม” ซื้อบ้านให้อยู่ตัดรำาคาญไปเรียบร้อย

แล้ว 

แต่หมากเขาไม่ได้เดินแค่ชั้นเดียว 

ไม่ได้ไปทั้ง ๒๑ คนครับ 

“ธรรมนัส” เล่นการเมืองโฉ่งฉ่างเลยถูกตลบหลังแบบ

ไม่รู้ตัว  

วันนี้เริ่มเก็บทรงไม่อยู่ เพราะรู้ดี นับนิ้วไปมา อาจ

เหลือแค่ครึ่งของ ๒๑ คน ที่จะไปร่วมชายคาด้วย และนั่น

คือหายนะ!

“ธรรมนัส” จะถูกลดความสำาคัญลงไปอีกครึ่ง 

สุดท้ายอาจมีสถานะแค่ “ผู้อาศัย” เท่านั้น

ครับ...ข่าว ๒๑ ส.ส.บางคน ขอย้ายกลับพลังประชารัฐ  

บางคนอยากไปซบตัก “เสี่ยหนู” อีกไม่กี่วันคงจะชัดเจน  

นี่ไม่ใช่หมากตาสุดท้าย 

ยังมีซ้อนอีกเป็นชั้นๆ

ที่แน่ๆ “ธรรมนัส” ไม่กล้าตัดสัมพันธ์ “ลุงป้อม” ไม่

กล้าประกาศตัวเป็นฝ่ายค้าน ใช่ว่าเพราะรอเวลาเอาคืน ตอน

โหวตกฎหมายสำาคัญ 

ตรรกะง่ายๆ “ธรรมนัส” ไม่กล้าต่อรองเพื่อล้มรัฐบาล  

๓ ป. Forever

เพราะไม่พร้อมจะไปเลือกต้ัง แต่อีกทางหน่ึงยังหวังว่าจะได้กลับ

เข้าไปนั่งใน ครม.ลุงตู่ 

เอาไว้วันไหน “ธรรมนัส” กล้าถล่ม “ลุงป้อม” และพรรค

ที่ย้ายไปไม่ใช่พรรคเศรษฐกิจไทย ค่อยมาพูดเรื่อง “ธรรมนัส”  

ล้มรัฐบาล 

ก็เพราะมันไม่ง่าย 

ฝ่ายค้านเองโดยเฉพาะเพื่อไทย ใช่ว่าจะยอมรับ “ธรรม

นัส” แบบไม่มีเงื่อนไข

เหตุผลคือ ด่าเขาไปหยกๆ ว่าขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐ 

มนตรี จากคดียาเสพติดที่ออสเตรเลีย ลากไส้ในสภากันไม่รู้กี่

ขด 

ลองนึกภาพดู “ธรรมนัส” กลับไปเป็นรัฐมนตรีใน ครม.

รัฐบาลพรรคเพื่อไทย มันจะอัปยศขนาดไหน 

เส้นทางของ “ธรรมนัส” จึงมีไม่มากนักหรอกครับ ที่

ทำาได้ตอนนี้คือทำาตามที่ “ลุงป้อม” ต้องการ คืออย่าไปกวนใจ  

“ลุงตู่” ให้มากนัก 

ออกไปทำาพรรคเศรษฐกิจไทย ให้มีความเคลื่อนไหว เผื่อ

ต้องรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเดือนสิงหาคม ถ้า “ลุงตู่”  ไม่ 

ได้ไปต่อ 

วันนั้น “ลุงป้อม” จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 

ก็ประเด็นนายกฯ ๘ ปีนั่นแหละครับ 

มันไม่แน่นอน เพราะต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ

แต่พลังประชารัฐวันนี้ ก็พยายามฟื้นฟูความเชื่อมั่น 

โฆษกสาว “พัชรินทร์ ซำาศิริพงษ์” แถลงข่าวฟังแล้วชวน

ให้คิด

“...พรรคพลังประชารัฐ ยังเชื่อมั่น และพร้อมชู พลเอก

ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค และขอยืน 

ยันความสัมพันธ์ของ ๓ ป. Forever ว่ายังคงแน่นเหนียว 

เป็นหนึ่งเดียวในทุกๆ สถานการณ์

พรรคพลังประชารัฐ เรามีจุดยืนที่ชัดเจน ที่มุ่งเน้น การ

อยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยึด

มั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์...”

การยืนยัน ๓ ป. Forever เป็นหนึ่งเดียวในทุกๆ สถาน 

การณ์ คนวงนอกอาจมองไม่ออก แต่วงในเท่าที่กระซิบกระ 

ซาบมา ยิ่งกว่าพี่น้องคลานตามกันมา 

แต่การบริหารพรรคการเมืองมันต้องมีศิลปะ เพราะไม่

ได้เรียบง่ายเรียบร้อยเหมือนนั่งพับผ้า

พรรคการเมืองใหญ่ยุครุ่งเรืองในอดีต เช่นประชาธิปัตย์  

มีหัวหน้าพรรคชื่อชวน หลีกภัย เลขาธิการพรรคต้องเป็น เสธ.

หนั่น-พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์

หรืออย่างพรรคเพื่อไทย หัวหน้าชื่อทักษิณ ชินวัตร  เลขา                                                                                   

ธิการพรรคต้องชื่อ เสนาะ เทียนทอง

แม้พลังประชารัฐไม่ได้มีหัวหน้าพรรคชื่อ ประยุทธ์ จันทร์

โอชา เลขาธิการพรรคชื่อ ประวิตร วงษ์สุวรรณ แต่การแบ่ง

งานกันทำาในรัฐบาลลุงตู่ ได้ลอกแบบความย่ิงใหญ่ของพรรคการ 

เมืองในอดีตมาใช้ 

“ลุงประยุทธ์” ทำาหน้าที่อย่างหนึ่ง 

“ลุงป้อม” ทำาอย่างหนึ่ง

“ลุงป๊อก” ก็ทำาอีกอย่าง 

วิธีการทำางานคนละแบบ แต่ “๓ ลุง ๓ ป.” เขาถึงกัน 

ที่จริงมีการพูดเรื่อง “๓ ป.” แตกคอมาเป็นปีแล้ว แต่

กลับไม่มีใครยืนยันได้ชัดเจนว่า ต่างคนต่างอยู่กันจริงหรือ

เปล่า 

อย่างกรณีถีบ ๒๑ ส.ส.ออกจากพรรค ในทางการเมือง

ถือเป็นเรื่องร้ายแรง ที่จู่ๆ เสียงรัฐบาลหายไป ๒๑ เสียง ใน

สภาวะที่รัฐบาลต้องเผชิญกับสารพัดปัญหา 

ไม่ว่าจะเป็น โควิด สินค้าราคาแพง เศรษฐกิจฝืดเคือง 

แต่กลับไม่เห็นรอยร้าวให้ทุบโต๊ะได้ว่า “๓ ป.” แตกคอ

กันแน่แล้ว

เพราะในความเป็นจริง “๓ ป.” กำาลังสร้างสมดุลครั้ง

ใหม่ในรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐ 

อาจเป็นเพราะรัฐบาลใกล้ครบเทอมมักจะเจอสถาน 

การณ์ที่ท้าทาย  

สถานการณ์ของ “ลุงตู่” ในขณะนี้ ภายนอกดูร่อแร่ 

แต่ข้างในกลับแข็งแกร่ง 

ในสภา นอกสภา ล้มรัฐบาลยาก 

และรัฐบาลผ่านจุดถูกโค่นมาแล้ว 

กลับกัน มีแรงส่งจากการเดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์กับ

ซาอุดีอาระเบีย ในรอบ ๓๒ ปี เป็นภารกิจที่ไม่มีรัฐบาลไหน

ทำาได้ 

ประโยชน์ที่ได้จากความสัมพันธ์ครั้งใหม่หลักๆ ไม่ใช่

เรื่องส่งคนงานไปซาอุฯ ไทยหมดยุคส่งออกแรงงานแล้วครับ 

แต่เป็นเรื่องการลงทุนมหาศาลที่จะเข้ามาในไทย

ถ้า “ลุงตู่” อยู่ผ่านพ้นเดือนสิงหาคม ปลายปีไทยจะ

เป็นเจ้าภาพประชุมเอเปก (APEC 2022) ก็จะเป็นอีกย่าง

ก้าวสำาคัญในการสร้างภาวะผู้นำาสู่สายตาชาวโลก 

ฉะนั้นอย่างที่บอก ถ้า “ลุงตู่” ผ่านเดือนสิงหาคมนี้ ไป

ได้ เส้นทางการเมืองยาวไปถึง ๒๕๗๐ 

การจัดระเบียบในพลังประชารัฐ ณ ขณะนี้จึงจำาเป็น

ต้องทำาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

และนี่เป็นสาเหตุว่า ทำาไมความสัมพันธ์ของ ๓ ป. 

ต้อง  Forever

เพราะแตกเมื่อไหร่ก็จบครับ.

มอบดอกไม้

ณ ริมบึงตำาบลรำามะสัก

ปลูกป่า น่ารัก หลักฐาน

ในที่ดินกรมชลประทาน

สมควร แก่การ กล่าวชม

ทำาให้บึง น่าดู โดดเด่น

หลบเร้นร้อนเร่ามีเงาร่ม

ที่ดินชลประทานดับระทม

ก็มีหวัง สังคม ผ่อนคลาย

การเมืองแบบแบ่งแยกแล้วปกครอง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันนี้ ได้อ่านบทความในหนังสือพิมพ์รายวันยักษ์กลาง 

ชื่อคอลัมน์ “ต้องรู้จักการเมืองแบบ แบ่งแยกแล้วปกครอง” ซึ่ง

เป็นการสัมภาษณ์รองหัวหน้าพรรคกล้า ผมพยายามอ่านหลาย

รอบเพราะดูเหมือนชื่อเรื่องจะไม่ตรงกับเนื้อหาในบทความ ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นการแถลงนโยบายของพรรคกล้า ซึ่งเน้นย้ำาเรื่อง

การดำาเนินการทางการเมืองแบบ “ปฏิบัตินิยม” ซึ่งหมายถึง

เน้นการลงมือทำา เพราะไม่ต้องการเสียเวลาไปทะเลาะกับใคร                                                                               

ในทางการเมือง เราจะบอกว่าเราจะทำาอะไรให้ประเทศมาก 

กว่าจะบอกว่าฝั่งโน้นฝั่งนี้ ไม่ดีอย่างไร

วันนี้เราเห็นการเมืองแบบแบ่งขั้วแบ่งข้าง ซึ่งทำาให้ประ 

ชาชนหลงไปตามเกมการเมืองของพรรคการเมือง โดยเมื่อใด

ก็ตามที่เขาเชื่อว่า เขาเลือกเพราะความเกลียดความกลัว ถึง

ต้องเอาอีกฝ่ายมาสู้ เขาจะไม่สนใจนโยบายพรรค แล้วจะไม่

สนใจคุณภาพตัวบุคคลที่พรรคนำาเสนอ เขาสนใจแต่ว่าไม่ใช่

พวกฉันก็เป็นศัตรู วิธีการแบบนี้เราเรียกว่า “แบ่งแยกแล้วปก 

ครอง” ซึ่งผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่ทำาให้ประเทศไทยติดหล่มมา

ร่วม ๑๐-๒๐ ปี กับการเมืองประเภทไม่เลือกเราเขามาแน่

เมื่ออ่านบทความของรองหัวหน้าพรรคกล้ามาถึงตรงนี้ 

(จบย่อหน้าที่ ๒) ก็ทำาให้ต้องขอวิสัชนาดังนี้ ๑.เขา, เรา หมาย

ถึงใคร สำาหรับผมนั้นหมายถึงรองหัวหน้าพรรคกล้าแน่นอน  

๒.เขาเลือกเพราะความเกลียด กลัว : เขาน้ันหมายถึงใคร  เลือก

เพราะความเกลียด ความกลัว : เกลียด-กลัวใคร เกลียด-กลัว

พรรคการเมืองใด ๓.เขาจะไม่สนใจนโยบายพรรค ไม่สนใจ

คุณภาพตัวบุคคลที่พรรคนำาเสนอ เขา : หมายถึงใคร  พรรค : 

หมายถึงพรรคใด ๔.วิธีการแบบนี้เรา : หมายถึงใคร  ที่เรียกว่า

แบ่งแยกแล้วปกครอง

ทั้งสี่ข้อผมขอวิสัชนาดังนี้ เขาและเราไม่ได้เลือกเพราะ

ความเกลียดความกลัว แต่เลือกเพราะอคติ เลือกเพราะความ

พอใจโดยไม่มีเหตุผล เลือกเพราะความเคยชิน เขาและเราไม่

เลือกเพราะนโบายพรรค เพราะนโยบายทุกพรรคก็เป็นเพียง

ราคาคุย พูดได้ทำาไม่ได้ โดยเฉพาะกรณีพรรคร่วมรัฐบาลมี                                                                            

หลายพรรค ผสมพันธุ์กันได้ทั้งๆ ที่นโยบายไม่สอดคล้องกัน                                                                        

เขาและเราไม่สนใจคุณภาพของผู้สมัครก็เพราะ โบรชัวร์ประ 

วัติการศึกษา ประวัติการทำางาน วิสัยทัศน์นั้น พิสูจน์ไม่ได้ว่า

ผู้สมัครมีจิตอาสาหรือจิตแสวงหา แต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาและ

เราไม่สนใจคุณภาพของผู้สมัครจริงๆ เพราะแม้จะมีผลงานลบ

ติดตรึง แต่เขาและเราก็ยังเลือก สาเหตุหนึ่งก็คือคุ้นชื่อ  แถม

มี “ยี้ห้อยร้อยยี่สิบ” แถมมาด้วย ซึ่งดูเหมือนว่าวันนี้ห้อยร้อยสี่

สิบไม่พอแล้ว หรือแม้แต่ใช้แบงก์พันใบเดียวก็ไม่พอ

“แบ่งแยกแล้วปกครอง” ถูกนำามาใช้ในระบบราชการก่อน                                                                            

2 พ่อลูกช่างเหลา

จะปาหัวกันก็เชิญ น่าจะปกครองง่ายกว่าปล่อยให้ทะเลาะใน

พรรคเดียวกัน. 

ฉายา

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ เดินไปซื้อไทยโพสต์ คนขาย

บอกว่าวันนี้ ไทยโพสต์ไม่มีเพราะเป็นวันหยุดประจำาปีของไทย

โพสต์เลยไม่มีขาย ที่เขียนมานี้ก็เกิดความสงสัยว่าพอถึงสิ้นปี                                                                         

สื่อมวลชนก็ตั้งฉายาต่างๆ ให้รัฐบาล ทั้งนายกฯ, รัฐมนตรี ผม                                                                       

ฟังดูแล้วเป็นไปในทางที่ไม่ดี แต่อ่านหนังสือพิมพ์มาตั้งค่อน

ชีวิตแล้วไม่เห็นใครกล้าวิจารณ์หนังสือพิมพ์ เพราะกลัวว่าหนัง 

สือพิมพ์จะลงข่าวโจมตี หนังสือพิมพ์มีต้ังหลายฉบับไม่กล้าเขียน

วิจารณ์กันเอง เลยไม่มีฉายาของหนังสือพิมพ์ในแต่ละปี.

 พันธุ์ ไดโนเสาร์

 

ทุกวันที่ ๑ มกราคม จะเป็นวันหยุดประจำาปีครับ ฉะนั้น

วันที่ ๒ จะไม่มีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วางแผง ถ้าเป็นต่างจัง

หวัดไกลๆ ก็จะเป็นฉบับวันที่ ๓ มกราคม ๑ ปีหยุด ๑ วัน  หยุด

แบบปิดรับทุกอย่าง น้ำาตาจะไหลครับ ฮ่าๆๆ

ฉายารัฐบาลโดยสื่อทำาเนียบรัฐบาลและรัฐสภา เป็นธรรม 

เนียมในวงการสื่อมวลชนครับ ทำากันมานานมากแล้ว ถ้าจะให้

แต่ละฉบับไปทำากันเอง ฉายารัฐบาลหรือรัฐสภาคงออกมาเป็น

ร้อยเป็นพันฉายา จำากันไม่หวาดไม่ไหวแน่ครับ.

กัปตันเฒ่า

 * เภตราลุงมุ่งหน้าฝ่าวิบัติ

ดันตกร่องข้องขัดตุปัดตุเป๋

มรสุมคลุ้มคลั่งประดังประเด

คลื่นทะเลโรมรันประจัญบาน

 * กัปตันเฒ่างะเงอะปะเลอะปะเต๋อ

ยังยึกยักชักเย่อมิย่อย่าน

กองหนุนเริ่มหมดเกลี้ยงเหนียงก็ยาน

แบกแก้มตอบหอบสังขารต้านวารี

 * ถึงไม่เห็นเบื้องหน้าอนาคต

ยังกล้ำากลืนยืนซดบดขยี้

คุมเภตราประชารัฐทัศนีย์

ปลุกอัตตาราวีอาจมีชัย

 * เหล่าลูกเรือเบื่อมากแต่ยากพูด

ต่างหุบปากปานตูดหยุดปราศรัย

เห็นพวกรอเสียบแทน...สุดแค้นใจ

ล้วนชนชั้นจัญไร...เอาไงดี!!!

    เฉินซัน

เอกราช ช่างเหลา

๒๑

อ



กล้ช่วงวันตรุษจีน ซึ่งตามปกติจะเป็นช่วงเวลาแห่ง

ความสุขและการจับจ่ายใช้สอย รวมถึงยังเป็นช่วง

ที่ผู้หลักผู้ ใหญ่ต้องเตรียมเงินใส่ซองมอบให้กับลูก

หลาน

แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ตรุษจีนในปีนี้อาจจะไม่สุข

หรรษามากนัก อันเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 

ยังไม่คลี่คลาย แล้วยังต้องมาเจอกับปัญหาสินค้าแพง ของ

ไหว้ เนื้อสัตว์ ผักผลไม้มีการปรับขึ้นราคากันอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

สถานการณ์แบบนี้ทำาให้บรรยากาศช่วงตรุษจีนค่อนข้างจะ

เงียบเหงา

ล่าสุดมีข่าวว่าราคาไก่สดขยับตัวเพิ่ม แพงขึ้นอีก กก.ละ 

10 บาท ขณะที่หมูก็ยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง 220-280 ต่อ

กิโลกรัม แม้ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการมาบรรเทา พร้อมทั้งขู่

เอาผิดกับพวกพ่อค้าที่สต๊อกเนื้อหมูเพื่อเก็งกำาไรแล้วก็ตาม 

ส่งผลให้ตรุษจีนปีนี้คนไทยเชื้อสายจีนอาจจะต้องควัก

เงินเพิ่มกันพอสมควร แน่นอนบ้านไหนที่มีทุนทรัพย์ไม่เยอะ

มากก็ต้องปรับตัวกันไป 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ประเมินการจับจ่ายช่วงเทศกาล

ตรุษจีนของคนกรุงเทพฯ ปี 2565 โดยระบุว่า ราคาเครื่องเซ่น

ไหว้และค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้นยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดัน

การใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนของคนกรุงเทพฯ ปี 2565 จาก

สถานการณ์ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นหลายด้าน ส่งสัญญาณ

มาตั้งแต่ปลายปีก่อน ทั้งระดับราคาสินค้าที่ขยับสูงขึ้น โดย

เฉพาะหมวดอาหาร (อาทิ เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ น้ำามันพืช) ซึ่งเป็น

ผลมาจากต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง ประกอบกับการระบาดของโควิดสายพันธุ์ Omicron ที่

สร้างความกังวลต่อผู้บริโภคอยู่ ถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ

การวางแผนงบประมาณและการจับจ่ายของผู้บริโภคในช่วง

เทศกาลตรุษจีนในปี 2565

สะท้อนจากผลการสำารวจที่ระบุว่า คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 

71 มองว่าระดับราคาสินค้าที่ขยับสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อการ

จับจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเครื่องเซ่น

ไหว้ในหมวดอาหารสด (เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้) ที่จะต้องปรับ

เพิ่มขึ้น และแม้ว่าภาครัฐจะมีการตรึงราคาสินค้าจำาเป็นบาง

รายการ อาทิ ก๊าซหุงต้ม ไก่เนื้อ สินค้าในโครงการธงฟ้า (หมู

ธงฟ้า)

รวมถึงมาตรการช้อปดีมีคืน ซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นการใช้

จ่ายให้กับผู้บริโภค และเพิ่มยอดขายบางส่วนให้กับผู้ประกอบ

การที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ แต่ในภาพ

รวมคาดว่าราคาสินค้าโดยรวมน่าจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า

ปีก่อน โดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนที่คาดว่าราคาเครื่องเซ่นไหว้

น่าจะขยับขึ้นสูงได้อีก จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติ 

เบื้องต้นประเมินว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ราคาเนื้อสัตว์

จะมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว 15-30% เมื่อเทียบกับช่วง

เวลาเดียวกันปีก่อน ในขณะที่กลุ่มผักและผลไม้น่าจะมีสัดส่วน

ของการปรับราคาที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มเนื้อสัตว์ โดยน่า

จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 5-10%

จากปัจจัยดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า เม็ดเงิน

ใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนของคนกรุงเทพฯ ในปี 2565 อยู่

ที่ประมาณ 11,790 ล้านบาท ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ที่หด

ตัวกว่าร้อยละ 10.4 เนื่องจากมีการวางแผนงบประมาณใช้จ่าย

อย่างรัดกุม โดยจะยังให้น้ำาหนักกับการจัดซื้อเครื่องเซ่นไหว้

เป็นหลัก เนื่องจากเป็นกิจกรรมสำาคัญของเทศกาล แม้ระดับ

ราคาสินค้าจะปรับตัวสูงขึ้น

แต่จะหันมาปรับพฤติกรรมการจับจ่ายในส่วนอื่นๆ เช่น 

แม้จะออกมาทำากิจกรรมทำาบุญ/ท่องเที่ยวมากขึ้น แต่จะจัดสรร

งบประมาณอย่างระมัดระวังภายใต้งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ รวม

ถึงปรับลดงบประมาณแจกแต๊ะเอีย ทั้งจำานวนเงินและจำานวน

ผู้ให้ โดยเม็ดเงินดังกล่าวแบ่งเป็น การใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้ 

6,000 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 7.1) การใช้จ่ายท่องเที่ยว/

ทำาบุญ/ทานข้าวนอกบ้าน 3,050 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 

2.8) และการแจกเงินแต๊ะเอีย 2,740 ล้านบาท (หดตัวร้อยละ 

14.8)

มองไปข้างหน้า พฤติกรรมและมุมมองของผู้บริโภค

คนไทยเชื้อสายจีนที่มีต่อเทศกาลตรุษจีนคงจะเปลี่ยนแปลงไป

ตามสถานการณ์และกำาลังซื้อที่ผู้บริโภคเผชิญอยู่ ซึ่งจะกลาย

เป็นโจทย์ท้าทายสำาหรับผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

เทศกาลตรุษจีนในปีต่อๆ ไป ดังนั้นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การ

ตลาดให้เหมาะสมและเท่าทันกับพฤติกรรมและสภาพตลาดที่

เกิดขึ้นในทุกๆ ช่องทางการขาย ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ น่า

จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจสามารถไปต่อได้ ใน

ระยะข้างหน้า.

มจ.ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) คำารามรับปีเสือ ปฐมพล สาว

ทรัพย์ ซีอีโอคนเก่ง สั่งลุยเข้าประมูลงานใหม่ทั้งภาครัฐ

และเอกชน เฮียบอก...เป็นงานที่มี

ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

ในการก่อสร้างอยู่แล้ว สบายใจหาย

ห่วง ตั้งเป้างานใหม่โต 10% หรือ

ประมาณ 3,300 ล้านบาท มั่นใจ

ได้ตามเป้าหมายเหมือนทุกปีที่ผ่าน

มา...ยังไม่หมดแค่นี้ แว่วมาว่า ภาย 

ในต้นปีนี้รอลุ้นข่าวดีเรื่องการร่วม

ทุนในงานสาธารณูปโภค เอาเป็น

ว่า งานนี้ผู้ถือหุ้นเตรียมยิ้มแก้มปริ

กันได้เลยจ้า...
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ตรุษจีนหงอย

สั่งลุย

เศรษฐกิจ

บ

ใ

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

ปฐมพล สาวทรัพย์

ปตท.ผุดรถบัสพลังงานไฟฟ้า
BPPทุม่งบลุยลงทนุโซลาร์เวียดนาม

ไทยโพสต์ • อรุณ พลัส จับมือ EnCo เปิดตัว “E-Bus” ชี้ผลิตใน

ประเทศ ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด ด้าน BPP ลุย

ลงทุนกิจการโซลาร์ฟาร์มเพิ่ม 2 แห่งในเวียดนาม กำาลังผลิตรวม 15 

เมกฯ ใช้งบ 442 ล้านบาท ลั่นสร้างกระแสเงินสดได้ทันที

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) (ปตท.) 

เปิดเผยว่า บริษัท อรุณ พลัส 

จำากัด (ARUN PLUS) ร่วมมือกับ

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 

จำากัด (EnCo) เปิดตัวและส่งมอบ 

“E-Bus” รถโดยสารพลังงานไฟ                                                     

ฟ้ าประสิทธิภาพสู งที่ ผลิตขึ้ น

ใหม่ในประเทศ ซึ่งพัฒนานวัต 

กรรมตัวถังและโครงสร้างจาก

อะลูมิ เนียมสมัยใหม่ที่ผลิตใน

ประเทศไทย เพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงาน พร้อมระบบความ                                       

ปลอดภัยและสิ่ งอำานวยความ

สะดวกสำาหรับผู้ขับขี่และผู้ โดย 

สารครบครัน สำาหรับให้บริการรับ

ส่งบุคลากรและประชาชนทั่วไป

ที่มาติดต่องานในกลุ่ม ปตท.

นายเอกชัย ยิ้มสกุล กรรม 

การผู้จัดการอรุณ พลัส กล่าว

ว่า การลงทุนพัฒนายานยนต์

ไฟฟ้าที่เป็นยานยนต์สาธารณะ 

เช่น รถบัส รถจักรยานยนต์ หรือ

เรือโดยสาร ล้วนเป็นการสร้าง

ระบบโครงสร้ างพื้นฐานด้าน

คมนาคมขนส่งสาธารณะที่ช่วย

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวม

ถึงการสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิต

ในประเทศได้พัฒนาการผลิต

ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบแบตเตอรี่ 

สำาหรับการพัฒนา E-Bus เป็น

ส่วนหน่ึงของภารกิจ ARUN PLUS                                                         

ที่ต้องการตอบโจทย์การสร้าง

ระบบนิเวศยานยนต์ ไฟฟ้าครบ

วงจร ตั้งแต่การผลิต ประกอบ จัด

จำาหน่าย ตลอดจนการขายและ

ให้บริการหลังการขาย ซึ่ง ARUN 

PLUS กำาลังเดินหน้าหาเครือข่าย

ทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือ

เอกชนเพื่อพัฒนาตลาดต่อไป

นายกิรณ ลิมปพยอม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

บ้านปู เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 

หรือ BPP เปิดเผยว่า บริษัทเดิน

หน้าขยายกำาลังการผลิตพลังงาน

หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้

ลงนามในสัญญาซื้อขาย (SPA) 

ผ่านบริษัท BRE Singapore Pte.                                                   

Ltd. (BRES) เพื่อลงทุนในโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง                                                 

ใหม่ในประเทศเวียดนาม ประ 

กอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ชูง็อก กำาลังผลิต 15 เมกะ

วัตต์ ในจังหวัดเกียลาย และโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์น็อน

ไห่ กำาลังผลิต 35 เมกะวัตต์ ใน

จังหวัดนินห์ถ่วน มูลค่าการลงทุน

รวม 26.69 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือประมาณ 883 ล้านบาท 

โดยมีสัดส่วนการลงทุน

จาก BPP และบริษัท บ้านปู                                                   

จำากัด (มหาชน) ในสัดส่วนที่

เท่ากัน คือ 50% ซึ่งคิดเป็นเงิน

ลงทุนส่วนของ BPP 13.35 ล้าน

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 442 

ล้านบาท ส่งผลให้ BPP มีกำาลัง

ผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 25 

เมกะวัตต์ เป็นการขยายพอร์ต

พลังงานหมุนเวียนผ่านการลงทุน

ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ในเวียดนามเป็นครั้งที่สองต่อจาก

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮา

ติ๋ญ ที่ลงนามสัญญาซื้อขายไปเมื่อ

เดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา 

ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ทั้ งสองแห่งนี้มีจุดเด่น

หลายประการ เช่น ตั้งอยู่ในพื้นที่

ความเข้มของแสงอาทิตย์ในระดับ

ดีเยี่ยมและยาวนาน มีราคารับซื้อ

ไฟฟ้า (FiT) ที่ 9.35 เซนต์สหรัฐ

ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งถือเป็น

อัตราที่ดี รวมทั้งมีการจ่ายไฟฟ้า

เข้าระบบสายส่งให้แก่การไฟฟ้า

เวียดนาม ตามสัญญาการซื้อขาย

ไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปี 

ส่งผลถึงกระแสเงินสดที่บริษัทจะ

ได้รับอย่างมั่นคงในระยะยาว ซึ่ง

ทั้งสองแห่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ดำาเนิน

การผลิตอยู่แล้ว จึงสามารถสร้าง

กระแสเงินสดได้ทันที.

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

DEMCO ตั้งเป้าปี 65 รายได้ โต 10-15%

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.เด็มโก้ หรือ DEMCO เปิดเผยว่า ในปี 2565 บริษัท

ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10-15% เทียบปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้มัน

ใจธุรกิจของ DEMCO จะฟื้นตัว โดยปัจจุบันมีงานในมือรอ

รับรู้รายได้กว่า 4,000 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้จนถึงปี 

2566 โดยส่วนใหญ่เป็นงานวิศวกรรมไฟฟ้า มูลค่าประมาณ 

2,700 ล้านบาท งานก่อสร้างผัง งานวางสายใต้ดิน วางสาย

ไฟเบอร์ มูลค่าประมาณ 1,300 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 

DEMCO มีความพร้อมในการเข้าร่วมประมูลงานใหม่ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐ ทั้งในส่วน

โครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ซึ่งจะมีการเปิดประมูลงานในส่วนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

ย่อย เฉลี่ย 1 หมื่นล้านบาท/ปี และโครงการของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอเข้าประมูลงาน

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่ง และมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่

ที่ประมาณ 7,000 ล้านบาท/ปี ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่าง

แข็งแกร่งและยั่งยืน

ยกระดับท่องเที่ยวท้องถิ่นสู่มาตรฐานโลก

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำานวยการองค์การ

บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

(องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท.มอบประกาศ 

นียบัตร STMS ให้ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับหน้าที่

ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เน้นแนวทาง

การปรับตัวและเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว ภาย

ใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อนาคตเตรียม

ยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิเศษให้เพิ่มขีด

ความสามารถด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กรุงไทยสำารองเงินสดรองรับตรุษจีน

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงไทยแจ้งว่า ได้เตรียม

สำารองเงินสดช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2565 เพื่อรองรับการจับ

จ่ายของลูกค้า ประชาชน ทั้งการใช้บริการที่สาขาและเครื่อง 

ATM ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 

จำานวน 31,280 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำารองในเขต กทม. 

จำานวน 6,390 ล้านบาท และเขตภูมิภาค จำานวน 24,890 

ล้านบาท โดยสำารองสำาหรับสาขาทั่วประเทศ 1,007 สาขา 

จำานวน 6,890 ล้านบาท และสำารองสำาหรับเครื่อง ATM 

9,400 เครื่อง จำานวน 24,390 ล้านบาท 

‘เอกาโกลบอล’ ตั้งเป้าปี 65 โต 35%

นายชัยวัฒน์ นันทิรุจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

เอกา โกลบอล จำากัด หรือ EKA GLOBAL เปิดเผยว่า บริษัท

ได้กำาหนดนโยบายกรีนโปรดักต์เป็นโรดแมปธุรกิจ และอยู่

ระหว่างการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบ

ส่วนหนึ่งที่มาจากธรรมชาติ, ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ

ทั้งหมดและที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล คาดภายใน 1-3 

ปีนี้จะเห็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ อย่างไร

ก็ตามในปี 2565 บริษัทตั้งเป้ายอดขายเพิ่มสูงขึ้นในอัตรา

ไม่ต่ำากว่า 30-35% ต่อปี หรือมียอดขายแตะระดับ 1,600-

1,700 ล้านบาท พร้อมเตรียมขยายกำาลังการผลิตใหม่ที่

โรงงานไทยอีก 15% นับเป็นไลน์การผลิตลำาดับที่ 11 จาก

ปีก่อน ที่ได้ขยายกำาลังการผลิตใหม่ลำาดับที่ 10 กว่า 350 

ล้านชิ้นต่อปี หรือเพิ่มขึ้น 15% แล้ว โดยไลน์การผลิตใหม่

คาดว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงไตรมาสที่ 2 ของ

ปีนี้ พร้อมกับเร่งขยายการลงทุนในประเทศอินเดีย และตั้ง

โรงงานผลิต 1 แห่งในเมือง PUNE.
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วัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

สายนโยบายระบบการชำาระเงิน                                    

และเทคโนโลยีทางการ เงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

เปิดเผยว่า สำานักงานคณะกรรม                                          

การกำากับหลักทรัพย์และตลาด                                                

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกระ 

ทรวงการคลัง ได้หารือร่วมกัน

ถึงประโยชน์และความเสี่ยงของ

สินทรัพย์ดิจิทัล และเห็นความ

จำาเป็นในการกำากับดูแลและ

ควบคุมการนำาสินทรัพย์ดิจิทัลมา

ใช้เป็นสื่อกลางในการชำาระค่า

สินค้าและบริการ เพื่อป้องกันไม่

ให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพ

ทางการเงินและระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ

ทั้ งนี้ จึ งได้ออกร่างหลัก

เกณฑ์ห้ามผู้ประกอบธุรกิจที่

รับอนุญาต ได้แก่ ศูนย์ซื้อขาย 

นายหน้า ผู้ค้า ที่ปรึกษา และผู้

จัดการเงินทุน ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล

เป็นสื่อกลางในการชำาระสินค้า

และบริการ เนื่องจากปัจจุบัน ผู้

ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้

ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ

ในลักษณะให้บริการ ชักชวนหรือ

แสดงตนว่าพร้อมจะให้บริการ

แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการใน

ธุรกิจต่างๆ เพื่ออำานวยความ

สะดวกในการรับชำาระค่าสินค้า

และบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล

“หลักเกณฑ์มีผลบังคับใช้

ตามที่ประกาศกำาหนด จากนี้จะ

ต้องมีการเปิดรับฟังความเห็นถึง

วันที่ 8 ก.พ. เพื่อพิจารณาว่าจะ

มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

หรือไม่ สำาหรับสัญญาและข้อ

ตกลงที่ทำาไว้ก่อนวันประกาศ

กำาหนด จะต้องดำาเนินการตาม

ที่กำาหนดภายใน 15 วันนับจาก

วันที่มีผลบังคับใช้ หากไม่ดำาเนิน

การตามถือว่ามีความผิด ตาม

มาตรา 67 พ.ร.บ.สินทรัพย์ดิจิ                                                

ทัล ส่วนผู้ประกอบธุรกิจ ได้มี

การกำากับดูแล ถ้าไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ก็มีความผิดในส่วน

กรรมการผู้บริหารด้วย” น.ส.สิริ

ธิดากล่าว.

แบงก์ชาติคุมเข้มเงินดิจิทัล

ห้ามชำาระสินค้าและบริการ

25/1/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,365.11 5,722.02 -356.91
 6,938.42 7,208.46 -270.04
 43,269.73 39,848.69 3,421.04
 29,197.36 31,991.45 -2,794.09

84,770.62
-1.45

1,639.09
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.56 33.28
ยูโร 36.67 37.66
ปอนดสเตอรลิง 43.56 44.75
เยน (100 เยน) 28.43 29.27
หยวนจีน 4.90 5.30
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,700 28,800
ทองรูปพรรณ 28,182 29,300
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

‘ซี ไอเอ็มบี’เชื่อปี65เศรษฐกิจฟื้น
ไทยโพสต์ • CIMBT ตั้งเป้า

สินเชื่อรวมปี 65 โต 8% เผย

เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวแน่ หนุน

สินเชื่อรายย่อยสู่ดิจิทัล พร้อมลั่น

คุม NPL ไม่ให้เกิน 3.7%

นายพอล วอง ชี คิน 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประ                                                   

ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนา 

คารซีไอเอ็มบี ไทย หรือ CIMBT 

เปิดเผยว่า ในปี 2565 ธนาคารตั้ง

เป้าเติบโตสินเชื่อปีนี้ที่ 5-8% จาก

ปีก่อนหดตัว 6.6% โดยพอร์ตสิน

เชื่อคงค้างอยู่ที่ 2.12 แสนล้าน

บาท พร้อมทั้งเดินหน้าขับเคลื่อน

ให้เติบโต จาก 3 ธุรกิจแกนหลัก 

ได้แก่ ธุรกิจรายย่อย ธุรกิจราย

ใหญ่ และธุรกิจบริหารเงิน 

ทั้งนี้ ธนาคารจะปล่อย

สินเชื่อรายย่อยเข้าสู่ดิจิทัลมาก

ขึ้น และหลังจากนั้นจะธนาคาร

มีแผนที่จะทำาสินเชื่อดิจิทัลเลน

ดิ้ง ส่วนธุรกิจรายใหญ่จะเดิน

หน้าสนับสนุนด้วยการเพิ่มคุณค่า

ให้บริการทางการเงินในระยะ

ยาวอย่างยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์

จากเครือข่ายอาเซียนของกลุ่มซี

ไอเอ็มบี รวมถึงหาพันธมิตรราย

ใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กว้าง

ขึ้นของแหล่งทุน ตลอดจนเปิด

โอกาสขยายธุรกิจเติบโตในตลาด

ต่างประเทศให้กับลูกค้า

ส่ ว น ธุ ร กิ จ บ ริ ห า ร เ งิ น                                                  

ธนาคารจะรักษาสถานะผู้นำาตลาด

ของการเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ และ

ผู้จัดจำาหน่าย โดยปีนี้จะขยาย

ธุรกิจ Treasury เติบโตต่อเนื่องทั้ง

กลุ่มลูกค้า wealth รายย่อย และ

กลุ่มลูกค้า wealth รายใหญ่ โดย

ใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยขยายธุรกิจ 

นอกจากนี้จะเพิ่มเติมรายได้ ใหม่ 

เช่น รายได้อัตราแลกเปลี่ยนจาก

การชำาระเงิน การโอนเงินข้าม

พรมแดน และบริการคัสโตเดียน

นายพอลกล่าวว่า เศรษฐ 

กิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวกลับมาดีข้ึน

หลังจากการแพร่ระบาดโควิดใน

ประเทศสามารถควบคุมได้ ทำาให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถ

ดำาเนินได้ตามปกติ และคาดว่า 

การเปิดประเทศจะกลับมาช่วย

หนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

ในปี 2565 นี้ โดยจีดีพีปีนี้จะ

เติบโตในกรอบ 3-3.7% อย่างไร

ก็ดีสำาหรับหนี้ที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

หรือ NPL ปีนี้จะควบคุมให้ไม่เกิน 

3.7% หรือทรงตัวจากปีก่อน.

องยอมรับว่าโลกกำาลัง                                      

ขับเคลื่อนไปในทิศทาง                                           

ที่ดีขึ ้น จากการเปลี่ยน 

แปลงแนวคิดที่มองเห็นถึงความ

สำาคัญของธรรมชาติ ทำาให้ โลก                                      

กำาลังจะก้าวเข้าสู่ยุคแห่งอนาคต

ที่ยั่งยืน จากการหันมาใช้ทรัพยา               

กรหมุนเวียน หรือการดูแลสิ่ง

แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น น้ำา ไฟฟ้า 

และอากาศ เห็นได้จากมาตรการ

ต่างๆ ของประเทศผู้นำาหลาย

ประเทศ รวมถึงประเทศไทยเอง                                              

ก็มีแนวทางที่ชัดเจนในการดำา 

เนินงานเรื่องดังกล่าว

ขณะเดียวกัน ภาคเอกชน

เองก็เห็นถึงความสำาคัญและมอง

เห็นถึงเทรนด์ความต้องการของ

ผู้บริโภค จึงเข้ามาร่วมผลักดัน

ในด้านดังกล่าวด้วย แม้ที่ผ่าน

มาจะมีการพัฒนาไปแล้วหลาย

โครงการ แต่เมื่อหลายประเทศ

ทั่วโลกรวมถึงไทยประกาศความ

ชัดเจนเรื่องการปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (เน็ต 

ซีโร) ยิ่งทำาให้ตั้งแต่ปี 2565 นี่

จะเห็นความชัดเจนเรื่องการ

อนุรักษ์ธรรมชาติที่เข้มข้นมาก

ขึ้นจากทั้งภาครัฐและเอกชน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ 

จำากัด (มหาชน) หรือ CKP เป็น

หนึ่งในเอกชนที่เห็นโอกาส และ

เลือกเล่นในเมกะเทรนด์พลังงาน

โลก ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่

ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และเมื่อเกิด

กระแสครั้งยิ่งใหญ่แบบนี้ ทำาให้ 

CKP เองก็ได้ประกาศแผนขยาย

ขนาดธุรกิจให้ ใหญ่ขึ้นมากกว่า

เท่าตัวภายในระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า ด้วยการเพิ่มกำาลังการ

ผลิตไฟฟ้าขึ้นอีกประมาณ 2,800 

เมกะวัตต์ โดยมีปัจจัยสนับสนุน

จากการที่ทั่วโลกหันไปผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน

ด้าน นายธนวัฒน์ ตรีวิศว                                                

เวทย์ กรรมการผู้จัดการ CKP 

กล่าวว่า ปัจจุบันมีโอกาสใหม่ๆ 

เกิดขึ้นอย่างมหาศาลจากการ    

ดิสรัปชันทั่วโลกที่มุ่งเป้าสู่การผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่ง

จุดยืนของซีเคพาวเวอร์ ในฐานะ

หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน จะเอื้ออำานวยให้บริษัท

ได้รับประโยชน์จากเทรนด์การ

ผลิตไฟฟ้าแห่งอนาคตอย่างเต็ม

ที่ อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ได้ร่วม

สนับสนุนนโยบายการลดคาร์บอน

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนของ

ประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

โดยจากการคาดการณ์

พบว่า ความต้องการพลังงาน

ในภูมิภาคอาเซียนจะเพิ่มขึ้น

อีกเท่าตัวภายในอีก 20 ปีข้าง

หน้า และคาดว่าสัดส่วนการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะ

อยู่ที่ประมาณ 20% ของการ

ผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งแผนงาน

ดังกล่าวจะสนับสนุนให้บริษัท

สามารถเพิ่มกำาลังการผลิตติดตั้ง

ให้เป็น 4,800 เมกะวัตต์ภายใน

ปี 2567 ผ่านโครงการใหม่ทั้ง 

6 ที่จะเป็นการลงทุนทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยกำาลังการผลิต

ติดตั้งใหม่ทั้งหมดของจะมาจาก                                            

พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลัง 

งานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำา 

และพลังงานลม

“ภายในเวลา 5 ปีข้าง

หน้าซีเคพาวเวอร์จะเพิ่มกำาลัง

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง

อาทิตย์ขึ้นอีกกว่าสิบเท่าตัว หรือ

ที่ 330 เมกะวัตต์ นอกจากนั้น

ภายในระยะเวลาเดียวกันก็จะ

เพิ่มกำาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ลมขึ้นอีกสองเท่า กลายเป็น 700 

เมกะวัตต์ ซึ่งในที่สุดจะส่งผล

ให้ 95% ของไฟฟ้าที่บริษัทผลิต

ทั้งหมดมาจากการใช้พลังงาน

หมุนเวียน” นายธนวัฒน์กล่าว

การที่รัฐบาลและบริษัท

ขนาดใหญ่ทั่วโลกต่างเห็นพ้อง

ต้องกันมากยิ่งขึ้นถึงความจำาเป็น

เร่งด่วนของการเปลี่ยนผ่านไปสู่                                                       

การใช้พลังงานหมุนเวียน ในฐานะ                                                             

เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่จะ

นำาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของแต่ละประเทศ 

แน่นอนว่าจะช่วยผลักดันความ

ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงทาง

ด้านพลังงานไปในทิศทางที่จะส่ง

เสริมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน.

เมกะเทรนด์พลิกโลกหนุนพลังงานสู่ความยั่งยืน

ต้
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ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยน ไม่ก่อให้เกิดการระคาย

เคือง ไม่ก่อให้เกิดความแห้งตึงของผิวหลังการล้าง 

5.เน้นการบำารุงผิวด้วยมอยซ์เจอไรเซอร์เนื้อบาง               

เบา และไม่ทำาให้รูขุมขนอุดตัน (Non-comedogenic) ควร

เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติที่มี

คุณสมบัติในการฟื้นฟูสภาพผิวอย่างสารสกัดจากชิโซะ 

(Shiso), น้ำามันมะพร้าวออร์แกนิก (Organic coconut oil), 

สารสกัดจากอูกอน (Ougon extract) เป็นต้น 6.การดูแล 

แปรวิกฤตเป็นโอกาสการท่องเที่ยว

ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ สนั่น อังอุบลกุล ประธาน

กรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดประชุม

แลกเปลี่ยนเพื่อสร้างโอกาสการท่องเที่ยวในวิกฤตโควิด โอไมครอน ในพื้นที่เชียงใหม่ 

ลำาพูน และลำาปาง โดยมี ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย 

ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

ร่วมมือรี ไซเคิลตามแนวคิด EPR

วัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำาประเทศไทย บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค 

ประเทศไทย จำากัด ลงนามเซ็นสัญญากับ 50 องค์กรชั้นนำา เพื่อขับเคลื่อน EPR (Extended 

Producer Responsibility) ซึ่งจัดโดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการจัดการบรรจุ

ภัณฑ์อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวาระแห่งชาติของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Bio-

Circular-Green (BCG) ภายใต้แนวทาง PackBack โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธาน

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน            

อรรษัษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมลงนามด้วย เมื่อเร็วๆ นี้

ปล่อยสินเชื่อรถมินิบัส 

นำาชัย สกุลฎ์ โชคนำาชัย ประธานบริษัท บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำากัด ร่วมลงนาม

เซ็นสัญญา MOU กับ ประภากร วีระพงษ์ กรรมการบริหาร บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง ใน

การให้บริการสินเชื่อรถมินิบัส ช่วยผู้ประกอบการฟื้นจากพิษโควิด-19 หวังกระตุ้นให้ตลาดรถ

มินิบัสกลับมาคึกคัก เพิ่มความคล่องตัว และลดต้นทุนของลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยมี วีรพลน์ 

เตชะผาสุขสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำากัด และ ถิรธีร์ ปฏิ 

ภาณโวหาร รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง ร่วมลงนาม ณ บริษัท สกุลฎ์

ซี อินโนเวชั่น จำากัด เร็วๆ นี้

รับรางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด 

ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ รับรางวัลเกียรติยศ 

Thailand’s Top Corporate 

Brands 2021 จาก ศ.ดร.

บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน

ฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์

สูงสุดในหมวดธุรกิจธนาคาร 

สะท้อนถึงคุณภาพการดำาเนิน

ธุรกิจที่กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นการ

เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ใน

งาน ASEAN and Thailand’s 

Top Corporate Brands 2021 

ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กรุงเทพฯ

“แป้งม่วงศรีจันทร์” คุณภาพระดับ

สากล สานต่อความสำาเร็จ หลังปักธงชัยไกล

ถึงแดนอาทิตย์อุทัย ครองใจสาวญี่ปุ่นใน

ที่สุด รังสรรค์ SRICHAND Bare to Perfect 

Translucent Powder Limited Edition ใน

โอกาสพิเศษ Happy Chinese New Year 

2022 ด้วยดีไซน์แพ็กเกจลวดลายสวยลิมิเต็ด

นี้ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในปี 2022 

สำาหรับรุ่น Lunar New Year “ศรีจันทร์” 

ตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาเปรียบเสมือนของขวัญ

วามดันโลหิตของคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติ

หรือไม่? คุณแน่ใจไหม? เพราะมันอาจสูง

กว่าที่คุณคิด ในปี 2018 สมาคมโรคหัวใจ

ในอเมริกา (American Heart Association) ได้ลด

หลักเกณฑ์สำาหรับความดันโลหิตที่ดีต่อสุขภาพจาก 

140/90 (และ 150/80 สำาหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 

65 ปี) เป็น 130/80 สำาหรับในวัยผู้ใหญ่ทุกคน ตาม

รายงานของ Harvard Medical School นั่นหมาย

ถึง 70-79 เปอร์เซ็นต์ของผู้ชายที่อายุมากกว่า 55 ปี 

เป็นโรคความดันโลหิตสูงในทางเทคนิค เมื่อเวลาผ่าน

หตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ “คุณหมอ

กระต่าย” สร้างความตื่นรู้ต่อ

สวัสดิภาพชีวิตและความปลอดภัย

บนท้องถนนของทุกฝ่ายในสังคมไทยอย่าง

มาก เรียกว่าจากปากต่อปาก แล้วก็ขยาย

เป็นจากรุ่นสู่รุ่น ในทำานองว่า 

..นี่ ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นครั้งแรก แต่เรา

อยากเห็นมันเป็นครั้งสุดท้าย..จะได้ไหม?!?

คำาถามนี้คงจะไม่มีคำาตอบแน่นอน 

หากมองจากประสบการณ์ของมนุษย์ป้า ที่

เห็นและเจอข่าวแบบนี้มานักต่อนัก พอเกิด

เหตุโศกนาฏกรรมขึ้นมาทีหนึ่งก็กระตุ้นความ

สนใจสังคมเหมือนไฟไหม้ฟาง สักพักหนึ่งทุก

คนก็ลืม แล้วประวัติศาสตร์ก็ซ้ำารอย

แน่นอน ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่อง

แบบนี้ขึ้นหรอก ไม่ว่าเธอและเขาจะขับขี่รถ

ประเภทใดก็ตาม แต่ดูเหมือนความคึกคะนอง 

ความท้าทาย เอาชนะทุกอารมณ์ จนปล่อยให้

ความประมาทเข้ามาครอบครองสติอยู่เหนือ

การควบคุม ปัญหาจึงเกิดขึ้นนั่นแหละ

ฉะนั้นถ้าจะให้ดีและได้ผล อีกทั้ง

ป้องกันปัญหาอุบัติเหตุอันไม่พึงปรารถนาแล้ว 

ขอเสนอว่าควรเพิ่มโทษหนักแก่คนที่ขับขี่รถ

เร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนดในที่ชุมชน ไม่

ว่าจะเป็นโทษจำาโทษปรับ จนถึงการยึดใบ

ขับขี่ ห้ามขับขี่รถเป็นระยะเวลา 6 เดือน 1 

ปี หรือ 2 ปี ตามน้ำาหนักของความผิดลด

หลั่นกันไป

มีกรณีตัวอย่างของต่างประเทศอยู่แล้ว 

ที่เขาจะเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพราะ

ถ้าเขากระทำาผิดถูกจับ หมายถึงเขาจะไม่มี

โอกาสจับพวงมาลัยรถอีกนานกันเลยทีเดียว 

สำาหรับคนที่เสนอแนะว่า บรรดา

บิ๊กไบค์ทั้งหลายควรจะต้องมีการจัดระเบียบ

กันเสียทีนะ มนุษย์ป้าขอชูรักแร้ยกมือเห็น

ด้วยเลยจ้า เพราะขอบอกว่าเจอทุกคืนบน

ถนนวิภาวดีรังสิตจากดินแดงไปถึงดอนเมือง

นะจ๊ะ และสารภาพเลยว่า กลัวมนุษย์บิ๊กไบค์

ทั้งหลายมากจนถึงมากที่สุดค่ะ 

ไม่ได้กลัวไปชนท้ายนางหรอกนะ แต่

กลัวนางชอบทำาตัวพอง เชิดหน้าอวดกล้าม 

อวดเท่จนอาจจะลืมดูพื้นถนนแล้วสะดุดล้ม

ล่ะก็ เกิดรถมนุษย์ป้าตามมาไม่รู้เรื่องรู้ราว

พลอยติดร่างแห มานอนแอ้งแม้งใต้ท้องรถ

ล่ะก็ ...หาชิปไม่เจอแน่ๆ เลย..เฮ้อ!!!.    

‘ป้าเอง’

บทเรียนจากรุ่นสู่รุ่น

เ

2.ควรหาเวลาให้ผิวได้ระบายอากาศบ้าง หลังจากใส่

หน้ากากอนามัยมาเป็นระยะเวลานาน ถ้าเป็นไป

ได้อย่างน้อย 10-15 นาที ทุกๆ 4 ชั่วโมง แต่ต้อง

มั่นใจก่อนว่าเราอยู่คนเดียว หรืออยู่ในพื้นที่ปลอด

การติดเชื้อ เช่น ในห้องส่วนตัว ในรถยนต์ส่วนตัว 

3.งดใช้ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำาอางที่ก่อให้เกิดการ  

อุดตันรูขุมขน หรือควรงดแต่งหน้าบริเวณที่ใส่

หน้ากากอนามัย 4.การล้างทำาความสะอาดผิวหน้า 

เรื่องการรับประทานอาหาร ดื่มน้ำาสะอาดอย่างน้อยวันละ 

2 ลิตร งดหรือลดอาหารที่มีรสหวานจัด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์

นม ช็อกโกแลต ไอศกรีม เพราะส่งผลต่อระดับอินซูลิน

ที่สูงขึ้น ทำาให้ต่อมไขมันทำางานหนัก ก่อให้เกิดการอุดตัน

ของรูขุมขนได้ หากใครที่มีปัญหาการแพ้หน้ากากอนามัย 

ก็ขอแนะนำาว่าให้สวมใส่หน้ากากผ้าไว้ด้านในก่อน แล้ว

ค่อยสวมหน้ากากอนามัยปิดทับไว้ด้านนอก ตรงนี้ก็ช่วยลด

อาการแพ้หน้ากากอนามัยได้เป็นอย่างดี”.

ดูแลหลอดเลือดหัวใจ

marrygun55@gmail.com

มอบอุปกรณ์การแพทย์ รพ.หนองแค 

แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และ นพ.ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลหนองแค รับ

มอบอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 405,000 บาท จากบริษัท ซีพี-เมจิ จำากัด ภายใต้ โครงการ 

“ซีพี-เมจิ ส่งต่อพลัง สตรองไปด้วยกัน” เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลหนองแค สำาหรับรองรับ

ผู้ป่วยทั่วไปทั้งในอำาเภอหนองแคและอำาเภอใกล้เคียงให้ได้มากขึ้น โดยมี วิสิทธิ์ บุญเจือ รอง

กรรมการผู้จัดการ และ ชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้แทนบริษัท ร่วมมอบ 

ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

แนะเมกอัพสกัดจากธรรมชาติ

ป้องกันสิวใต้หน้ากากอนามัย

ศึกษาดูงานกิจกรรมเพื่อสังคม 

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำากัด (มหาชน) (TMILL) โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และ

มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ต้อนรับ ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี และประธานคณะนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” 

นมธ.รุ่นที่ 18 นำาคณะเข้าเยี่ยมชมบริษัท พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตซึ่งควบคุมด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์ 100 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งร่วมรับฟังข้อมูลกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำา

ปี 2564 ในรูปแบบต่างๆ ที่ทางบริษัทมุ่งมั่นดำาเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมา

อย่างต่อเนื่อง

ค

ไปอาจทำาให้ผนังหลอดเลือดอ่อนแอลง เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอด

เลือดสมอง หัวใจวาย และภาวะสมองเสื่อม เพื่อลดความเสี่ยง ให้

ตรวจความดันโลหิตโดยเร็วและสม่ำาเสมอ ปฏิบัติตามโดยการเลือก

กินอาหารเพื่อสุขภาพหัวใจ ลดน้ำาหนัก และตื่นตัวอยู่เสมอนะคะ 

เพื่อหลอดเลือดหัวใจจะสะอาด โปร่งใส ไม่เสี่ยงต่อหัวใจวายค่ะ. 

ปีใหม่ที่ส่งพลังบวกให้กับชาวญี่ปุ่น

และชาวไทย เป็นสัญลักษณ์ในการส่ง

มอบความโชคดี ความสุข และความ

มั่งคั่งร่ำารวยตลอดปีขาล โดยเป็นแป้ง

ฝุ่นโปร่งแสงที่มีส่วนผสมของชิมเมอร์

เนื้อละเอียด มอบผลลัพธ์ให้ผิวโกลว์ 

ฉ่ำาวาว ผิวเปล่งประกายแลดูสุขภาพดี 

ตอบโจทย์คนที่ชอบงานผิวฉ่ำาเงาดูดิวอี้ 

ทาแล้วไม่ดูแมตต์มากจนเกินไป.

ก
ารใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาอันเนื่องมาจาก

การป้องกันไวรัสโควิด-19 นั้น ส่งผลต่อสุขภาพ

ผิวทั้งทางตรงและทางอ้อม ยิ่งในคนที่แพ้ง่ายก็ไม่

พ้นเกิดสิว ผื่นแพ้ ระคายเคือง ส่งผลถึงการทำาร้ายผิวหน้า

ของเราได้ ล่าสุด แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพผิว

และเส้นผม “ธัญ” (THANN) พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ผิวหนังและความงาม “แพทย์หญิงอณัฏฐ์ชา อัศดามงคล” 

ซึ่งเข้าใจในปัญหาและความจำาเป็นของวิถีชีวิตใหม่ จึงได้

แนะนำา “วิธีดูแลผิวให้ห่างไกลจากการเกิดสิวใต้หน้ากาก

อนามัย” เพื่อเป็นตัวช่วยสำาหรับคุณผู้หญิง รวมถึงคุณผู้ชาย

ที่กำาลังมองหาการป้องกันและดูแลรักษาผิวหน้าตนเอง

แพทย์หญิงอณัฏฐ์ชากล่าวว่า สิวที่เกิดจากการใส่

หน้ากากอนามัยเรียกว่า “Maskne” เป็นสิวที่เกิดจากการ

เสียดสีระหว่างผิวหนังกับหน้ากากอนามัย ทำาให้ผิวเกิดการ

ระคายเคือง และเกิดการอุดตันของรูขุมขนจนทำาให้เกิด

สิว ส่วนใหญ่มักจะเกิดปัญหาบริเวณที่ถูก

หน้ากากอนามัยปิดทับ เช่น คาง แนว

กราม แก้ม จมูก และรอบปาก ส่วนผู้

ที่สวม Face Shield เป็นประจำามักจะ

พบปัญหาสิวบริเวณหน้าผาก นอกจาก

ปัญหาสิวแล้วยังพบสภาวะโรคผิวหนัง

อักเสบ (Rosacea) หรือผื่นผิวหนัง

อักเสบรอบปาก (Perioral 

dermatitis) ซึ่งเป็นโรคผิวหนัง

เรื้อรังอีกด้วย นอกจากนี้ยัง

มีเรื่องการแต่งหน้า ความชื้น

จากลมหายใจที่หมุนเวียน

ภายในหน้ากากอนามัย จนถึง

ความเครียด (Stress) ทำาให้ผลิต

ฮอร์ โมนคอร์ติซอล (Cortisol) โดย

จะไปกระตุ้นให้ต่อมไขมันบน

ผิวหนังผลิตน้ำามันออกมาเยอะ

เกินความจำาเป็น 

ส่วนวิธีป้องกันการเกิด

สิวที่เกิดจากการใส่หน้ากาก

อนามัยนั้นสามารถทำาได้

โดย 1.ควรเปลี่ยนหน้ากาก 

อนามัยบ่อยๆ หรือทำาความ

สะอาดหน้ากากอนามัย

แบบผ้าเป็นประจำาทุกวัน               

พญ.อณัฏฐ์ชา อัศดามงคล แนะนำาวิธีดูแลผิวพรรณให้

ชุ่มชื่นด้วยเมกอัพสกัดจากธรรมชาติ

เซตผลิตภัณฑ์แบรนด์ธัญ “เพียวริฟายอิ้ง เฟซ วอช” (Purifying Face Wash) เติมความชุ่มชื่นให้ผิว 

ป้องกันสิวภายใต้การสวมแมสก์



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

โปรดให้ก่อตั้งบริษัทปูนซีเมนต์ไทย เป็นอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ เพื่อสร้างพื้นฐานให้เศรษฐกิจมั่นคง ลดการ

นำาเข้าจากต่างประเทศ.

ทรงริเริ่มงานด้านสหกรณ์ โดยตั้ง 
“สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำากัดสินใช้” ที่
ตำาบลวัดจันทร์ อำาเภอเมืองฯ จังหวัด
พิษณุโลก นับเป็นสหกรณ์แห่งแรกใน

ประเทศ

เมื่อสงครามยุติ ฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะ ทหารไทยเดินทางกลับ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๖๒ โปรดเกล้าฯ ให้
สร้างอนุสรณ์แห่งการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ คือ “วงเวียน ๒๒ กรกฎา” 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศสงคราม

และโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “อนุสาวรีย์ทหารอาสา” 
สำาหรับบรรจุอัฐิของทหารอาสาที่เสียชีวิตในสมรภูมิ ณ บริเวณ

สนามสามเหลี่ยม มุมตะวันตกเฉียงเหนือของสนามหลวง 
ตรงข้ามโรงละครแห่งชาติ

การส่งกองทหารอาสาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์หลาย
ประการ เช่น ได้รับเกียรติยกย่องเท่าเทียมนานาอารยประเทศ ความไม่เท่าเทียมที่
เคยมีค่อยๆ น้อยลง ทำาให้ประเทศไทยมีโอกาสเจรจากับชาติมหาอำานาจแก้ไขสนธิ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรม เช่น สนธิสัญญาสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ทั้งยังได้มีโอกาส
เข้าร่วมลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพที่กรุงปารีส และได้รับเชิญให้เข้าร่วมก่อตั้ง

องค์การสันนิบาตชาติ

ด้านเศรษฐกิจ มีพระราชดำาริให้ประชาชน
รู้จักการออมทรัพย์ เพื่อความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจ ทรงตราพระราชบัญญัติคลังออมสิน 

สำาหรับเป็นที่ออมทรัพย์ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
ปัจจุบันคือ ธนาคารออมสิน

พุทธศักราช ๒๔๖๐ มี
พระราชดำาริให้ใช้ธง
สามสี เพื่อความสง่า
งาม คือ ธงไตรรงค์ 

แทนธงช้างเผือก เป็น
ธงประจำาชาติไทยสืบ

มาตราบปัจจุบัน

พุทธศักราช ๒๔๖๑ 
โปรดให้ส่งทหารเข้าร่วม
รบในสงครามโลกครั้งที่ ๑ 
ทำาให้ธงชัยเฉลิมพล ซึ่งนำา
รูปแบบธงไตรรงค์มาเป็นพื้น 
ได้ไปโบกสะบัดปรากฏแก่
สายตาชาวโลกในสมรภูมิ

ยุโรปเป็นครั้งแรก
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9กีฬา

ได 8 ยอดนักเทนนิสรวมคายเตรียมสูเพ� อชาติ

เมืองทอง • สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ จัดการแขงขันคัดเลือกนักเทนนิส เตรียมความพรอม

สําหรับทีมชาติไทยชุดใหญ ประจําป 2565 ณ ศูนยพัฒนากีฬา

เทนนิสแหงชาติ เมืองทองธานี ภายใตมาตรการปองกันการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 เม� อวันที่ 25 ม.ค. เปนรอบแบงกลุมนัด

สุดทาย ซึ่งจะทําใหทราบผลวานักเทนนิสใดไดคะแนนเปนอันดับ 1 

ของกลุม และไดสิทธิ์เขารวมโครงการ “เตรียมความพรอมสําหรับ

ทีมชาติไทย” อยางเปนทางการ หลังจากจบการแขงขันรอบแบง

กลุมนัดสุดทาย ปรากฏวา นักเทนนิสที่รั้งอันดับ 1 ของแตละกลุม

และไดสิทธิ์เขารวมโครงการ “เตรียมความพรอมสําหรับทีมชาติ

ไทย” ชุดแรก จํานวน 8 คน (ชาย 4 คน และหญิง 4 คน) มีดังนี้ 

ชายเดี่ยว กลุมเอ ณัฐสิทธิ์ กุลสุวรรณ, กลุมบี ชาญไชย สุขตนเอง, 

กลุมซี ธนเพชร ฉันทะ และกลุมดี กฤติน โกยกุล ดานหญิงเดี่ยว 

กลุมเอ พัณณิน โควาพิทักษเทศ, กลุมบี ชมภูทิพย จันดาเขต, กลุมซี 

วรรษชล สวัสดี และกลุมดี สลักทิพย อุนเมือง ในสวนนักเทนนิส

ที่รั้งอันดับ 2-4 ของแตละกลุมนั้น ยังไดลุนตอในการแขงขันรอบ

สุดทาย (รอบ 12 คน) แบงออกเปน 4 กลุม กลุมละ 3 คน แขงขัน

ระบบ 2 ใน 3 เซต โดยนักเทนนิสที่ ไดอันดับ 1 ในแตละกลุม 

(ชาย 4 คน และหญิง 4 คน) จะไดสิทธิ์เขารวมโครงการเปนลําดับ

ตอไป

ยิมฯ เนนทายากระดับโลกทุมซอมเพ� อซีเกมส

กรุงเทพฯ • ความเคล� อนไหวนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย ใน

การเตรียมเขารวมแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 31 วันที่ 12-

23 พฤษภาคม 2565 ที่ประเทศเวียดนาม ขณะนี้ ไดเก็บตัวทีมชาติ 

จํานวน 27 คน แยกเปน ยิมนาสติกศิลป 9 คน, ยิมนาสติกลีลา 10 

คน, ยิมนาสติกแอโรบิก จํานวน 8 คน ณ ศูนยฝกเพ� อการแขงขัน

ในซอยเพชรเกษม 81 น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬา

ยิมนาสติกแหงประเทศไทย เปดเผยวา ขณะนี้นักกีฬาทั้งหมดเขา

สูระบบการเก็บตัวฝกซอมอยางเขมขน ภายใตการปองกันการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พรอมกันนี้ยังไดระดมผูฝกสอนที่มี

ความสามารถเขามาดูแลในเร� องโภชนาการและระเบียบวินัย ภาย

ใตการควบคุมเปนอยางดีของผูบริหาร ดร.กุสุมาลย ประเสริฐศรี 

และผูฝกสอนตางประเทศ ซึ่งไดเนนการฝกซอมทุกวันอยางตอเน� อง 

วันละไมต่ํากวา 5 ชั่วโมง สวน ดร.กุสุมาลย ประเสริฐศรี อุปนายก

สมาคมกีฬายิมนาสติกฯ ในฐานะผูจัดการทีมชาติไทย เปดเผยวา 

ชวงที่เก็บตัวซีเกมสขณะนี้ ระยะเวลาเหลือนอยมาก จําเปนตอง

ลงมาคุมเองเพ� อสรางวินัยใหกับนักกีฬาทุกคน ตอนนี้เหลือเวลา

อีกไมถึง 4 เดือนจึงตองเรงเต็มที่ วางโปรแกรมอยางกระชับ แต

มีประสิทธิภาพ ดวยการใสทาที่ยากขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะทาที่

นักกีฬาระดับโลกซอมกันอยูขณะนี้ ดังนั้นนักกีฬาทุกคนตองมีสมาธิ 

และตั้งใจฝกซอมเพ� อสรางรางกายใหฟตมากกวา 100 เปอรเซ็นต 

ซึ่งลาสุดทุกคนมีการพัฒนาที่ดีและอยูในเกณฑที่น�าพึงพอใจ

‘จุยคิวทอง-เดอะตุก’ รับรางวัล ‘นาคเณศ’ สภาส� อฯ

กรุงเทพฯ • สภาส� อมวลชนไทย องคกรเครือขายส� อภาคประชาชน 

จัดงานประกวดเชิดชูเกียรติบุคคลตนแบบและตัวอยางแหงชาติ 

ประจําป 2565 ปนี้ผูส� อขาวและนักกีฬา รวมถึงดารานักแสดงเขา

รับรางวัลรวม 300 รางวัล โดยงานนี้จัดขึ้นที่หองบอลรูม โรงแรม

อมารี ดอนเมือง ใชช� อวา งานประกวดเชิดชูเกียรติบุคคลตนแบบ

และตัวอยางแหงชาติ ประจําป 2565 รางวัลแหงความสําเร็จ 

มาตรฐานคุณภาพผูนํานักบริหารธุรกิจ และผลิตภัณฑแหงประเทศ 2022 

ซึ่งเปนรางวัลแหงความสําเร็จ และเปนแบบอยางควรคาแหงสังคม 

โดยไดรับเกียรติจาก พลเอกจิตตสักก เจริญสมบัติ อดีตประธานที่

ปรึกษา คณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแหงชาติ และนายอํานาจ 

หมัดสดาย ประธานสภาส� อมวลชนไทย มอบรางวัลใน 6 สาขา ใน

สวนของสายส� อมวลชนดานกีฬามีเพียง 1 เดียวที่ไดรับรางวัลในปนี้ 

ไดแก นายวีระพงษ บริสุทธิ์สุขกมล บรรณาธิการขาวกีฬา สํานักขาว

บานเมืองออนไลน (ไดรับรางวัลสาขาบุคคลสงเสริมการกีฬาดีเดน) 

นอกจากนี้ยังมี ส.ท.วรเมธ สิงหแกว นักกีฬาลอนโบวลทีมชาติไทย 

และผูฝกสอนกีฬาลอนโบวล คนพิการทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส 

ครั้งที่ 19 ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน ที่จะแขงวันที่ 10-25 กันยายน

ปนี้รับดวยเชนเดียวกัน โดยไดรับเปนประกาศนียบัตร พรอมกับถวย

พระพิฆเณศนาคปรก ขณะที่ “เดอะตุก” นาวาอากาศเอกปยะพงษ 

ผิวออน อดีตศูนยหนาทีมชาติไทย ไดรับรางวัลสาขาธุรกิจผลิตภัณฑ 

(TOP BRAND AWARD) ดีเดนอีกดวย.

เปดซีซั่น • รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท ผูชวยประธานกรรมการบริษัทอาวุโส 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด และบุญชู เรืองกิจ นักกอลฟระดับ

ตํานานของไทย รวมแถลงขาวจัดการแขงขันกอลฟอาชีพบุญชู เรืองกิจ 

แชมเปยนชิพ 2022 ชิงเงินรางวัลรวม 4 ลานบาท แขงขันระหวางวัน

ที่ 27-30 ม.ค.65 ที่สนามแรนโช ชาญวีร อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา.

บวายังไมถึงกับสิ้นหวังสําหรับ “ชบาแกว” ทัพนักฟุตบอล

หญิงทีมชาติไทย ชุดสูศึกฟุตบอลชิงแชมปเอเชีย รอบ

สุดทาย ที่ประเทศอินเดีย หลังจากที่ประเดิมนัดแรกพาย

แพใหกับ ฟลิปปนส ไป 1-0 แตในแมตชที่ 2 ที่ กัญญารัฐ เชษฐบุตร 

กดแฮตทริกกอนพาทีมตอน อินโดนีเซีย 4-0 ทําใหยังพอมีความหวัง 

แมในนัดสุดทายจะเจอ กระดูกชิ้นใหญอยางออสเตรเลีย ในวันที่ 27 

มกราคมที่จะถึงนี้ แตฟุตบอล ไมใชบัญญัติไตรยางค  เพราะฉะนั้น

เม� อผูตัดสินยังไมเปานกหวีดหมดเวลาการแขงขัน ความหวังก็ยังมี

อยู..••..แรงไมหยุดฉุดไมอยูจริงๆ สําหรับ สดมภ แกวกาญจนา นัก

กอลฟวัย 23 ป จากนราธิวาส ที่ควาแชมปแมตชปดฤดูกาลเอเชียน 

ทัวร รายการ สิงคโปร โอเพน ที่สนามเซนโตซา กอลฟ คลับ เซราปง 

คอรส ประเทศสิงคโปร ดวยสกอรรวม 13 อันเดอรพาร 271 งานนี้

นอกจากจะไดทัวรคารดเขาไปเลนใน เจแปนกอลฟทัวร แลวยังไดตั๋ว

เขาไปลุยรายการเมเจอรอยาง ดิ โอเพน แชมเปยนชิพ หรือ บริติช 

โอเพน ครั้งที่ 150 ที่สนาม เซนตแอนดรูวส ประเทศสกอตแลนด 

ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ดวย..••..หนึ่งในเหตุผลที่เรามีนักกอลฟ

ขึ้นไปสูกับนักกอลฟชั้นนําระดับทวีปหรือระดับโลกไดคือ การมีทัวร

นาเมนตภายในประเทศที่แข็งแกรง และ ออลไทยแลนดกอลฟทัวร ก็

ถือเปนหนึ่งในนั้น ในสัปดาหนี้ ออลไทยแลนดกอลฟทัวร ก็ไดฤกษเปด

ฤดูกาลใหมกับรายการ บุญชู เรืองกิจ แชมเปยนชิพ 2022 รายการ

ที่มีนักกอลฟระดับตํานานอยาง บุญชู เรืองกิจ เปนเจาภาพ ชิงเงิน

รางวัลรวม 4 ลานบาท ระหวางวันที่ 27-30 มกราคมนี้ ที่ สนาม

แรนโช ชาญวีร รีสอรท แอนด คันทรี่คลับ งานนี้ยัง ไมเปดใหแฟนๆ 

เขาชมในสนาม แตสามารถชม ถายทอดสดทางทรูวิชั่นส ชองทรู

สปอรต 5 หรือ 684 ใน 2 วันสุดทายของการแขงขัน ตั้งแตเวลา 

13.00 น.เปนตนไป..••..“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายก

สมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ บอกวา

สมาคมกีฬาจักรยานฯ เดินหนาการเก็บตัวนักปน ทีมชาติไทยชุดสูศึก

ซีเกมส ครั้งที่ 31 “ฮานอยเกมส” ที่ประเทศเวียดนาม อยางเต็มที่ หลัง

จากที่คณะกรรมการจัดการแขงขันยืนยันมายัง สหพันธซีเกมส วาจะ

จัดการแขงขันอยางแน�นอน ระหวางวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 

โดยการแขงขันจักรยานในซีเกมสจะใชพื้นที่ในเมืองหัวบินห ที่อยูหาง

จากกรุงฮานอยไปประมาณ 70 กม. ทั้ง ในประเภทถนนและเสือภูเขา 

สมาคมจะเรียกนักปนทีมชาติไทยเขาเก็บตัวฝกซอมรวมกัน ทั้งชุด

ซีเกมส และนักปนที่จะตองลงแขงขันในกีฬาเอเชียนเกมส ครั้งที่ 19 

ที่นครหางโจว ประเทศจีน ระหวางวันที่ 10-25 กันยายน 2565 ดวย 

ซึ่งนอกเหนือจากประเภทถนนและเสือภูเขาแลว ในกีฬาเอเชียนเกมส

ก็จะบรรจุ ประเภทลูและบีเอ็มเอ็กซเรซซิ่ง..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao@thaipost.net

นั

‘มิโยะ’หวัง‘ชบาแกว’มีเซอร ไพรสใสออสซี่

โรม • โรแบร โต มานชินี กุนซือทีมชาติ

อิตาลี เรียก มาริโอ บาโลเตลลี ผูเลน

ตําแหน�งกองหนากลับมาติดทีมอีกครั้ง

หลังไมไดเลนใหอัซซูรีมากวา 3 ป เพ� อ

เตรียมตัวสําหรับการแขงขันฟุตบอล

โลก 2022 รอบเพลยออฟของโซนยุโรป 

จากการเปดเผยของสหพันธฟุตบอลอิตาลี 

หรือเอฟไอจีซี เม� อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผานมา

มาริโอ บาโลเตลลี กองหนาวัย 

31 ป นับเปนหนึ่งในหลายผูเลนที่กลับมา

ติดทีมชาติอิตาลีแบบพลิกความคาดหมาย 

ซึ่งรวมถึง จัว เปโดร ผูเลนที่เกิดบราซิล 

แตไดสัญชาติอิตาเลียนและพรอมจะลง

เลนใหทีมชาติอิตาลี

โรเบอร โต มานชินี ตองการจะสราง

ความไดเปรียบใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไป

ไดในการเขาแคมปฝกซอม 3 วันของทัพ

อัซซูรีในเนชั่นแนล เทรนนิง เซ็นเตอร ที่

โคเวียรชาโน ใกลๆ กับเมืองฟลอเรนซ เพ� อ

เตรียมลงเลนเพลยออฟในชวงปลายเดือน

มีนาคมที่จะถึงนี้กับนอรทมาซิโดเนีย และ

หากชนะยังตองไปเจอกับผูชนะระหวาง

โปรตุเกสและตุรกี

บาโลเตลลีนั้นลงเลนใหทีมชาติอิตาลี

มาแลว 36 ครั้ง แมตชลาสุดที่เขาลงเลน

เกิดขึ้นเม� อเดือนกันยายน 2018 โดยยิงให

ทีมชาติอิตาลีไป 14 ประตู ขณะนี้เลนให

กับสโมสร อดานา เดอเมียรสปอร ที่เพิ่ง

อัซซูรีเรียกบาโลเสริมทัพเพลยออฟ

ขึ้นชั้นลีกสูงสุดของตุรกี

บาโลเตลลี ลงไปลาตาขายใหทีมนีซ

ในลีกฝรั่งเศสอยู 2 ฤดูกาล กอนจะยาย

ไปเลนใหมารกเซยเปนชวงสั้นๆ และยาย

กลับมาเลนในอิตาลีกับทีมเบรสเชียและ

มอนซา 

กองหนาวัย 31 ป เคยเลนใหกับ

สโมสรในมิลานทั้ง 2 สโมสร เคยควา

แชมปกัลโช ซีรีสเอ กับอินเตอร มิลาน 

3 สมัย แตปญหาทางวินัยคอนขางรบกวน

การเลนอาชีพของเขา ในป 2012 เขาเปน

ดาวเดนในศึกยูโร 2012 โดยฤดูกาลนั้นเขา

ควาแชมปพรีเมียรลีกกับ แมนเชสเตอร 

ซิตีดวย

เปโดร กองหนาจากกายารี ซึ่งเปน

อีกหนึ่งผูเลนบราซิลแปลงสัญชาติ, หลุยส  

เฟลิเป กองหลังวัย 24 ป ของลาซิโอที่ได

รับสัญชาติอิตาเลียนดวยก็ถูกเรียกเขามา

ติดทีมชาติอิตาลีในครั้งนี้

ราฟาเอล โตลอย กองหลังของอตา

ลันตาก็เปนอีกคนที่เกิดในประเทศบราซิล 

เขาถูกเรียกมาติดทีมชาติอิตาลีเปนครั้ง

แรกเม� อปที่แลว และเปนหนึ่งในสมาชิก

ทีมชุดแชมปยูโร 2020

5 ผูเลนใหมที่ถูกเรียกมาติดทีมอัซซูรี 

ยังรวมถึง มาร โก การเนเซกกี ผูรักษา

ประตูของเครโมเนเซ, จิออรจิโอ สกาลวินี 

กองหลังอตาลันตา และผูเลนตําแหน�ง

มิดฟลด ดาวิเด ฟรัตเตซี จากซัสซูโอโล, 

นิโกโล ฟาจิโอลี จากเครโมเนเซ และ

ซามูเอล ริชชี จากเอ็มโปลี  

ทีมชาติอิตาลี แชมปฟุตบอลชิง

แชมปแหงชาติยุโรปทีมลาสุดพลาดการ

เขาไปเลนในฟุตบอลโลกรอบสุดทายเปน

ครั้งแรกในรอบ 60 ป ในเวิลดคัพ 2018 

หลังแพสวีเดนในการเพลยออฟ 2 แมตช.

กรุงเทพฯ • “เครื่องดื่มตราช้าง” ร่วมกับ 

“สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ” ระเบิดศึกฟุตบอลถวยน็อกเอาต

ประวัติศาสตรแหงศักดิ์ศรี ที่ ไมมีที่วางสําหรับผู

แพ รายการ “ชาง เอฟเอคัพ 2021/22” แมวา

จะไดรับผลกระทบจากสถานการณ โควิด-19 แต 

“ชาง” ยังคงใหความสําคัญและเดินหนาสนับสนุน

วงการฟุตบอลไทยมากวา 20 ป เพ� อสรางความสุข

ใหกับแฟนบอลและยกระดับวงการลูกหนังสูสากล 

เพราะ “ชาง” คือ เพ� อนแทฟุตบอลไทย”

เม� อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ บริษัท ไทยลีก 

จํากัด คุณกรวีร ปริศนานันทกุล รักษาการประธาน 

บริษัท ไทยลีก จํากัด พรอมดวยคุณโรจนสิทธิ์ มีนิจ

สิน รองผูอํานวยการโครงการกีฬาไทยเบฟ ไทยทา

เลนท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) โดย

เคร� องด� มตราชาง เขารวมพิธีจับสลากการแขงขัน 

“ชาง เอฟเอคัพ 2021/22” รอบ 8 ทีมสุดทาย

สําหรับทีมที่ผานมาเขารอบ 8 ทีมสุดทาย

มีดังนี้ จากศึกรีโว ไทยลีก (8 ทีม) ประกอบดวย 

บุรีรัมย ยูไนเต็ด, สุพรรณบุรี เอฟซี, นครราชสีมา 

มาสดา เอฟซี, โปลิศ เทโร เอฟซี, หนองบัว พิชญ 

เอฟซี, เมืองทอง ยูไนเต็ด, บีจี ปทุม ยูไนเต็ด, การ

ทาเรือ เอฟซี ศึก M-150 แชมเปยนชิพ (1 ทีม) 

คือ ลําพูน วอริเออร และจากศึกมังกรฟา ลีก (2 

ทีม) คือ สงขลา เอฟซี, อุทัยธานี เอฟซี

สวนคูตกคาง 3 คู ประกอบดวย ลําพูน 

วอริเออร พบ หนองบัว พิชญ เอฟซี/เมืองทอง 

ยูไนเต็ด พบ อุทัยธานี เอฟซี

และบีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ การทาเรือ เอฟ

ซี โดย 2 คูหลังจะแขงขันนัดตกคางกันในวันพุธ

ที่ 2 กุมภาพันธ 2565

สําหรับผลการจับฉลาก “ชาง เอฟเอคัพ 

2021/22” รอบ 8 ทีมสุดทาย ที่มี โปรแกรม

แขงขันในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2565 มีดังนี้

ผูชนะระหวาง เมืองทอง ยูไนเต็ด หรือ

อุทัยธานี เอฟซี พบ นครราชสีมา มาสดา เอฟซี

โปลิศ เทโร เอฟซี พบผูชนะระหวาง บีจี 

ปทุม ยูไนเต็ด หรือ การทาเรือ เอฟซี

บุรีรัมย ยูไนเต็ด พบผูชนะระหวาง ลําพูน 

วอริเออร หรือ หนองบัว พิชญ เอฟซี

เอฟเอฟรอบ 8 ทีม • นายกรวีร ปริศนานันทกุล รักษาการประธาน บริษัท ไทยลีก จํากัด และนาย

โรจนสิทธิ์ มีนิจสิน รองผูอํานวยการโครงการกีฬาไทยเบฟ ไทยทาเลนท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน) รวมกันจับสลากประกบคู

โปลิศเทโรรอเจอบีจีหรือทาเรือ

‘ชางเอฟเอคัพ’รอบ8ทีมดุเดือด

สุพรรณบุรี เอฟซี พบ สงขลา เอฟซี

อนึ่ง เงินรางวัลฟุตบอลรายการ  “ชาง 

เอฟเอคัพ 2021” มีดังนี้

ทีมชนะเลิศ : ถวยเกียรติยศ - เงินรางวัล 

5,000,000 บาท พรอมสิทธิ์เขารวมแขงขัน

ฟุตบอล ACL ป 2023

/ทีมรองชนะเลิศ : เงินรางวัล 1,000,000 

บาท /ทีมที่แพในรอบรองชนะเลิศ : จํานวน 2 

ทีม ไดรับเงินบํารุงทีม ทีมละ 400,000 บาท /

ทีมที่แพในรอบกอนรอบรองชนะเลิศ : จํานวน 

4 ทีม ไดรับเงินบํารุงทีม ทีมละ 200,000 บาท/ 

ทีมที่แพในรอบ 16 ทีม : จํานวน 8 ทีม ไดรับเงิน

บํารุงทีม ทีมละ 100,000 บาท /ทีมที่แพในรอบ

ที่ 3 : จํานวน 16 ทีม ไดรับเงินบํารุงทีม ทีมละ 

50,000 บาท และทีมที่แพในรอบที่ 2 : จํานวน 

32 ทีม ไดรับเงินบํารุงทีม ทีมละ 25,000 บาท.

อินเดีย • ‘มิโยะ โอกาโมโตะ’ หัวหนาผูฝกสอนทัพ ‘ชบาแกว’ 

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยหวังวาทีมสาวไทยจะสามารถสราง

เซอรไพรสในการเจอกับทีมชาติออสเตรเลียในเกมสุดทายของรอบ

แบงกลุมฟุตบอลหญิงชิงแชมปเอเชีย กลุม B สวน “อิรวดี” กําชับ

แขงชบาแกวมีสมาธิ  เกมดวลออสเตรเลีย นัดชี้ ชะตา 

การแขงขันฟุตบอลหญิงชิงแชมปเอเชีย รอบสุดทาย รอบแบง

กลุม B ที่ประเทศอินเดีย สนามดีวาย พาติล โดยเกมเม� อวัน

ที่ 24 มกราคมที่ผานมา ทัพ “ชบาแกว” ทีมชาติไทยชนะ

อินโดนีเซียไป 4-0 โดยไดประตูจาก กัญญาณัฐ เชษฐ

บุตร ที่ทําแฮตทริก และมาไดเพิ่มอีก 1 ลูกจาก อิรวดี 

มาคริส ชวยใหทีมชาติไทยมี 3 แตมจาก 2 เกมแรก 

และยังมีลุนเขารอบน็อกเอาตตอไป

จากการพายแพฟลิปปนส และควา

ชัยชนะนัดแรกจากอินโดนีเซียได ‘มิโยะ โอ

กาโมโตะ’ หัวหนาผูฝกสอนทัพ ‘ชบาแกว’ 

เปดเผยวา “คิดวาทีมเราตอนนี้เริ่มดีขึ้น เรา

เขากันมากขึ้น แตยังตองแกไขขอผิดพลาดอีก

หลายจุด”

“การแขงขันในเกมหนาพบกับออสเตรเลีย

เราไดเตรียมความพรอม เพ� อใหไดผลการแขงขัน

ออกมาดีที่สุด”

หลังจากที่แพแมตชแรก ทําใหเรา

รูแลววายังมีตรงไหนที่เรายังตองปรับปรุง  

เกมที่ชนะอินโดนีเซีย ทําใหรูวาเราเขา

กันไดดีมากขึ้น และพรอมแลวสําหรับ

แมตชตอไปแลว”

การแขงขันกับออสเตรเลีย เรา

คงตองเนนเกมรับเปนหลัก อาจจะ

ไมไดมี โอกาสมากมายในการทํา

เกมรุกเหมือนกับเจออินโดนีเชีย แตเราก็หวัง

วาจะได โตกลับ และสามารถทํา ประตูได”

จริงๆ แลวเกมกับอินโดนีเซียเรามีโอกาสในการทําประตูคอน

ขางเยอะ แตจบสกอรยังไมเด็ดขาดพอ แตตองช� นชมนักกีฬาทุกคน

ที่มุงมั่น อยากจะทําประตูจนจบเกม”

และลาสุดวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. (ตาม

เวลาประเทศไทย) ที่สนาม NMSA Ground เมืองมุมไบ ประเทศ

อินเดีย มิโยะ โอกาโมโตะ หัวหนาผูฝกสอน นําทัพนักฟุตบอลหญิงทีม

ชาติไทยลงสนามฝก

ซอมตอเน� อง การฝก

ซอมครั้งนี้ ใชเวลา

ประมาณ 2 ชั่วโมง การฝกซอมเนนไปที่การแกไข

ขอผิดพลาดในเกมที่ผานมา

หลังการฝกซอม อิรวดี มาครีส กลาววา “เกม

เม� อวานนี้ เราคอนขางพอใจกับผลการแขงขัน และ

เอาชนะไดถึง 4-0 เหมือนเปนการเรียกความมั่นใจให

กับทีมเราอีกครั้ง”

“สิ่งที่เราตองปรับปรุง หนูมองวาการเขาทําใน

พื้นที่สุดทายเราตองเด็ดขาดกวานี้ และนิ่งกวานี้ เกม

เม� อวานบางจังหวะเราเรงเกมเร็วเกินไป ทําใหเราเสีย

บอล เราตองเลนในเกมของเรา ไมตองกังวลวาอีกทีม

เขาจะเลนยังไง ที่สําคัญตองมีสมาธิตลอดทั้ง 90 นาที”

“เกมที่ตองเจอกับออสเตรเลีย เรารูวาเปนเกมที่ยาก 

ออสเตรเลียเปนทีมที่ดี แต สวนตัวเรา

มั่นใจในทีมเรา ถาเลนตามที่ ซอมกัน

มา คิดวาเราสูไดคะ ทุกคน ชวย

กันเลน น�าจะเปนเกมที่

สนุกคะ”

สําหรับ สถานการณของ ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย 

มีเง� อนไขในการลุนเขารอบ  8  ทีมสุดทาย  ดังนี้

ทีมชาติไทยควา 3 แตม  หลังเอาชนะอินโดนีเซีย 

4-0 เม� อวันที่ 24 มกราคมที่ผานมา ทําใหทีมการันตีจบ

ไมเกินอันดับ 3 ของกลุมเปนอยางนอยแน�นอนแลว โดย

จะตัดคะแนนที่ไดจากทีมสุดทายของกลุม  B  และ กลุม  C  

ออกไป  เพราะอินเดียถอนทีม

ในเกมสุดทายที่จะพบกับออสเตรเลีย หากทีมชาติ

ไทยมีคะแนน จากผลเสมอหรือชนะ จะเขารอบ  8  ทีม

สุดทาย ในฐานะทีมอันดับ 3 ดีที่สุดเปนอยางนอย

แตถาหากทีมชาติไทยไมมีคะแนนกับออสเตรเลีย 

จะตองแพดวยสกอร ไมเกิน 4 ประตู เพ� อลุนเขารอบใน

ฐานะทีมอันดับ 3 ดีที่สุด

ในกรณีที่ทีมชาติไทยผานเขารอบในฐานะอันดับ 3 

ดีที่สุด มีโอกาสที่จะพบกับ แชมปกลุม A คือ  จีน  หรือแชมป

กลุม C คือ  ญี่ปุน  หรือ  เกาหลีใต  ในรอบ 8 ทีมสุดทาย

สําหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย โปรแกรมนัดตอไป

จะพบกับออสเตรเลีย ที่สนามมุมไบ ฟุตบอล อารีน�า ในวันที่ 

27 มกราคม 2565 เวลา 21.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) 

ถายทอดสดทางแอปพลิเคชัน ELEVEN SPORTS. 

‘มิโยะ’หวัง‘ชบาแกว’มีเซอร ไพรสใสออสซี่

กัญญาณัฐ เชษฐบุตร ทําแฮต

ทริก นัดชนะอินโดนีเซีย 4-0
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ศิลปะเซอร์เรียลโดยธันยา ตันศฤงฆาร

ห้างสรรพสินค้า River City Bangkok ชวนชมนิทรรศการ 

Variety Surreal: Fashion Interpreted onto Canvas โดยศิลปิน 

ธันยา ตันศฤงฆาร แฟชั่นดีไซเนอร์

ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ซึ่งค้น

พบว่าการวาดภาพเป็นอีกความชื่น

ชอบ นิทรรศการนี้ชวนผู้ชมเข้าสู่โลก 

เซอร์เรียลและจักรวาลที่น่าตื่นเต้น

ของเธออย่าง The Element Fire เป็น

อีกหนึ่งภาพจากซีรีส์ ดิน น้ำา ลม ไฟ 

นำาเสนอธาตุไฟซึ่งจะเห็นไฟปรากฏ

อยู่อย่างชัดเจนในภาพนี้ เปิดให้เข้า

ชมฟรีที่ห้อง 249-250 ชั้น 2 ถึงวัน

ที่ 20 ก.พ. ชมผลงานในนิทรรศการ

เดี่ยวครั้งแรกของเธอได้ที่ https://bit.ly/3IRrMJU สนใจซื้อผลงาน

ติดต่อได้ที่ Email: rcbexhibition@rivercity.co.th 

6 นักวาดภาพประกอบโชว์งานเจ๋ง!

“Wrap” นิทรรศการศิลปะแบบกลุ่มที่จะสื่อให้เห็นถึงความ

เคลื่อนไหวของงานภาพประกอบ (Illustration) จากศิลปินนักวาด

ภาพประกอบ 6 ชีวิต สู่การเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม

สมัยใหม่ว่าผลงานภาพประกอบนั้น

เป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ผู้เข้าชมจะได้

รับชมผลงานศิลปะในหลากหลายคา

แรกเตอร์และลักษณะเฉพาะตัว ไม่

ว่าจะเป็นรูปทรง พื้นผิว พื้นที่ และ

สีต่างๆ สะท้อนความร่วมสมัยที่บ่ง

บอกถึงความสนใจของ 2Choey, Brightside, Pomme Chan, TUNA 

Dunn, Double O Seth และปัณพัท เตชเมธากุล ผ่านผลงานแต่ละ

ชิ้น จัดแสดงถึงวันที่ 2 เม.ย.2565 ชั้น 1 อาหารหอศิลป์ SAC Gallery  

ชมผลงานทั้งหมดได้ที่ https://www.sac.gallery 

สำารวจเรื่องเล่าพิสดารใน ‘Monster’

เอส เอ ซี แกลเลอรี เสนอ “Monster” โดยศิลปิน AOF 

SMITH THREE กิติคุณ หมั่นกิจ, คมกฤษ เทพเทียน, ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์,  

ปรียวิศว์ นิลจุลกะ, ราช บุนนาค และวิภู ศรีวิลาศ นิทรรศการสำารวจ

เรื่องเล่าอันพิสดารที่ซ้อนทับกันอยู่ในภาพของสัตว์ มนุษย์ และความ

เป็นวัตถุนำาเสนอความขัดแย้งภายใน

ร่างกายและสังคม ทุกเรื่องราวของ

ความรัก โลภ โกรธ หลง รวมกันเป็น

ความหวาดกลัว งานได้แรงบันดาล

ใจจากแนวคิดคติชนวิทยา เรื่องเล่า

ที่วนเวียนอยู่ ในสังคม วัฒนธรรม

ของเรา ตำานานต่างๆ ที่มนุษย์ สัตว์ 

และสิ่งของสามารถสื่อสารและมี

ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และสิ่งที่ถูกเปรียบ

กับมนุษย์ ความเชื่อ ชนชั้น ความขัดแย้ง และเรื่องราวตำานานเหนือ

จริงที่แผ่ขยายไปสู่ความคิดของผู้คน จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการ  

ชั้น 2 SAC Gallery ถึงวันที่ 12 ก.พ.นี้. 

านปทุมวันใจกลางกรุงเทพฯ เป็นสถาน

ที่ตั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมี

ที่ดินกว่า 1.1 พันไร่ นอกจากใช้จัดการ

เรียนการสอนของสถาบันการศึกษาแล้ว ยังเป็น

เขตพาณิชย์ 374 ไร่ ย่านสยามสแควร์ และ

สวนหลวง-สามย่าน ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเมือง 

เดิมจุฬาฯ จัดสรรเป็นพื้นที่ให้เช่า คนไทยเชื้อ

สายจีนมาอยู่อาศัย ทำาการค้าขายสืบทอดมากว่า 

50 ปี จนขึ้นชื่อย่านอาหารอร่อย ทั้งโจ๊กสามย่าน 

ข้าวมันไก่สองสี สุกี้สามย่าน ร้านข้าวต้มเจ๊ โอว ที่

สายกินรู้จักกันดี

สำานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (PMCU) เข้ามาบริหารและจัดการ

เขตพื้นที่พาณิชย์ โดยมีแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน บนเนื้อที่ 291 ไร่ 

ระหว่างปี 2561-2580 ปัจจุบันที่พัฒนาแล้วคือ 

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ และสวนหลวงสแควร์ ปรับ

เปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย เพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ ดึง

เอกชนร่วมลงทุน ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้อาศัยเดิมบาง

ส่วนต้องออกจากพื้นที่ หลายเรื่องราวเหลือเพียง

ความทรงจำา

เพื่อหวนรำาลึกถึงสิ่งต่างๆ ที่เคยตั้ง

อยู่และเปลี่ยนแปลงมาถึงปัจจุบัน จุฬาฯ และ

เครือข่ายสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบ

แห่งประเทศไทยจัดทำา “โครงการอุทยานศิลปะ 

หรือสวนศิลป์จุฬาฯ” ภายใต้ โครงการการใช้

ศิลปกรรมและการออกแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

และคุณภาพชีวิตชุมชนสามย่านและสวนหลวง

อย่างยั่งยืน ในพื้นที่สวนหลวงสแควร์ อุทยาน  

100 ปี จุฬาฯ แสดงผลงานนวัตกรรมประติมากรรม 

ที่รับชมได้ทั้งกลางวันและกลางคืน จำานวน 15 ชิ้น 

สัมผัสถึงบรรยากาศที่แตกต่างกัน ด้วยพลังงาน

สะอาด ไม่ก่อมลพิษ เพราะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

และติดตั้งเซ็นเซอร์วัดค่าฝุ่น PM 2.5

ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานสภา

คณบดีศิลปะและการออกแบบฯ กล่าวว่า สวน

ศิลป์จุฬาฯ จะเป็นแลนด์มาร์กและเส้นทางท่อง

เที่ยวระดับนานาชาติแห่งใหม่ ดึงดูดนักท่อง

เที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งให้

ประติมากรรม‘สวนศิลป์จุฬาฯ’เล่าอดีตสวนหลวง-สามย่าน

ย่

คนไทยเชื้อสายจีนได้รำาลึกถึงอดีต โดยดึงร้านค้า

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มีรายได้จากนักท่องเที่ยว

ผ่านงานศิลปะ ผลงานพัฒนาเข้ากับยุคสมัย ใช้

เทคโนโลยี AR และ VR สามารถชมผ่านเว็บไซต์ 

www.chulaartpark.art 

ด้าน เลิศชัย องค์วิเศษไพบูลย์ เจ้าของร้าน

แว่น หจก.ศูนย์จุฬาฯ ที่ตั้งอยู่สี่แยกสามย่านกว่า 

40 ปี กล่าวว่า วิถีชีวิตสามย่านเปลี่ยนแปลงไปมาก 

เราต้องยอมรับพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

ประติมากรรมในสวนศิลป์จุฬาฯ  สะท้อนวิถีวัฒนธรรม

คนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ย่านนี้ ปัจจุบันลูกหลาน

ยังรักษา สืบทอด ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้า การกินเจ การ

แสดงงิ้ว หรือการสื่อสารด้วยภาษาจีน  

ประติมากรรม 15 ชิ้น จัดแสดงตามจุด

ต่างๆ ได้แก่ สถานีสามย่าน-สวนหลวง โดย 

ศ.กมล เผ่าสวัสดิ์, สะพานอ่อน โดย ดร.พิชัย  

ตุรงคินานนท์, ไมตรี-ผูกพัน โดย อ.ตระการ พนม

วัน ณ อยุธยา, ชาวไทยเชื้อสายจีน : วิถีและ

ศรัทธา โดย ผศ.ศิริชัย พุ่มมาก, วัฒนธรรมความดี

งามของชุมชนสามย่าน โดย ผศ.ไกรสร ประเสริฐ, 

ปอดกลางเมือง โดย อ.อุกฤษ วรรณประภา          

ภาพสะท้อนของกระรอกน้อย  โดย ร.ศ.ดร.

ทักษิณา พิพิธกุล, ดอกไม้กลางเมือง โดย อ.กฤช 

งามสม, สร้างการรับรู้วิถีชุมชนสามย่าน โดย 

อ.อนุพงศ์ สุทธะลักษณ์ และ อ.เอกชัย สมบูรณ์, 

ประตูสวรรค์สามย่าน โดย อ.อคราส พรขจร 

กิจกุล, กลิ่นอายหมอกมังกรจีน โดย ผศ.ดร.ถนอม

จิตร์ ชุ่มวงค์, สังสรรค์ โดย อ.ศุภเดช หิมะมาน, 

ประติมากรรมประแจจีน โดย อ.ธัญญารัตน์  

ทองใจ, Hide and Seek โดย อ.ภัทร นิมมล และ 

เรือ(น) โดย ดร.สมพงษ์ ลีระศิริ 

ศ.กมล เผ่าสวัสดิ ์เจ้าของผลงาน “สถานี

สามย่าน-สวนหลวง” บอกว่า พื้นที่มีการ

เปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของผู้คนที่สัญจร

ไปมา ทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่เดิม ครู 

นักเรียน นักศึกษา คนทำางานที่อยู่หอพัก หรือ

คนที่เดินทางไปเช้าเย็นกลับ เป็นแรงบันดาลใจ

สร้างผลงานลักษณะคล้ายป้ายรถเมล์ ในอดีต 

ตกแต่งลวดลายมงคลของจีนที่พบเห็นได้ในร้าน

อาหารจีนหรือแผ่นมงคล ช่องวงกลมสีชมพูผู้ชม

สามารถเข้าไปนั่งได้ หรือมองผ่านช่องนี้จะเห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ การก่อสร้าง หรือนึก

ย้อนภาพจำาต่อสถานที่แห่งนี้ 

ดร.พิชัย ตุรงคินานนท์ เผยถึงผลงาน 

“สะพานอ่อน” ว่า อดีตย่านนี้มีสะพานข้ามคลอง

มากมาย มีโอกาสเห็นแผนที่โบราณ พบสะพาน

อ่อนตั้งอยู่อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ปัจจุบันสะพาน

หายไปแล้วมีถนนใช้สัญจรแทน เหลือแค่ชื่อเรียก

ว่า “สามแยกสะพานอ่อน” ผลงานเชื่อมให้เห็น

การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบศิลปะมินิมอลอาร์ต 

ประกอบด้วยแผนที่โบราณตำาแหน่งที่ตั้งสะพาน

อ่อน มีการเล่นกับแสงไฟ สื่อการเปลี่ยนไปของ

ยุคสมัย ผู้ชมสามารถเดินข้ามสะพานเหมือนเป็น

ส่วนหนึ่งของงานศิลปะ ทั้ง 15 ผลงานเชื่อมโยง

กับชุมชนน่าสนใจ.ประติมากรรม “สถานีสามย่าน-สวนหลวง” สื่อความเคลื่อนไหวในพื้นที่ ประติมากรรม “สะพานอ่อน”

“ประตูสวรรค์สามย่าน” 1 ใน 15 ประติมากรรม

“เรือ(น)” ประติมากรรมเคลื่อนไหว 3 มิติผลงาน “ไมตรี-ผูกพัน” ที่ศาลเจ้าพ่อเสือ ตั่วเหล่าเอี๊ย ยามค่ำาคืน

กรุงเทพฯ • รองเลขาฯ ทปอ.คาดเด็กสมัคร GAT/

PAT ปีนี้ลดลงกว่าปีก่อน หลังจากสมัครรอบแฟ้ม

ผลงานและโควตาได้ที่นั่งไปแล้ว ส่วนการสอบ 12-

15 มี.ค.แค่วัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้อง ไม่มีการตรวจ 

ATK เพราะจะเพิ่มค่าใช้จ่าย วอนดูแลสุขภาพ 

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ ด้าน สทศ.เผยสอบ

โอเน็ตปี 64 ชั้น ม.3 มีเด็กมากกว่าปีก่อน 4 หมื่น

นางเพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ

หัวหน้าทีมคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของ ทปอ. กล่าวว่า 

สำาหรับการสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT  

และวิชาความถนัดทางวิชาการ วิชาชีพ หรือ 

PAT ในวันที่ 12-15 มีนาคม ขณะนี้มีผู้สมัครเข้า

มาแล้วบ้าง เนื่องจากเปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวัน 

ที่ 21 มกราคม และจะรับสมัครวันสุดท้ายในวัน

ที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งตนคาดว่าในปีนี้จำานวนผู้

สมัครจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากที่ผ่านมา

การเปิดรับสมัครสอบจะเปิดในช่วงก่อนที่จะมีการ

ประกาศรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานและรอบที่ 2 

โควตา ทำาให้ที่ผ่านมามีผู้สมัคร 4-5 แสนคน และ 

ทปอ.เห็นว่าการเปิดรับสมัครก่อนที่จะประกาศผล

รอบที่ 1 และ 2 นั้น จะทำาให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัด

เลือกรอบที่ 1 และ 2 เสียเงินค่าสมัครโดยเปล่า

ประโยชน์ จึงได้เปิดรับสมัครหลังจากการประกาศ

ผล TCAS รอบที่ 1 และ 2 ดังนั้นจำานวนผู้ที่จะ

สมัครสอบ GAT/PAT ในปีนี้ก็จะลดลง เพราะ

เด็กจำานวนหนึ่งได้ที่นั่งเรียนจากการประกาศผล

ในรอบที่ 1 และ 2 แล้ว ส่วนจำานวนผู้สมัครสอบ 

9 วิชาสามัญ ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคมนี้ คาด

ว่าจะมีผู้สมัครประมาณ 5-6 หมื่นคน เหมือนที่

ผ่านมา เพราะกลุ่มวิชาที่จะสมัครเป็นกลุ่มสถาบัน

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

“สำาหรับระบบคัดกรองผู้เข้าสอบเรายัง

ดำาเนินการตามมาตรการของ สธ. โดยผู้ที่เข้า

สอบจะต้องมีไข้ต่ำากว่า 37 องศา หากตรวจแล้ว

พบว่าผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิสูงกว่าที่กำาหนด ก็มีการ

จัดห้องสอบเป็นกรณีพิเศษ ส่วนเรื่องที่จะให้มีการ

แสดงผล Antigen test kit (ATK) คือชุดตรวจการ

ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าสอบนั้น เรามองว่าเรื่อง

นี้อาจจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่เข้า

สอบ อย่างไรก็ตาม ทปอ.ขอความกรุณาน้องๆ ที่

จะเข้าสอบให้รักษาตัว ตั้งใจอ่านหนังสือเตรียม

การสอบอยู่ที่บ้านในช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อนจะเข้า

สอบ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงใน

ทปอ.ยันสอบGAT/PATไม่ตรวจATK
‘เพ็ญรัตน์’คาดยอดสมัครจะลดลงหลังเด็กได้ที่นั่งรอบแฟ้มผลงานและโควตาไปแล้ว

การรับเชื้อโควิด-19 ด้วย” รองเลขาฯ ทปอ.กล่าว

นางศิริดา บุรชาติ ผู้อำานวยการสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าว

ว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) จะดำาเนินการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการ 

ศึกษา 2564 โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผลสอบ 

24 มีนาคม 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผลสอบ  

25 มีนาคม 2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผลสอบ 

28 มีนาคม 2565 ในการนี้ สทศ.ได้สรุปจำานวน

การส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบโอเน็ต ปีการ

ศึกษา 2564 ในแต่ละระดับชั้น ข้อมูล ณ วัน

ที่ 25 มกราคม 2565 ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6 จำานวน 533,029 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จำานวน 441,989 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

จำานวน 323,265 คน และเมื่อเทียบกับผู้มีสิทธิ์

สอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2563 ที่ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 มีจำานวน 559,116 คน ชั้นมัธยมศึกษาปี 

ที่ 3 จำานวน 404,867 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

6 จำานวน 387,313 คน พบว่าระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 มีจำานวนเพิ่มขึ้นถึงกว่า 4 หมื่นคน

นางศิริดากล่าวต่อว่า ทั้งนี้เพื่อให้การ

ดำาเนินการในการทดสอบทางการศึกษาของ สทศ.

เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโค 

วิด-19 สทศ.ได้ทำาหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยัง

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

(ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) นอกจาก

นี้ สทศ.ยังได้ออกประกาศ สทศ. เรื่อง มาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน

การทดสอบทางการศึกษา โดยกำาหนดแนวทาง

ปฏิบัติด้านสาธารณสุขของสนามสอบสำาหรับ

บุคลากรประจำาสนามสอบและผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ 

หากมีประกาศจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ

มาตรการป้องกันของจังหวัดที่เป็นสนามสอบ ขอ

ให้บุคลากรประจำาสนามสอบและผู้เข้าสอบปฏิบัติ

ตามอย่างเคร่งครัด ติดตามข้อมูลข่าวสารการสอบ

ได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th.

ศิริราช • “ศิริราช” ร่วมมือ “ดีเอ็นดีไอ” พัฒนา

ยารักษาไข้เลือดออกชนิดใหม่ จะทดสอบใน

อาสาสมัครแค่ 10-20 คน กลางปี 65 คาดใช้

เวลาศึกษา 1 ปี คัดเลือกยาท่ีดีท่ีสุด 1-2 ชนิด 

ทดสอบระยะท่ีสาม ด้านตัวแทนดีเอ็นดีไอช้ี

ประชากรโลกจะป่วยไข้เลือดออกมากข้ึนเรื่อยๆ 

เพราะปัญหาโลกร้อนและชุมชนขยายตัว

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในข้อตกลงความ

ร่วมมือกับองค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาเก่ียว

กับโรคท่ีถูกละเลย (Drugs for Neglected 

Disease initiative (DNDi) หรือดีเอ็นดีไอ ซ่ึง

เป็นสมาชิกรายแรกในแผนงานความร่วมมือ

แบบภาคีระดับนานาชาติ นำาโดยกลุ่มประเทศ

ท่ีมีโรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำาถ่ิน โดยการ

อุทิศให้กับการวิจัยท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้

เกิดความร่วมมือกันในการค้นหาและส่งมอบ

แนวทางการรักษาใหม่สำาหรับโรคไข้เลือดออก 

เพื่อการพัฒนาด้านการป้องกันและการรักษาท่ี

สามารถเข้าถึงได้ และมีประสิทธิภาพสำาหรับ

โรคไข้เลือดออกเป็นระยะเวลาห้าปี

ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

กล่าวว่า ไข้เลือดออกหรือไข้เดงกี นับเป็นหน่ึง

ในสิบของภัยคุกคามต่อการสาธารณสุขท่ัวโลก 

อาการของโรคสามารถพบได้ท้ังการมีไข้ คลื่นไส้ 

อาเจียน ปวดตามร่างกาย รวมถึงเจ็บกล้ามเน้ือ 

ข้อต่อ หรือกระดูก จึงทำาให้ไข้เลือดออกเป็นท่ีรู้จัก

กันในบางประเทศว่า ไข้กระดูกแตก (Breakbone 

fever) สามารถทำาให้เกิดอาการช็อก เลือดออก

ภายใน อวัยวะล้มเหลว และเสียชีวิตได้  

ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิกล่าวต่อว่า แม้ว่าจะ

มียอดผู้ติดเช้ือไข้เลือดออกสูงถึง 390 ล้านราย

ต่อปีในมากกว่า 100 ประเทศท่ัวโลก และ 70% 

ของภาระโรคไข้เลือดออกท่ัวโลกอยู่ในทวีปเอเชีย 

ซ่ึงโรคไข้เลือดออกชนิดร้ายแรงได้กลายมาเป็น

สาเหตุสำาคัญในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

และการเสียชีวิตในเด็กและผู้ใหญ่ในหลายๆ 

ประเทศ ในประเทศไทยพบผู้ติดเช้ือโรคไข้เลือด

ออกหลายหม่ืนรายในแต่ละปี และเป็นปัญหา

อันดับหน่ึง ซ่ึงจะมีการระบาดหนักในทุกๆ 2- 

3 ปี ดังเช่นท่ีเคยเกิดข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2562 ท่ีเกิด

การระบาดของโรคอย่างกว้างขวางในแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย โดยพบผู้ป่วย

มากกว่า 131,000 ราย หากแต่ยังไม่มีวิธีการรักษา

โดยเฉพาะจะเป็นเหตุให้ผู้คนต้องทนทุกข์ทรมาน

จากการป่วยแล้ว ยังส่งผลต่อภาระท่ีเกินจะรับ

ไหวทางระบบสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเหล่าน้ันอีกด้วย

“ดังน้ันการกำาจัดโรคน้ีให้หมดไปถือเป็น

เป้าหมายของทุกองค์กร ซ่ึงทางศิริราชมีการ

วิจัยและพัฒนาการรักษา รวมถึงความก้าวหน้า

ด้านวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก แต่ยังคงให้

ผลลัพธ์ท่ีไม่ดีพอ ดังน้ันความร่วมมือกับดีเอ็น

ดีไอในคร้ังน้ีมีเป้าประสงค์ท่ีนำาไปสู่การค้นพบ

วิธีการรักษาใหม่ ท่ีจะช่วยเยียวยารักษาอาการ

ของไข้เลือดออก ป้องกันไม่ให้ โรคพัฒนาไปสู่

ไข้เลือดออกชนิดร้ายแรง รวมถึงการสนับสนุน

ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

อย่างถาวร” ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิกล่าว

รศ.ดร.พญ.ปนิษฎี อวิรุทธ์นันท์ หัวหน้า

หน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก สถานส่งเสริมการ

วิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าว

เพ่ิมเติมว่า ไข้เลือดออกเป็นโรคท่ีมีความซับ

ซ้อน ปัจจุบันมีการรักษาตามอาการ เพราะไว

รัสเดงกีมีถึง 4 สายพันธ์ุ หากเคยติดเช้ือเดงกี

สายพันธ์ุท่ี 1 ร่างกาย ก็สร้างภูมิคุ้มกันไปตลอด

ชีวิต แต่ไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันในอีก 3 สายพันธ์ุ 

ซ่ึงอาจจะทำาให้เกิดความรุนแรงของโรค ดังน้ัน 

ยาหรือวัคซีนท่ีดีจะต้องป้องกันไวรัสเดงกีท้ัง 4 

สายพันธ์ุ แม้ว่าจะมีวัคซีนของบริษัท ซาโนฟ่ีฯ 

ท่ีใช้รักษาไข้เลือดออก แต่ก็ไม่สามารถใช้ได้ใน

ทุกสายพันธ์ุ รวมไปถึงอาจจะสร้างความรุนแรง

ได้ ปัจจุบันมีการห้ามใช้หรือให้ใช้เฉพาะกลุ่มคน

ท่ีเคยติดเช้ือไวรัสเดงกี ซ่ึงต้องอยู่ในการรักษา

ของแพทย์ ต่างจากมาลาเรียท่ีมียารักษาแล้ว

“จึงเป็นเป้าหมายหลักของการวิจัยไข้

เลือดออก เพื่อต้องการแก้ปัญหาคือ การหายา

รักษา และการพยากรณ์โรค ท่ีจะต้องทำาควบคู่

กันไป เพราะไข้เลือดออกเมื่อติดเช้ือ 90% พบว่า

ไม่มีอาการ อีก 10% ท่ีพบก็จะมีอาการหลากหลาย 

เร่ิมต้ังแต่หายเองได้ ไปจนถึงรุนแรงข้ันเสียชีวิต 

หากได้รับการรักษาไม่ทันทวงที เมื่อพยากรณ์โรค

ได้จะสามารถทำาการรักษาได้อย่างใกล้ชิด”

รศ.ดร.พญ.ปนิษฎีกล่าวถึงการร่วมมือกับ

ดีเอ็นดีไอท่ีจะมุ่งเป้าไปท่ีการวิจัยยารักษา โดย

คาดว่าจะสำาเร็จเนื่องจากมีการทำางานเก่ียวกับ

ไข้เลือดออกมานานกว่า 10 ปี และการทดลอง

ยาในหลอดทดลองมาบ้างแล้ว ซ่ึงในความร่วม

มือคร้ังน้ีก็จะใช้ยาท้ังจากดีเอ็นดีไอและของทาง

ศิริราชท่ีปลอดภัย และเลือกใช้ยารักษาโรคกับ

มนุษย์มาก่อน เช่น ยารักษาพยาธิ ยารักษามะเร็ง 

หรือยารักษาไวรัสอ่ืนๆ เป็นต้น โดยจะใช้ใน

ลักษณะของยาผสมเพื่อส่งเสริมฤทธ์ิในการรักษา 

หลังจากน้ันจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบในอาสา

สมัครประมาณ 10-20 คน ภายใต้ โครงการ 

Controlled Human Infetion Model คาดว่า

จะเร่ิมทดสอบในกลางปีน้ี โดยจะมีการเลือก

ยาจากหลอดทดลองท่ีได้ผลลัพธ์ท่ีดีประมาณ  

10 ชนิด และนำาไปทดสอบในอาสาสมัครท่ีมี

การนำาไวรัสไข้เลือดออกท่ีอ่อนฤทธ์ิฉีดเข้าไป

ในร่างกายโดยไวรัสจะไม่มีความรุนแรงและ

อันตราย ซ่ึงทีมแพทย์จะมีการติดตามจนหายดี 

ตรวจไม่พบไวรัสในร่างกาย พร้อมกับรับวัคซีน 

คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 1 ปี เมื่อโครงการน้ีเสร็จ

ส้ินก็จะมีการคัดเลือกยาท่ีได้ผลลัพธ์ดีท่ีสุด 1-2 

ชนิด เพื่อไปทดสอบทางคลินิกในระยะท่ีสามใน

คนจำานวนท่ีมากข้ึนต่อไป ซ่ึงต้องมีประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยในการใช้รักษาจริงในคน

ด้าน ดร.เบอร์นาร์ด เปอคูว์ กรรมการ

บริหารดีเอ็นดีไอ (DNDi) เจนีวา กล่าวว่า นับ

ต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ.2546 ได้เร่ิมส่งมอบ

การรักษาใหม่ถึง 9 วิธี รวมท้ังยาสูตรผสมใหม่ๆ 

สำาหรับรักษาโรคลิซมาเนียแบบ kala-azar ยา

ต้านมาลาเรียสูตรผสมชนิดตายตัว 2 ชนิด และ

ยาตัวใหม่อย่าง Fexinidazole ท่ีนับเป็นความ

สำาเร็จคร้ังแรกจากการพัฒนาของดีเอ็นดีไอ ซ่ึง

ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในการรักษาโรคเหงาหลับ

ได้ทุกระยะของโรคเมื่อปี พ.ศ.2561

“โรคไข้เลือดออกเป็นโรคท่ีเราให้ความ

สำาคัญเช่นกัน เพราะตัวเลขอุบัติการณ์ของโรค

ไข้เลือดออกเพ่ิมข้ึน 85% นับแต่ปี พ.ศ.2533 

จนถึงปี พ.ศ.2562 เพราะอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจาก

สภาวะอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป การขยายตัว

ของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว และการเติบโต

ทางด้านประชากร ซ่ึงจะทำาให้เช้ือไวรัสท่ีก่อ

ให้เกิดโรคมีการขยายตัวได้ไวข้ึน รวมถึงอัตรา

การรอดชีวิต การขยายพันธ์ุ และการเกาะ

กัดของยุงท่ีเป็นพาหะของโรคด้วย ท้ังน้ีมีการ

คาดการณ์ถึงจำานวนผู้ท่ีมีความเส่ียงกับโรคไข้

เลือดออกเกือบ 60% ของจำานวนประชากรโลก

ภายในปี พ.ศ.2623” ดร.เบอร์นาร์ดกล่าว

ดร.เบอร์นาร์ดกล่าวว่า ในการร่วมมือ

คร้ังน้ีกับศิริราชจะช่วยต่อยอดการศึกษาวิจัยข้ัน

ก่อนคลินิกในด้านวิธีการรักษาท่ีมีความเป็นไปได้ 

การทดสอบประสิทธิผลของยาชนิดเก่าท่ีนำามาใช้

รักษาโรคใหม่ (repurposed drug) และการดำาเนิน

การทดลองทางคลินิกของยาท่ีมีแนวโน้มท่ีดีท่ีสุด

ในการรักษา โดยทางดีเอ็นดีไอก็ได้ช่วยสนับสนุน

ยาเช่นกัน ท้ังน้ีก็กำาลังอยู่ในข้ันตอนการลงนาม

ข้อตกลงท่ีคล้ายคลึงกันน้ีกับประเทศอินเดีย 

มาเลเซียและบราซิล เพื่อพัฒนาด้านการบำาบัด

รักษา รวมถึงอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกา 

ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและกานา 

ท่ีจะเร่ิมการศึกษาด้านระบาดวิทยา เพื่อให้เข้าใจ

โรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ีเหล่าน้ีมากย่ิงข้ึน.

ศิริราชจับมือตปท.พัฒนารักษาไข้เลือดออกชนิดใหม่
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11บันเทิง

นต้นจะเห็นด้วยอยู่แล้วเชียว!

“วันก่อนนายกฯ เปิดเพลงอย่ายอมแพ้ และบอกว่าจะไม่

แพ้ ผมขอแนะนำาให้ฟังเพลงถอยดีกว่า เพราะถ้าประยุทธ์

อยากจะชนะ ประชาชนจะแพ้ทั้งประเทศ

โจทย์การเมืองไทยยามนี้ “ทักษิณ” กับ “ประยุทธ์” ควร

ออกจากสมการทางการเมือง ประเทศถึงจะเดินหน้าต่อไปได้

และเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคต ทั้ง

สองคนควรประกาศยุติบทบาททางการเมืองอย่างสิ้นเชิง”

แต่พอนายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์

เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) พูดต่อไปว่า..

“และผมขอแนะนำาให้ประยุทธ์ลาบวช ถึงจะลงจากหลังเสือ

ได้ โดยไม่โดนเช็กบิล และลงจากอำานาจได้ โดยไม่โดนราชทัณฑ์”

ก็..อยู่ต่อเถอะลุง ไปให้สุดเท่าที่จะไปได้ ถึงคนชังจะมากมี 

แต่คนรักก็มากมาย ถ้าจะให้ถึงกับออกจากสมการการเมืองแล้วไป

บวชเพื่อไม่ให้ต้องโดนเช็กบิล..

สู้เป็นนายกฯ แล้วนั่งคอย “เช็กบิล” พวกคิดแบ่งแยกประ 

ชาชน-ล้มล้างสถาบันต่อไปจะดีกว่า!

นี่..พูดถึงนายกฯ เสาร์ที่แล้วตั้งใจอยู่ว่าจะไปดู-ไปร่วม

สังเกตการณ์การประชุมใหญ่วิสามัญของสมาคมศิลปินตลก (ประ 

เทศไทย) ให้ได้ ซึ่งนอกจากจะได้ฟังการแถลงรายได้-รายจ่ายแล้ว..

ยังจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่แทนคุณโอบะ                                                                  

เสียงเหน่อ หรือชื่อจริง “นายกิตติ ปักษี” ที่อยู่ในตำาแหน่งครบ

วาระ 2 ปีไปพร้อมกัน! 

 อุตส่าห์นัดหมายเป็นมั่นเป็นเหมาะกับ ดร.เป็ด เชิญยิ้ม ว่า

จะขอติดรถไปด้วยคน เพราะสมาคมตลกฯ ปัจจุบันนี้..

 เขาได้ย้ายที่ทำาการไปอยู่ที่วัดประชาราษฎร์บำารุง หรือ “วัด

รางหมัน” อ.กำาแพงแสน จ.นครปฐมนู้น โดยมีหลวงปู่แผ้วเป็น

ประธานอุปถัมภ์สมาคมฯ

แต่ผมดันติดธุระกะทันหันข้ึนมา ก็เลยไม่ได้ไปร่วมสังเกตการณ์ 

และพานไม่ได้ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรม “ไวพจน์ เพชรสุพรรณ” 

ศิลปินแห่งชาติในคืนสุดท้ายไปด้วย

กระนั้น ผมก็ตามฟังข่าวจากตลกคนนั้น-คนนู้น ต่างก็เล่า

ตรงกันว่า สมาคมในยุคคุณโอบะดูจะได้รับความร่วมมือ-ร่วมใจเป็น

อย่างดีในหมู่ศิลปินตลกทุกรุ่น

รุ่นใหญ่อย่างคุณเป็ด คุณโน้ต เชิญยิ้ม คุณเด๋อ ดอกสะเดา 

คุณไก่ โพธิ์ทอง คุณหม่ำา จ๊กมก คุณถั่วแระ เชิญยิ้ม คุณชูษี เชิญ

ยิ้ม คุณศรีแพร สี่ดาว ก็ให้เกียรติไปประชุมร่วมกับสมาชิกด้วย

และการเลือกตั้งนายกก็เป็นไปตามคาด คือคุณโอบะยังได้

รับความไว้วางใจให้นั่งในตำาแหน่งต่อไปอีกเป็นสมัยที่สอง ส่วน

ตำาแหน่ง “ประธานที่ปรึกษา” ก็ยังคงเป็นคุณหม่ำาเหมือนเดิม!

ซึ่งสมาคมศิลปินตลกฯ ก็เหมือนกับสมาคมทั่วไป ที่ผู้บริหาร

ไม่ได้มีเงินเดือน-เงินดาวน์ หรือเงินค่าน้ำามันรถก็ไม่มีให้ รายได้

สมาคมที่พอจะมีนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถ-บารมีของนายก

โดยตรง

อย่างคุณโอบะ ผมเคยถามเอารายได้มาจากไหน..เขาว่า

ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือคอยให้การสนับสนุน แม้จะไม่ได้

มากมาย แต่ก็พอจะดูแล-ช่วยเหลือสมาชิกตลกที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้

บ้าง 

แม้ผมจะสัมผัสกับคุณโอบะไม่บ่อย แต่ทุกครั้งที่ได้คุย-ได้

เห็น ดูเหมือนนายกตลกคนนี้มีความเป็นจิตอาสาค่อนข้างสูง มี

ความมุ่งมั่นตั้งใจ-ทุ่มเทเต็มที่เต็มกำาลังกับงานของสมาคม

ก็ขอแสดงความยินดี และเป็นกำาลังใจไว้ตรงนี้ด้วยละกัน!.

ขอแสดงความยินดีกับนายก

ขึ้

• เพิ่งจะสร้างความเซอร์ 

ไพรส์กับลุคส์ใหม่ที่ผอมสวยหุ่น

ดี น้ำาหนักตัวลดลงไปกว่า 10 กิโล 

สำาหรับ น้ำาผึ้ง-ณัฐริกา ธรรมปรีดา

นันท ์แถมยังคว้าเงินล้านกับการ

เป็นพรีเซนเตอร์ HONEY Q ด้าน

งานละครก็รุม 3 เรื่อง เรียกว่าเปิด

ปีใหม่มาก็ปังไม่หยุด ล่าสุดยังได้ออกมาประกาศ

เตรียมตัวนำาเสื้อผ้าของตนเองไปบริจาคให้มูลนิธิ

เพื่อสตรีอีกด้วย

• ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น คว้าภาพยนตร์

มาแรงชื่อดังจากเกาหลีอย่าง Special delivery 

ส่งด่วน ทะลุนรก ภาพยนตร์แนวแอกชั่น-

อาชญากรรม ผลงานการกำากับของ พัค แดมิน 

และยังเป็นภาพยนตร์ที่รวบรวมเอาสุดยอดนักแสดง

ชื่อดังมากฝีมืออย่าง พัค โซดัม, แซ-บยอก, คิม อึย

ซอง, จอง ฮยอนจุน พร้อมเข้าฉาย 27 มกราคม 

2565 ทุกโรงภาพยนตร์

• กลายเป็นเรื่องที่ขำาไม่ออก เมื่อนักร้องลูก

ทุ่งสายฮามากความสามารถ ตั๊ก-ศิริพร อยู่ยอด มา

เปิดใจผ่านทางรายการทอล์ก-

กะ-เทยส์ ทางช่อง GMM25 

พร้อมเล่าเหตุการณ์ว่าเคย

ปรี๊ดแตก ทะเลาะกับสามีนัก

แสดงตลกชื่อดัง นุ้ย เชิญยิ้ม 

กลางปั๊มน้ำามันจนถึงขั้นจะเลิก

กัน แต่ชาวบ้านแถวนั้นคิดว่า

ถ่ายละครกันอยู่เลยไม่ได้เข้ามาห้าม และแถมเคย

ทะเลาะกันหนักจนต้องยกกองถ่ายมาแล้วอีกด้วย

• เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายสุดๆ 

สำาหรับนักแสดงวัยรุ่นมากความสามารถ เค เลิศ

สิทธิชัย ที่ได้มาเล่นบทนักมวยครั้งแรก กับบทบาท 

อมรเทพ อดีตแชมป์มวยไทย วัย 55 ปี ที่ต้องถูก

สลับร่างสลับวัยกับนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือ อ่ำา-อัม

รินทร์ นิติพน แล้วย้อนวัยมาใช้ชีวิตช่วงอายุ 15 ปี 

ในซีรีส์ชีวิตสุดเข้มข้น 55:15 NEVER TOO LATE 

ที่แม้ว่าเจ้าตัวจะบอกว่าคาแรกเตอร์นี้ค่อนข้างเล่น

ยาก แต่ก็ตั้งใจทุ่มเทพลังเต็มที่เพื่อความสมบูรณ์

แบบของตัวละคร.

รักชิด

ชมป์-ชนาธิป โพธิ์ทอง

คำา ยอมรับที่กระโดดมา

รับเล่นหนังพี่นาค 3 ไม่

ง่ายเลย ถือเป็นผลงานที่หินสุด

ตั้งแต่เคยแสดงมา แถมยังเจอแรง

กดดันเพราะนักแสดงที่มารับบทพี่

นาคทั้ง 2 ภาค ไม่ว่าจะเป็น ชิน 

ชินวุฒิ จากภาคแรก และธามไท 

แพลงศิลป์ จากภาค 2 ทุกคนทำาไว้

ดีมากๆ และในการแต่งเอฟเฟ็กต์

เพื่อเป็นพี่นาคก็ไม่ง่าย แต่ละครั้งต้องใช้เวลา 

6-8 ชั่วโมง

แชมป์ ชนาธิป เล่าให้ฟังถึงแรงกดดันที่

ได้รับว่า “ใช่ครับผมกดดันมากๆ กดดันมหาศาล 

เพราะพี่นาคทั้งสองภาคที่ผ่านมาได้นักแสดง

เก่งๆ อย่างพี่ชิน ชินวุฒิ (พี่นาค 1), ธามไท (พี่

นาค 2) ซึ่งทั้งสองคนนี้แสดงไว้ดีมาก ผมรับรู้ได้

เลยถึงแรงกดดันและความคาดหวังจากทั้งพี่ไมค์

ผู้กำากับและคนดู และตัวพี่ไมค์เองก็เคี่ยวเข็ญ

มากไม่ยอมให้ปล่อยผ่านไปง่ายๆ ถ้าแสดงไม่ถึง

อารมณ์ไม่ผ่าน พี่นาค 3 

สำาหรับผม ผมว่าคือสุดๆ 

ทุกอย่าง ความเป็นพี่นาค

หล่อหลอมให้ผมไม่ใช่ผม 

ผมรับรู้ถึงความรู้สึกโกรธ

แค้น เคียดแค้น อาฆาต 

สิ่งเหล่านี้มันรุมเร้าผม

ให้รู้สึกได้จริงๆ ครับ 

ผมมองหน้า

ตัวเองในขณะที่มี

สเปเชียลเอฟเฟ็กต์เต็มตัว มันคือร่องรอย

ความเจ็บปวดที่เผาไหม้ตัวพี่นาค และ

การแต่งเอฟเฟ็กต์แต่ละครั้งมันไม่ใช่

เรื่องง่ายๆ ใช้เวลา 6-8 ชั่วโมง เวลาที่

แต่งผมค่อยๆ เริ่มอินเข้าไปกับตัวพี่นาค 

เหมือนถูกดึงเข้าไปในความรู้สึกของเขา

จริงๆ บวกกับชุดของพี่นาค 3 

ในภาคนี้ก็ไม่ธรรมดา ผม

ว่ามันน่ากลัวมากนะ 

น่ากลัวยันเงาเลย 

คือเห็นแค่เงาก็

หลอนแล้ว ทุกซีน

ท่ีพ่ีนาคถ่ายก็จะ

ถ่ายเฉพาะกลาง

คืนเท่าน้ัน และ

ทุกท่ีท่ีไปเป็น

สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ 

ย่ิงเพ่ิมความ

ขลังเข้าไปอีก 

สำาหรับผมผม 

รู้สึกภูมิใจมาก

ท่ีได้รับเลือกให้

เล่นบทน้ี มัน

คือหน่ึงบท

ทดสอบของ

ชีวิตการแสดง

ผมเลยครับ 

ฝากแฟนๆ ทุก

คนด้วยนะ

ครับ พ่ีนาค 3 

เร็วๆ น้ีจะได้ชมกัน

แน่นนอนครับ”.

ฟิตติ้งละครใหม่ • ผู้จัดอาร์ต-พนิตนาฏ ฉัตรวิไล ค่ายแฟมิลี่ พลัส นำาทีมฟิตติ้งละครใหม่ 

โปงลางฮักออนซอน ทางช่อง 3 นำาแสดงโดย เด่นคุณ งามเนตร, ติ๊ต๊ะ-ชญานิศ จ่ายเจริญ 

พร้อมด้วย เจนิส-เจณิสตา พรหมผดุงชีพ, แป้ง-ศรันฉัตร์ มิตรชัย, ยุ้ย-ปัทมวรรณ เค้ามูล

คดี, น้ำาหวาน-พรพรรณ มนชะติน, ตุ้ย-เกียรติกมล ล่าทา, ต้อม-รชนีกร พันธุ์มณี, จ๊อบ-

นิธิ สมุทรโคจร, แจ็ค-เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ และจับตารอดูการร่วมงานแสดงแบบเต็ม

ตัวครั้งแรกของตั๊กแตน ชลดา. 

แ

ครอายุเฉียด 50 อัปน่าจะพอจำาได้ หรือ

คุ้นหูคุ้นตากันดี สำาหรับภาพยนตร์แนว

ไซไฟสุดฮิตยุค 80 เรื่อง Flash Gordon 

ที่ถือว่าเป็นหนังในดวงใจตลอดกาลสำาหรับ

หลายๆ คน แล้วนนักแสดงตัวเอกของเรื่อง

ล่ะ แซม เจ. โจนส์ ที่เล่นเป็น แฟลช กอร์ดอน 

ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ที่สำาคัญรอดจากโควิดหรือ

เปล่า 

Flash Gordon เป็นเรื่องของ 

แฟลช ผู้เล่นควอเตอร์แบ็กอเมริ

กันฟุตบอล ที่ท่องผจญภัยไปใน

อวกาศ เจอดาวเคราะห์ใหม่ๆ มี

เพื่อนร่วมเดินทาง 2 คน คือ เดล 

อาร์เดน กับ ดร.ฮานส์ ซาร์คอฟ 

ซึ่งทั้งหมดจะได้เป็นมนุษย์กลุ่มแรก

ที่ได้เจอกับสิ่งมีชีวิตนอกโลก และ

ช่วยโลกจากการถูกรุกรานจากเอ

เลียนบ้าสงคราม จักรพรรดิหมิง

จอมโหด

แซม นับแต่นั้นมาก็ถือได้

ว่ากลายตำานานไปแล้ว แม้จะ

วัย 67 เขาก็ยังคงทำาหน้าที่ออก

มาพบปะเติมเต็มความสุขให้กับ

แฟนๆ ที่ชื่นชอบ รวมถึงปรากฏ

ตัวในงานหนังสือการ์ตูนหลายๆ 

ครั้ง

ตามการเปิดเผยของนัก

แสดงระดับตำานานอีกคน คือ ไบร 

อัน เบลสด์ ซึ่งร่วมแสดงในหนังเรื่องนี้

ด้วยในบท เจ้าชายวัลแทน บอกว่า แม้แต่สมเด็จพระราชินี

ของอังกฤษก็เป็นแฟนตัวยงของแซม โจนส์ ในบทบาทแฟลช 

กอร์ดอน

จากที่ให้สัมภาษณ์กับทาง Yahoo Movies ไบรอันอ้าง

ว่า สมเด็จพระราชินีฯ ทรงชมภาพยนตร์ไซไฟเรื่องนี้ทุกปี

ตอนคริสต์มาส

“Flash Gordon คือภาพยนตร์เรื่องโปรดของท่าน 

ท่านทรงดูหนังเรื่องนี้พร้อมกับหลานๆ ทุก

คริสต์มาส”

หลังความสำาเร็จของ Flash 

Gordon โจนส์ยังคงมีผลงานการแสดงที่น่า

ประทับใจตามมาอีกหลายเรื่องทั้งภาพยนตร์

จอใหญ่และทีวี

ปลายทศวรรษ 80 และต้น 90 เขาได้รับบท จอห์นนี 

วาเลนไทน์ ในซีรีส์ทาง HBO เรื่อง 1st & Ten ก่อนที่จะไปเป็น

แขกรับเชิญในรายการทีวียอดนิยมอย่างเช่น Baywatch, Diagnosis 

Murder และ Walker; Texas 

Ranger

บนหนังจอใหญ่ แซม

เล่นเป็นตัวเขาเอง ร่วมกับ      

มาร์ก วอห์ลเบิร์ก และมิลา คู

นิส ใน Ted และ Ted 2 ของ

เซธ แมคฟาร์เลน

แต่ท่ีน่าเซอร์ไพรส์มากสุด

คือ แซมกลับไปเทรนร่างกายใน

ปี 2002 ในฐานะผู้เช่ียวชาญ

ด้านความปลอดภัย ในซานดิเอ

โก ได้รับมอบหมายให้ปกป้องผู้

บริหารในการเดินทางไปเม็กซิโก

“ผมได้กลายเป็นซีเคียวริ

ต้ีการ์ดมาเป็นระยะเวลา 15 ปี 

ภรรยาของผมมองมาท่ีผมแล้ว

บอกว่า คุณกำาลังรอโทรศัพท์ดัง 

โทรศัพท์ไม่ดัง เรามีลูกๆ น่ัน

ประตู แล้วอย่ากลับมาจนกว่า

คุณจะช่วยอะไรได้”

“นั่นเป็นเหตุผลว่าทำาไมผมถึงจากหน้าที่นั้นมาเมื่อหลายปี

ก่อน แล้วบทบาทนักแสดงน่ะเหรอ ผมเป็นคนชอบทำางาน ไม่ว่า

อะไรที่จะทำาให้ได้ ผมพร้อมลุย”

ใ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘แชมป์ ชนาธิป’โอดรับบทพี่นาคไม่ง่าย

ทุ่มสุดตัวนั่งแต่งเอฟเฟ็กต์ผี6-8ชั่วโมง

‘โบ สุนิตา’เอาจริง!

ออกโรงฉะมิจฉาชีพ

ช่วงนี้ดูเหมือนแก๊งมิจฉาชีพจะ

อาละวาดหนัก มีทุกรูปแบบ ล่าสุดนักร้อง

สาว โบ-สุนิตา ลีติกุล ก็เจอกับตัวจนถึง

ขั้นอยู่เฉยไม่ไหว หลังเจอชื่อของตัวเองไป

โผล่ในเพจกู้เงิน จนต้องออกมาเคลื่อนไหว

ยืนยันไม่เคยกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

ใดๆ ยื่นคำาขาด

ขอให้ลบออก

ด่วน

โดยโบ

ได้ โพสต์ภาพ

พร้อมข้อความ

ผ่านอินสตา

แกรมว่า “มีผู้

หวังดีส่งภาพนี้มาให้ และญาติๆ ก็ส่งมาให้ 

แปลว่ามีคนเห็นภาพนี้ ไม่มากก็น้อย ทีแรก

ว่าจะเฉยๆ ไป แต่มีคนส่งซ้ำามาให้ และได้

ปรึกษากับพ่ีๆ ทุกคน บอกไม่ควรเฉยนะโบ 

โบเลยอยากให้เจ้าของภาพซ่ึงโบไม่ทราบว่า

เป็นใคร โบไม่เคยกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

ใดๆ ท้ังส้ิน กรุณาเอาชื่อโบออกจากรูป ถึงจะ

มีคำาลงท้ายว่า “ชื่อเล่น” ก็ตาม โบไม่เล่นด้วย

นะคะ! เพราะชื่อน้ีนามสกุลน้ีมีตัวตนอยู่จริง 

คุณใช้นามสมมุติอื่นก็ได้ คนอ่านเขาเข้าใจได้

ค่ะ ภาพน้ีได้มาจากเฟซบุ๊ก ถ้ายังเห็นอยู่อีกจะ

ไม่มาเตือนแบบน้ีแล้วนะคะคุณขา”.

ย้อนอดีต40ปี แซม เจ. โจนส์

แห่งFlash Gordonหนังฮิตยุค80

ไม่มีปาฏิหาริย์‘รานิเอรี’ที่วิคาเรจ โรด

สิ้นมนต์ขลังยอดกุนซือผมสีดอกเลาชาวอิตาเลียน ที่เคย

สร้างปรากฏการณ์พาทีมเล็กๆ ในอดีตอย่างเลสเตอร์ ซิตี แทรก

ตัวขึ้นไปคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างเหลือเชื่อดุจเทพนิยาย

เมื่อ 6 ปีก่อน แต่การกลับมาสู่เวทีลูกหนังผู้ดีหนนี้ นอกจากจบ

ไม่สวยแล้วยังจบเร็วกว่าที่คาดมาก โดยเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่าน

มา วัตฟอร์ดประกาศปลดยอดกุนซือรายนี้เป็นที่เรียบร้อย หลัง

จากให้คุมทีมไปแค่ 14 นัด รวมเวลาเป็นบอสที่่วิคาเรจ โรด ได้

ไม่ถึง 4 เดือน อยู่ในตำาแหน่งแค่ 112 วันเท่านั้น

โค้ชรุ่นใหญ่ชาวอิตาเลียน วัย 70 ได้รับการแต่งตั้งเป็น

ผู้จัดการทีมวัตฟอร์ดเมื่อ 4 ตุลาคม แต่พาทีมเก็บคะแนนไปได้

เพียงแค่ 7 แต้มเท่านั้น จาก 13 เกมในพรีเมียร์ลีก และแมตช์

ล่าสุดเมื่อคืนวันเสาร์ที่แพ้

ให้กับนอริชคาบ้านถึง 3-0 

ทำาให้ทีมแตนอาละวาดหล่น

ลงไปอยู่ในโซนอันตรายทันที 

และรานิเอรีก็คงอยู่ต่ออีกไม่

ได้ หลังแพ้ถึง 11 จาก 14 นัด

คนที่จะมารับช่วงต่อจาก

รานิเอรีจะเป็นผู้จัดการทีมคนที่ 6 

ของสโมสรนับตั้งแต่กันยายน ปี 2019 และ

จะเป็นกุนซือคนที่ 3 ของทีมในฤดูกาลนี้.

interthaipost69@gmail.com
แฟลช กอร์ดอนแซม โจนส์

ควีนเอลิ

ซาเบธทรง

ชื่นชอบมาก 

ถึงกับต้อง

ชม Flash 

Gordon 

กับหลานๆ 

ทุกปีช่วง

คริสต์มาส



12 ขาวประชาสัมพันธ

มิสเตอร. ดี. ไอ. วาย. ผูคาปลีก

สินคาตกแตง และซอมแซมบานรายใหญ

ที่สุดจากประเทศมาเลเซีย ประกาศแผน

ป 2565 เตรียมขยายสาขาครอบคลุมทั่ว

ประเทศมากกวา 500 แหงในไทย เปน

อันดับ 2 ภูมิภาคเอเชีย เล็งเปดแฟล็กชิพ

สโตรสาขาแรกกลางป โดยยังคงอัดแน�น

ดวยสินคาคุณภาพกวา 18,000 รายการ 

จาก 10 หมวดหมู สําหรับแฟล็กชิพสโตรน้ี

ถูกออกแบบในคอนเซ็ปตท่ีเรียบงาย พรอมการตกแตง

สไตล โมเดิรน และทางเดินที่ใหญขึ้นเพ� อใหลูกคา

ไดเลือกซ้ือสินคาไดอยางสะดวกสบาย พรอมฉลอง

ครบรอบ 6 ป อัดโปรโมชันและสินคาตามเทศกาล

ตลอดท้ังป เพ่ิมอุปกรณเคร� องใชไฟฟามาก เจาะ 5 

กลุมหลักดึงกําลังซื้อผูบริโภค เผย แม โควิด-19 

ยังระบาด ยอดการใชจายผูบริโภคท่ีสาขายังคงเดิม  

นายแอนดี้ ชิน ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท มิสเตอร.ดี.ไอ.วาย. เทรดด้ิง (ประเทศไทย) 

จํากัด เปดเผยในฐานะผูบริหารระดับสูงคนใหม

ท่ีเพ่ิงเขามารับตําแหน�งอยางเปนทางการใน

ประเทศไทย เม� อวันท่ี 4 มกราคม 2565 วา “แม

ขณะน้ีสถานการณโควิด-19 ยังแพรระบาดอยูท่ัวโลก 

ซ่ึงรวมถึงประเทศไทย แตมิสเตอร.ดี.ไอ.วาย.ยังคงให

ความสําคัญกับตลาดในไทย เน� องจากเปนตลาด

ที่มีศักยภาพและมีการเติบโตทุกป โดยแนวทาง

การดําเนินธุรกิจของบริษัทปนี้ คือ การมุงขยาย

สาขาใหมากกวา 500 แหงในประเทศไทย จาก

ปจจุบันที่มีอยูกวา 400 สาขา พรอมขยายโมเดล

มิสเตอร. ดี.ไอ.วาย. เอ็กซเพรส ใหมากขึ้น เนน

รุกตลาดคนเมืองภายใตคอนเซ็ปต “สะดวก ชอปงาย 

จายนอย” ซึ่งสอดคลองกับไลฟสไตลสังคมเมือง

ในปจจุบัน ซ่ึงแผนการขยายสาขาดังกลาวจะทําให

มิสเตอร.ดี.ไอ.วาย. เปนรานคาปลีกสินคาตกแตง

และซอมแซมบานท่ีมีสาขามากท่ีสุดในประเทศไทย”

ขณะเดียวกัน ป 2565 นี้จะเปนปที่

มิสเตอร.ดี.ไอ.วาย.ประเทศไทยได กาวสูปที่ 6 

เพ� อเฉลิมฉลองในโอกาสดังกลาว บริษัทฯ จัดโปรโมช่ัน

ตอนรับปใหม ฉลองยิ่งใหญครบ 400 สาขา ที่มี

การลดราคาสูงสุดถึง 40% พรอมเปดแคมเปญ 

“ราคาสุดคุม ชอปสนุก เต็มตะกรา” เพ� อชูจุดขาย

ในเร� องความหลากหลายของสินคา ที่มีใหเลือก

มากกวา 18,000 รายการ ไมวาจะเปน อุปกรณ

เคร� องมือชาง เคร� องใชภายในครัวเรือน อุปกรณ

ประดับยนต อุปกรณโทรศัพทมือถือ เคร� องใชไฟฟา 

และอ� น ๆ อีกหลายรายการ  รวมทั้งสินคาราคา

พิเศษภายใตแบรนดมิสเตอร.ดี.ไอ.วาย. ใหลูกคา

ไดสนุกไปกับการเลือกซื้อสินคาไดเต็มตะกรา ใน

ราคาถูกเสมอและเพ� อตอนรับปเสือ มิสเตอร.

ดี.ไอ.วาย. มาพรอมขบวนสินคาตกแตงบานเพ� อ

ตอนรับเทศกาล ตรุษจีน พิเศษซื้อครบ 300 บาท 

มิสเตอร.ดี.ไอ.วาย.ประกาศแผนป 2565

เรงขยายสาขาทะลุ 500 แหงในไทย พรอมเปดตัว CEO คนใหม

รับฟรี ซองอั่งเปา 1 แพ็ค (4 ชิ้น)

“บริษัทต้ังเปาหมายขยายสาขาใหครบหรือ

มากกวา 524 แหงในปน้ี ซ่ึงถือวาเปนธุรกิจในกลุม

สินคาตอเติมหรือซอมแซมบานท่ีมีสาขามากท่ีสุดใน

ประเทศ และเราเช� อวาสามารถบรรลุตามเปาหมาย 

เพราะไทยเปนประเทศท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังสินคาท่ี

เราจําหน�ายมีครบครัน มีมากกวา 18,000 รายการ 

ครอบคลุมทุกหมวดหมูสินคา ตอบโจทยผูบริโภคทุก

ระดับ อีกท้ังสินคาราคาไมแพง ซ่ึงการขยายสาขา

ดังกลาวจะทําใหไทยมีสาขามากสุดรอง

จากประเทศมาเลเซีย โดยทั่วโลกเรามีมากกวา 

1,800 สาขา และบริษัทแมมีแผนจะขยายไปใน

แถบยุโรปดวย” นายแอนดี้ ชิน กลาว

สําหรับมิสเตอร.ดี.ไอ.วาย. เปดสาขาแรก

ในป 2548 ที่กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

มีการเติบโตเรื่อยมาจนกลายเป็นผู้ค้าปลีกที่

จําหน�ายสินคาตอเติมหรือซอมแซมบานรายใหญ

ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยทําการขยายสาขาไป

ยังประเทศตาง ๆ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร ไทย 

บรูไน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา อินเดีย และตุรกี

ปจจุบันมีกวา 1,800 สาขาทั่วโลก สําหรับ

ประเทศไทยไดเขามาทําตลาดคร้ังแรกเม� อป 2559 

มีจํานวนสาขาไมก่ีแหง ขยายเร� อยมาจนปท่ีผานมา

มีกวา 400 สาขาท่ัวประเทศ โดยสาขามี 2 รูปแบบคือ 

ตั้งอยูในหางสรรพสินคาและแบบสแตนอโลน 

เฉล่ียพ้ืนท่ี 800 – 1,000 ตารางเมตร โดยสัดสวน

เปนสาขาในตางจังหวัด 58% อีก 42% ต้ังอยูในกรุงเทพฯ 

นายแอนดี้ กลาวเสริมวา แมสถานการณ

โควิด-19 ยังระบาดอยูท่ัวโลก ซ่ึงรวมถึงประเทศไทย 

แตมิสเตอร.ดี.ไอ.วาย. ยังคงใหความสําคัญและ

มุงม่ันกับการทําตลาดในไทยอยางตอเน� อง รวมถึงใน

ปน้ีต้ังเปาเพ่ิมอัตราการจางงานมากกวา 2,000 อัตรา 

และมีแผนจะเพิ่มสินค้าเครื่องใช้ ไฟฟ้ามากขึ้น 

ซ่ึงในชวง 2 ปท่ีเกิดโควิด-19 บริษัทฯ พบวา ยอด

การใชจายตอคนนั้นไมไดลดลง โดยเฉลี่ยอยูที ่ 

150-170 บาทตอคนตอรอบบิล สําหรับลูกคาที่

เขารานมิสเตอร.ดี.ไอ.วาย. สามารถแบงลูกคาออกเปน 

5 กลุมคือ 1. กลุมนักเรียน นักศึกษาอายุต้ังแต 18-20 

ป 2. กลุมเพ่ิงเร่ิมทํางาน อายุต้ังแต อายุ 20-25 ป, 

3. กลุมพอบาน อายุ 35-45 ป 4. กลุมแมบาน อายุ 

35-45 ป และ 5.กลุมวัยเกษียณ อายุ 60 ปข้ึนไป 

อมตะรวมดูแลผูสูงอายุ     สานิด แขกสะอาด ผูจัดการฝายชุมชนสัมพันธและกิจกรรม

ความรับผิดขอบตอสังคม บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน รวมกิจกรรมอบรมใหความรูแกผูสูงอายุ

ในตําบลทาสะอาน เพ� อสงเสริมใหผูสูงอายุมีความรูในการดูแลตนเอง อาทิ กิจกรรมใหความรู

เร� องเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคซึมเศรา และโรคอ� นๆ ที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับ

ผูสูงอายุ รวมถึงการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน และมีกิจกรรมการแลกเปล่ียนความรูพบปะสังสรรค 

นอกจากนี้ยังไดสงมอบขาวสาร จํานวน 100 ถุง และผาออมสําหรับผูปวยติดเตียงและผูสูง

อายุจํานวน 10 หอ ใหแกผูสูงอายุอีกดวย โดยกิจกรรมนี้ ไดจัดขึ้นที่ ศาลาการเปรียญ วัดทา

สะอาน ต.ทาสะอาน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เจแปน อนิเมะ มูฟวี่ ไทยแลนด หรือ 

“แจม” (JAM) ภายใตการบริหารงานของ 

บริษัท ไฟวสตาร เอเจนซี่ รวมกับ พันธมิตร

คายหนังนําเขาภาพยนตรแอนิเมช่ันญ่ีปุนช� อดัง

ของประเทศไทย ไดแก บริษัท เอ็ม พิคเจอรส 

เอ็นเตอรเทนเมนท บริษัท ที แอนด บี มีเดีย 

โกลบอล (ประเทศไทย) บริษัท ดรีม เอกซเพรส 

(เดกซ) จํากัด และบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ 

กรุป เตรียมจัดงาน “JAMNIME FESTIVAL 

2022” งานเทศกาลภาพยนตรอนิเมะครั้ง

ยิ่งใหญที่สุดในประเทศไทย รวบรวมสุดยอด

ภาพยนตรแอนิเมช่ันญ่ีปุนช� อดังท่ีไดรับความนิยม 

JAMNIME FESTIVAL 2022 งานเทศกาลภาพยนตรอนิเมะ ครั้งยิ่งใหญที่สุดในประเทศไทย
และเปนที่ช� นชอบจากคอหนังอนิเมะทั้งชาว

ไทยและชาวตางชาติ และยังไมเคยเขาฉาย

ในประเทศไทยมากอน ทั้ง 7 เร� อง ไดแก 

Pompo: The Cinéphile, Sing a bit of harmony, 

Summer ghost, Mashin Eiyuden Wataru 

Shichi Tamashii No Ryujinmaru, Eureka 

seven hi evolution3, Misaki no mayoiga, 

Fortune Favors Lady Nikuko, นอกจากน้ันแลว 

ยังมีภาพยนตรที่เคยเขาฉายแลวไดรับการ

ตอบรับที่ดี สรางความประทับใจและเกิด

กระแสอยากชมอีกเขาฉายอีก 2 เร� อง ไดแก 

Josee, the tiger and the fish และ Violet 

Evergarden the movie 

โดยภาพยนตรทั้ง 9 เร� องนี้ จะเขาฉาย

ระหวางวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ นี้ 

ที่พารากอน ซีนีเพล็กซ, หาดใหญ ซีนีเพล็กซ 

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ, ศรีราชา ซีนีเพล็กซ, 

โคราช ซีนีเพล็กซ และเมเจอร ซีนีเพล็กซ 

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม จําหน�ายบัตรชม

ภาพยนตรทุกที่นั่งราคา 250 บาท พิเศษ! ทุก

ที่นั่ง จะไดรับ Pamphlet 1 เลม เปนหนังสือ

ที่รวบรวมเนื้อหาพิเศษจากภาพยนตร พรอม

เปดจําหน�ายบัตรชมภาพยนต ในวันที่ 25 

มกราคม เปนตนไป ผานชองทาง Box Office 

หรือตู E-Ticket ท้ัง 5 สาขาท่ีรวมรายการ หรือ

ผานเว็บไซต www.majorcineplex.com แลว

นําบัตรชมภาพยนตรมาแลกรับของพรีเมียมท่ี

สาขาท่ีเลือกชมภาพยนตรน้ันๆ

พบกับกิจกรรมพิเศษเฉพาะวันที่ 29 

– 30 มกราคม กับการเสวนาพูดคุยกับสุด

ยอดกูรูผูเชี่ยวชาญและคร่ําหวอดในวงการอ

นิเมชั่นจากหลากหลายคายภาพยนตรชั้นนํา, 

ชอปสินคาของพรีเมียมลิขสิทธิ์แทญี่ปุน จาก

ตัวแทนจําหน�ายในประเทศไทย และสนุกสุด

มันส ไปกับมินิคอนเสิรตจากวงดนตรีสายอ

นิเมะช� อดัง “Scarlette Band” ตั้งแตเวลา 

10.00 – 18.00 น. ณ ลานอินฟนิซิตี้ ฮอลล 

ชั้น 5 พารากอนซีนีเพล็กซ ศูนยการคาสยาม

พารากอน สามารถติดตามขอมูลขาวสาร

จาก “JAM” เจแปน อนิเมะ มูฟวี่ ไทยแลนด 

ไดทาง Facebook Fanpage: Japan Anime 

Movie Thailand หรือเว็บไซต http://shop.

fivestaragency.co.th/

ไทยมารท บาหเรน เปดแฟชั่น มอลล สุดอลังการ 

ประกาศศักดาสินคาแฟชั่นไทยโดงดังยิ่งใหญในอาหรับ     

ไทยมารท บาหเรน เนรมิต

อาณาจักรแฟชั่นมอลล เพ� อเปด

ตลาดใหมแฟชั่นไทยในราชอาณาจักร

บาหเรน ตอนรับลูกคาชาวบาหเรน 

ซาอุดีอาระเบีย อาหรับ GCC และ

นักทองเที่ยวนานาชาติ เปดรับสมัคร

ผูประกอบการสินคาเสื้อผา รองเทา 

กระเปา เคร� องประดับของไทย ทดลอง

ตลาดโดยมีคาเชาพื้นที่เริ่มตนเพียงวัน

ละ 550 บาท สัญญาเชา 3 เดือน 6 

เดือน และ 1ป, สอบถามรายละเอียด

ติดตอ คุณดาริกา โทร.08-1899-6126  

คุณกมลลดา โทร.06-2893-9286

จบทุกความกังวลจากการบาดเจ็บใน

การวิ่ง สเก็ตเชอรส (Skechers) แบรนดผูนํา

ด้านนวัตกรรมสําหรับการเคลื่อนไหวและ

ไลฟสไตลช้ันนํา เปดตัว SKECHERS GORUN 

ELEVATE รุนใหมลาสุด ท่ีมาพรอมกับเทคโนโลยี

โฟม ULTRA GO™ ที่พื้นรองเทาชั้นกลาง 

(midsole) ท่ีรองรับแรงกระแทก ชวยใหนักว่ิง

มั่นใจในทุกยางกาวของการวิ่ง

นางสาวไขมุก นิลเศรษฐี ผูจัดการ

ประจําสวนภูมิภาค บริษัท สเก็ตเชอรส 

(ไทยแลนด) กลาววา “เช� อวาหลาย ๆ คนมี 

New Year Resolution ในปน้ีวาจะออกกําลังกาย 

ซึ่งหนึ่งในกีฬาที่คนนิยมก็คือการวิ่ง แตหลาย

ครั้งที่เริ่มวิ่งไดไมนานก็เกิดอาการบาดเจ็บ 

ทําใหตองลมเลิกกิจรรมดังกลาวไป ดังนั้น

ทาง Skechers จึงมุงมั่นพัฒนา

เทคโนโลยีใหมๆ  อยาง Skechers 

GOrun Elevate รุนลาสุดนี้ มา

พรอมคุณสมบัติที่ รองรับน้ํ า

ไดมากกวา และใหสัมผัสที่นุม

สบาย อีกทั้งยังเพิ่มการยึดเกาะ

ที่พื้นรองเทาใหความรูสึกที่

มั่นคง สามารถเคล� อนไหวไดอยางอิสระ ไม

วาจะเปนคนที่เริ ่มตนออกกําลังกาย นักวิ่ง

หนาใหม หรือคนที่วิ่งเปนประจําก็ไมตองกลัว

การบาดเจ็บ”

Skechers GOrun Elevate นับวา

เปนการกาวอีกขั้นของรองเทาวิ่งเพ� อสุขภาพ 

โดดเดนดวยเทคโนโลยี ULTRA GO™ ที่เปน

สวนประกอบของพื้นรองเทาชั้นกลางซึ่งเปน

สวนสําคัญที่สุดในการรองรับแรงกระแทก 

โดยเพิ่มโฟมที่หนา ดร็อปสูงขึ้น 9 มม. และ

SKECHERS สง GOrun Elevate รุนใหมลาสุด

ชูเทคโนโลยี ULTRA GO™ รองรับทุกเสต็ปการวิ่งแบบไมตองกลัวบาดเจ็บ

ใหความนุมสบาย อีกทั้งในสวนของ Outsole 

หรือพ้ืนรองเทาดานนอกยังมาพรอม เทคโนโลยี 

High Traction Rubber ซ่ึงเปนพ้ืนยางช้ันลาง

ที่เพิ่มการยึดเกาะและทนทานตอการสึก ซึ่ง

ผานการทดสอบและรองรับเทาเพ� อใหนักวิ่ง

สามารถทะยานไปขางหนาไดอยางมั่นใจ 

ลงเทาอยางล� นไหลตลอดเสนทาง

ท้ังน้ี ยังไมตองหวงในเร� องความอับช้ืน

จากเหง� อ เพราะสวนของ insole หรือพื้น

รองดานในเปน Air Cooled Goga Mat™ 

(แอรคูลโกกาแมท) ท่ีใหความนุมเดง รวมท้ัง

แผน OrthoLite® (ออร โธไลท)ที่เสริมการ

รองรับและระบายความอับช้ืน รวมถึงในสวน

อัปเปอร (upper) ผาตาขายเมชถักที่ออกแบบ

ทางวิศวกรรม (Engineered Mesh) ชวย

ระบายอากาศใหไหลเวียนขณะวิ่ง

พบกับ Skechers GOrun Elevate 

รุนลาสุด ที่มีใหเลือกถึง 16 รูปแบบหลาก

สีสัน ไดแก สีเทา สีชมพู น้ําเงิน ดํา และสี

ขาว off- white ทั้งผูหญิงและผูชาย ในราคา 

1,990 บาท โดยวางจําหน�ายแลวตั้งแตวันนี้

เปนตนไป ที่รานสเก็ตเชอรส รวมทั้งชอป

ออนไลนที่ www.skechers.co.th

แชฟฟเลอร รวมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคล� อน “อีอีซี ออโตเมช่ัน พารค”      ประชารักษ 

อิทธิวิบูลย ผูอํานวยการฝายขายอุตสาหกรรม บริษัท แชฟฟเลอร ประจําประเทศไทย และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ผูผลิตและจัดจําหน�ายผลิตภัณฑภาคธุรกิจยานยนตและอุตสาหกรรม

ระดับโลก ไมกา เชฟพารด ประธานบริหาร ฝายการตลาดหลังการขาย ประจําภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟกและประธานบริหาร บริษัท แชฟฟเลอร ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ไพบูลย ลิ้มปติพานิชย ผูอํานวยการ ศูนยการเรียนรู อีอีซี ออโตเมชั่น พารค ภุชงค พุทธวงศ 

ผูจัดการฝายวิศวกรรม บริษัท แชฟฟเลอร ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ

ชัชวาล สมจีน กรรมการผูจัดการ บริษัท แชฟฟเลอร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) รวม

ลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคล� อนศูนยการเรียนรู 

อีอีซี ออโตเมชั่น พารค (EEC Automation Park) เพ� อสรางความรวมมือดานการพัฒนาการ

ศึกษาและทักษะสวนบุคคลเกี่ยวกับระบบโรงงานอัตโนมัติ รวมทั้งเสริมความแข็งแกรงใหกับ

เทคโนโลยีตรวจสอบสภาพตลับลูกปนในประเทศไทย Smartcheck และ OPTIME Solutions

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๗๘/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวสุนิสา แยมมาก กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/           

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นางสาวสุนิสา 

แยมมาก

๘,๗๙๙.๘๕ บาท (ณ วันที่ 

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๒ สรอยคอทองคํา ลายสี่เสา 

น้ําหนักประมาณ ๔๕.๙ 

กรัม

๑ เสน นางสาวสุนิสา 

แยมมาก

๘๒,๔๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๓ สรอยขอมือทองคํา ลาย

บิดโปรง น้ําหนักประมาณ 

๓๐.๔ กรัม

๑ วง นางสาวสุนิสา 

แยมมาก

๕๔,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๔ แหวนทองคํา ลายโบน้ํา

หนักประมาณ ๓.๘ กรัม

๑ วง นางสาวสุนิสา 

แยมมาก

๖,๘๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๕ พระพรอมกรอบทอง พระ

สมเด็จลายหินออนน้ําหนัก

ประมาณ ๑๖.๒ กรัม

๑ องค นางสาวสุนิสา 

แยมมาก

๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๖ แหวนทองคํา ลายมังกร น้ํา

หนักประมาณ ๗.๖ กรัม 

๑ วง นางสาวสุนิสา 

แยมมาก

๑๓,๖๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๗ ครุฑพรอมกรอบทอง น้ํา

หนักประมาณ ๒๐ กรัม

๑ องค นางสาวสุนิสา 

แยมมาก

๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๗๓,๐๙๙.๘๕ บาท (หน่ึง

แสนเจ็ดหม� นสามพันเกาสิบเกาบาทแปดสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวสุนิสา แยมมาก กับพวก

พันตํารวจโท

(พงษศักดิ์ อโนทัย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๘๕/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายชิติพัทธ์ิ โพธ์ิไพโรจน กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ โทรศัพทมือถือ ย่ีหอหัวเวย และย่ีหอทรู ๒ 

เคร� อง

นายชิติพัทธ์ิ 

โพธ์ิไพโรจน

๕๐๐ บาท

(ณ วันที่ ๑๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย สา

ขาบิ๊กซี บางใหญ เลขที่บัญชี ๕๗๒-๒-

๐๔๖๐๒-๓ ช� อบัญชี 

นายณัฐศักดิ์ บุญธรรม 

- นายณัฐศักดิ์ 

บุญธรรม

๒,๙๕๙.๙๔ บาท  

(ณ วันที่ ๒๔ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๓ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกันชีวิต

กับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) กรมธรรมประกันชีวิตเลขที่ 

๒๒๖๓๕๑๐ ช� อผูเอาประกันภัย 

นายณัฐศักดิ์ บุญธรรม 

- นายณัฐศักดิ์ 

บุญธรรม

มีมูลคาเวนคืน 

จํานวน ๖๑,๒๗๐ 

บาท (ณ วันที่ ๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินท้ังสินประมาณ ๖๔,๗๒๙.๙๔ บาท 

(หกหม� นส่ีพันเจ็ดรอยย่ีสิบเกาบาทเกาสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายชิติพัทธิ์ โพธิ์ไพโรจน กับพวก

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูอํานวยการกองคดี ๔

(นายสุรชัย เดชสําโรง)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

จากสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหเกิดปญหา

ทางการเกษตรหลายดาน การผลิต การตลาด

และการขนสง ที่มีตนทุนการผลิตสูง รายได

ตอครัวเรือนลดลง หนี้สินเพิ่มขึ้น และเกิด

ปญหาการวางงานจากการเลิกจาง เกษตรกร

จึ งกลับภูมิ ลํ า เนา เพื่ อประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกขาว ซ่ึงเปน

อาชีพหลักของประเทศสงผลใหความ

ตองการเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน

เพ� อเปนการแกปญหาในระยะเรงดวน กรม

การขาวจึงมีแนวทางยกระดับรายไดและ

ฟนฟูผูที ่ ไดรับผลกระทบจากการระบาดฯ 

โดยเพิ่ มกํ าลั งการผลิต เมล็ดพันธุ ข าว

รองรับความตองการใชเมล็ดพันธุดีใหกับ

เกษตรกรภาคสวนตางๆ แตยังมีขอจํากัด 

คือ เคร� องจักรอุปกรณเดิมมีอายุการใชงาน

ยาวนาน ตองใชแรงงานและกระแสไฟฟา

จํานวนมาก ตนทุนการผลิตก็สูงไปดวย กรม

การขาวจึงไดเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพ

และปรับปรุง เคร� องจักรของศูนยเมล็ดพันธุขาว 

เพ� อรองรับเปาหมายการผลิตที่เพิ่มขึ้น

ศูนยเมล็ดพันธุขาวอุดรธานี ไดรับ

มอบหมายในการดําเนินกิจกรรมภายใต

โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพ

เมล็ดพันธุ เพ� อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุง

สภาพเมล็ดพันธุและทดแทนเคร� องจักรเดิม

ที่มีอายุการใชงานมานาน มีประสิทธิภาพ

การทํางานตํ่า ไมสอดคลองกับความตองการ

ใชเมล็ดพันธุปจจุบัน โดยใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหม ให ไดตามเปาหมาย

การผลิต ลดการสัมผัสสารเคมีโดยตรง

ของผูปฏิบัติงาน และโครงการดังกลาวยัง

สามารถรองรับแรงงานในกลุมที่ ไดรับผล

กระทบจากการระบาดของโรคติดตอเชื้อ

ไวรัสโคโรน�า 2019 ไดอีกดวย

สําหรับโครงการเพิ่มศักยภาพและ

ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุมีกิจกรรมอยู 4 

กิจกรรม ดังนี้ 1.เพิ่มเติมชุดเคร� องชั่งบรรจุ 

พรอมจัดเรียงแบบอัตโนมัติ ประจําโรงงาน

ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ โรงงานเพ่ิมศักยภาพ

A2 2.ปรับปรุง/เพิ่มเติม ระบบไฟฟาควบคุม

“การปรบัปรุงสภาพเมลด็พันธุขาวของศนูยเมลด็พันธุขาวอดุรธาน”ี

เคร� องจักร พรอมอุปกรณ โรงงาน

ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ โรงงาน

เพิ่มศักยภาพA2 3.ปรับปรุง/เพิ่มเติม 

ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่ องจักร 

พรอมอุปกรณ โรงงานปรับปรุง

สภาพเมล็ดพันธุ โรงงาน OECF A1 

4.กอสรางอาคาร พรอมติดตั้งเคร� อง

จักรอุปกรณเพ� อการปรับปรุงสภาพ

เมล็ดพันธุประจําโรงงานปรับปรุง

สภาพเมล็ดพันธุ โรงงานใหม

วาท่ี ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผูอํานวยการ

ศูนยเมล็ดพันธุขาวอุดรธานี กลาววา ศูนย

เมล็ดพันธุขาวอุดรธานี ไดรับงบประมาณ 

2 กิจกรรมคือ เพิ่มเติมชุดเคร� องชั่งบรรจุ 

พรอมจัดเรียงแบบอัตโนมัติ ประจําโรงงาน

ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ โรงงานเพิ่ม

ศักยภาพA2 และปรับปรุง/เพิ่มเติม ระบบ

ไฟฟาควบคุมเคร� องจักร พรอมอุปกรณ 

โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ โรงงาน

เพิ่มศักยภาพA2 ซึ่งในปจจุบันศูนยไดดําเนิน

การติดต้ังเรียบรอยแลว สามารถปฏิบัติงาน

ใหศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุของศูนย

เมล็ดพันธุขาวอุดรธานีไดรวดเร็วมากขึ้น 

และสามารถลดอัตรากําลังคนลงจากเดิมที่

อยูในโรงงานนี้ 8 คน เหลือ 5 คน ในการใช

เคร� องบรรจุและจัดเรียงอัตโนมัติ และทําให

ลดการสัมผัสสารเคมีของแรงงานในโรงงาน 

ตรงนี้ทําใหประสิทธิภาพในการผลิตของเรา 

จากเดิมแรงงานคนทั้งหมด 8 คน ซึ่งจาก

เดิมศูนยผลิตได 3.5 ตันตอชั่วโมง หลังจาก

ใช้เครื่องบรรจุอัตโนมัติสามารถผลิตเมล็ด

พันธุ ได 8.75 ตันตอชั่วโมง ถือวากําลัง

การผลิตของโรงงานใหศูนยเมล็ดพันธุขาว

อุดรธานี สามารถเพิ่มเปาหมายการผลิตขึ้น

ไปได และสนองความตองการของนโยบาย

รัฐบาล 

โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุง

สภาพเมล็ดพันธุของศูนยเมล็ดพันธุขาว 

จะเขามามีสวนชวยเพิ่มศักยภาพการ

ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุของศูนยเมล็ด

พันธุขาว และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการเมล็ดพันธุ ผานเทคโนโลยีการผลิต

สมัยใหม ที่จะทําใหกรมการขาวบรรลุ

เปาหมายท่ีต้ังไว ตลอดจนชวยเหลือเกษตรกร

ช า ว น า ไ ท ย ที่ ไ ด รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก

วิกฤติการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ใหสามารถ

ประกอบอาชีพเปนผูผลิตเมล็ดพันธุตอไป

ในอนาคต

เหลาบรรดาเนื้อแกะเลิฟเวอร

ยกมือขึ้น หองอาหารเวนติซี โรงแรมเซ็น

ทาราแกรนดฯ เซ็นทรัลเวิลด พรอมให

คุณอิ่มอร่อยแบบครบเครื่องกับบุฟเฟ่ต์

อาหารนานาชาติ อาหารอิตาเลียน-ไทย 

และสัมผัสลิ้มลองความอรอยกับไฮไลท 

เมนู โดยเชฟแอนเดรีย มอนเทลลา 

หัวหนาพอครัวใหญ ที่ไดคัดสรรวัตถุดิบ

อยางเนื้อแกะออสเตรเลีย นํามารังสรรค

เปนสุดยอดไฮไลทเมนูเนื้อแกะ พรอม

เสิรฟใหคุณไดล้ิมลองถึง 4 เมนู ตอ 1 ทาน

อาทิ ซ่ีโครงแกะยาง 2 ช้ิน, มัสม่ัน

เนื้อแกะ, ไสกรอกแกะยาง และ เนื้อ

แกะเสียบไมยาง พรอมทั้งมีเมนูอ� นๆ อีก

มากมายใหคุณไดจัดหนักจัดเต็มลิ้มลอง

ความอรอย กับบุฟเฟตอาหารนานาชาติ

ชวนหลงใหลกับมนตเสน�หของความอรอย

กับไฮไลทเมนูเนื้อแกะ และบุฟเฟตอาหารนานาชาต ิ 

อาหารอิตาเลียน-ไทย อาทิ มุมซีฟูด

ออนไอซ กั้งกระดาน กุงแมน้ํา 

หอยแมลงภู หอยนางรม กุง ซูชิ

และซาชิมินานาชนิด รวมถึงอาหาร

อิตาเลียน และอาหารไทย แฮม

นานาชนิด สลัดตางๆ ซุปใหคุณ

เลือกลิ้มลอง พรอมต� นตาต� นใจไป

กับชีสนานาชนิด ปดทายดวยของ

หวานแสนอรอยหลากหลายเมนู 

บุฟเฟตนานาชาติ กับไฮไลทเมนู

เนื้อแกะมื้อเย็น ทุกวันศุกร ตั้งแตเวลา 

18.00 น. - 22.30 น. (ไลนบุฟเฟตปด

เวลา 22.00 น.) ในราคาเพียง 1,590 

บาท++ตอทาน (ไมรวมเคร� องด� ม) ซื้อ

แพ็กเกจเคร� องด� มเพิ่มเติมในราคา 149 

บาท++ (น้ําด� ม น้ําอัดลม และชา กาแฟ) 

สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 5 ขวบทานฟรี 

และอายุ 6-11 ขวบครึ่งราคา เปดให

บริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 06.30 น. – 

22.30 น. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมหรือสํารองที่นั ่งไดที่ โทร.0-2100-

6255  

“ชีวิตคนเราก็เหมือนวิ่งตามเข็มนาฬ�กา 

เราพยายามวิ่งหาความสุขที่แทจริง ผมวาเปา

หมายของความสําเร็จที่แทจริงก็คือความสุข 

เราวิ่งจากเลข 1 ถึงเลข 12 เราอยากทํา อยาก

เปนอะไร เราก็วิ่งไปตามมัน อยากรวย อยาก

มีช� อเสียง เราเดินไปจนถึงจุดหมาย แตบางคร้ัง

เราลืมไปวาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเริ่มตน 

เพราะถาเราไมเริ่มตน เราจะไมมีวันพบความ

สําเร็จ หรือเสนชัยเลย นั่นคือสิ่งที่ผมคิดวา 

ความสุขของผมคือการไดเริ่มตน”

ขอคิดจาก ‘ลําเพลิน วงศกร’ ศิลปน

ช� อดังเจาของเพลงดัง “หอหมกฮวก” และ 

“รําคาญกะบอกกันเดอ” มาถายทอดประสบการณ

ชีวิตในชวงเปนวัยรุน ที่เคยลองผิดลองถูก 

กอนที่จะไดกาวเขามาอยู ในเสนทางศิลปน

คายใหญ และสรางแรงบันดาลใจในการเริ่มตน

ทําในสิ่งที่รักใหกับเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม

จัดกิจกรรม “Young สุข Young ไมเสี่ยง” 

ภายใตโครงการ “สานพลังเยาวชนอีสาน หางไกล

ปจจัยเสี่ยง” ที่ จ.ขอนแกน จัดขึ้นโดยสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

รวมภาคีเครือขายมูลนิธิพัฒนาชุมชนอยาง

ยั่งยืนเพ� อคุณภาพชีวิตดี จ.ขอนแกน รวมขับ

เคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กและเยาวชน

อยางเขมขน 

กิจกรรม “Young สุข Young ไมเสี่ยง” 

โครงการมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อพัฒนา

หลักสูตรการจัดการเรียนรูใหกับเยาวชนกลุมเส่ียง 

เพ่ือพัฒนาเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเส่ียงใน

พ้ืนท่ี 4 จังหวัด ไดแก จ.ขอนแกน จ.นครราชสีมา 

จ.บุรีรัมย และ จ.สุรินทร เพ� อใหแกนนําเยาวชน

ที่เขารวมรูเทาทันปจจัยเสี่ยงและนําไปขยาย

ผลตอในพื้นที่ รวมทั้งประเมินประสิทธิผล

การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาเครือขาย ผาน

กิจกรรมฐานเกี่ยวกับการรูเทาทันความเสี่ยง 

โดย ครูวิชะมัด งามจิตร พรอมคณะจากโรงเรียน

บุญวัฒนา และมหาวิทยาลัยขอนแกน การแนะนํา

การนําความรูเร� องปจจัยเสี่ยง สูการทําคลิป 

TikTok โดย อาจารยพุฒิพงษ รับจันทร และ

คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร ไดรับความสนใจจาก

เยาวชนเปนอยางมาก

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท 

ผูจัดการ สสส. ระบุวา ความเส่ียง

ในสมัยนี้เปนความเสี่ยงที่เปลี่ยน

ไปจากเดิม เปนความเส่ียงท่ีทาทาย 

อยูรอบตัวเด็กเยาวชนไปหมด 

“Young สุข Young ไมเสี่ยง” ดึงพลังเยาวชน จับมือเพ� อน ลด ละ เลิก อบายมุข

ซึ่ง สสส.ทํางานในเร� องของการลดปจจัยเสี่ยง 

ซึ่งปจจัยเสี่ยงจํานวนมากสัมพันธกับพฤติกรรม 

ยกตัวอยางเชน การเร่ิมตนด� มเหลา การติดพนัน 

ชวงวัยยของการกําเนินพฤติกรรมก็คือชวง

วัยรุนซึ่งเราตองใหความสําคัญดูแลกัน และ

จิตวิทยาสําคัญไมใชเร� องการหามและการสอน

เพราะจะเห็นวาไดผลไมมากนัก ดังนั้นการให

เยาวชนไดเขาใจ ไดเขามามีสวนรวมในการดูแล 

ไม่ใช่การมองว่าเขาเป็นเหยื่อที่ให้คนอื่นต้อง

มาปกปอง แตเขาตองมาปกปองตัวเอง ปกปอง

เพ� อนๆ หรือสังคมของเขา เช� อวาจะสราง

พฤติกรรมระยะยาว

“เพ� อนดวยกัน ฟงเพ� อนมากกวา ที่จะ

ฟงครู หรือฟงนักวิชาการมาพูด นี่จึงเปนที่มา

ของรูปแบบกิจกรรม Young สุข Young ไมเส่ียง 

ที่ ใหเด็กไดเรียนรูแกนแทของปญหาตางๆ 

ที่อยูรอบตัวเขา ทั้งเหลา บุหรี่ การพนัน การ

ติดเกมออนไลน การทองไมพรอม ใหเขาไดมี

สวนในการแกไข ผลิตส� อรณรงคออกมาจาก

ความเขาใจของตัวเอง ทางแกไขในแบบตัวเอง

จะชวยใหเพ� อนเขาเขาใจ ซึ่ง สสส. จะรวบรวม

ผลงานเหลานี้ และนําไปพัฒนาตอ เพ� อขยาย

ผลในวงกวางตอไป” ดร.สุปรีดา กลาว

นอกจากนี้ ยังมีจากรายงานการสํารวจ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของ

ประชากรไทย ป 2564 โดยสํานักงานสถิติแหง

ชาติพบวา อัตราการสูบบุหรี่ในกลุมเยาวชน 

อายุ 15-24 ป อยูที่รอยละ 12.7 ซึ่งลดลงจาก

ป 2560 รอยละ 15.4 ขณะ

ที่ขอมูลนักสูบหนาใหม ในป

เดียวกัน พบนักสูบหนาใหมที่

สูบบุหรี่ ไมเกิน 1 ป จํานวน 

211,474 คน ในจํานวนน้ีรอยละ 

73.7 เริ่มสูบบุหรี่ในชวงอายุ 

15-19 ป ขณะที่อัตราการด� ม

เคร� องด� มแอลกอฮอล ชวงป 

2547 - 2564 พบวา การด� มมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

อยูในชวงรอยละ 23.5 - 29.5 และในป 2564 

ลดลงเหลือรอยละ 20.9 หรือคิดเปนประมาณ 

1.9 ลานคน สวนสถานการณพนันมีการสํารวจ

ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป พบวารอยละ 98.9 

เกิดจากการอยูในสภาพแวดลอมที่มีคนรอบ

ขางเลนการพนัน โดยมีเยาวชนท่ีอายุ 15-25 ป 

เลนการพนันจํานวน 4.3 ลานคน และมีพฤติกรรม

เขาขายเปนปญหาอยู 6 แสนคน จึงไดสนับสนุน 

โครงการ “สานพลังเยาวชนอีสาน หางไกล

ปจจัยเส่ียง” มาต้ังแตป 2563 โดยมี พญ.ทานทิพย 

ธํารงควรางกูร มูลนิธิพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

เพ� อคุณภาพชีวิตดี จ.ขอนแกน รวมขับเคล� อน

งานลดปจจัยเส่ียงในเด็กและเยาวชนอยางเขมขน 

นางสาวภัทรภรณ เต็มใจ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนรมยบุรีพิทยาคม 

รัชมังคลาพิเศษ จ.บุรีรัมย หนึ่งในนักเรียน

ที่เขารวมโครงการ กลาววา รูสึกประทับใจที่

คายนี้มีความสนุกสนานเปนกันเอง โดยเฉพาะ

ฐานการเรียนรูมีประโยชนและสามารถนําไป

ปรับใช ในชีวิตประจําวันได โดยฐานที่สนใจ

เปนพิเศษ คือ ฐานที่ใหดูภาพ ทําใหไดจินตา

การถึงความหายที่ภาพตองการส� อ ซึ่งแตละ

คนจะมองแตกตางกันออกไป ซึ่งชวยทําใหเรา

ไดสะทอนความคิด มุมมองของแตละคน ชวย

สะทอนสังคม สําหรับภาพรวมของกิจกรรม

ทั้งหมดที่ ไดรับ คาดวาจะนําตัวอยางกิจกรรม

เกี่ยวกับเร� องปจจัยเสี่ยงไปจัดใหเพ� อนๆ ที่

โรงเรียนไดทํากัน

นายปญญา พรยา ครูโรงเรียนตลาด

ไทรพิทยาคม สังกัด อบจ.นครราชสีมา กลาววา 

โรงเรียนมีปญหาเร� องของเด็กมีพฤติกรรมสูบ

บุหรี่ เพราะเปนชวงอยากรูอยากลอง ผลที่

ตามมาคือ เด็กกลุมนี้ผลการเรียนไมดี และมี

ความเสี่ยงดานอ� น ๆ ตามมา โรงเรียนไดรวม

กิจกรรม Young สุข Young ครั้งนี้เปนรุนที่ 3 

แลว และไดนําความรูจากเวทีไปจัดกิจกรรมใน

โรงเรียน เชน การประกวดส� อความรู โทษของ

บุหรี่ สารเสพติดในโรงเรียน พบวา พฤติกรรม

สูบบุหรี่ของนักเรียนลดลง นักเรียนมีความรู

ความเขาใจมากขึ้น ครูเองก็เปนแบบอยางให

นักเรียนดวย ถือวาเปนกิจกรรมที่ดี ที่เปดให

นักเรียนมีสวนรวมแสดงความเห็นตอแนวทาง

แกปญหา ซึ่งหากจัดเวทีแบบนี้ตอเน� อง และ

พาเด็กเขารวมแบบนี้ จะชวยเปนพื้นที่ใหเด็ก

ไดมาเรียนรู และนําไปสูการแกพฤติกรรมเยาวชน

ไดอยางยั่งยืน

สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ยกทัพ

ธุรกิจทองเที่ยวทั้งเกาะบุกกรุงเทพฯ จัดงาน “ภูเก็ต 

เด็ดทั้งเกาะ” นําโปรสุดพิเศษเอาใจนักทองเที่ยว ลด

สูงสุดกวา 90% กับดีลเด็ดๆ ที่จัดมาโดยเฉพาะ ศุกรที่  

28 -30 มกราคมนี้ เวลา 10.00-21.00 น. ณ Lifestyle 

Hall ชั้น 2 สยามพารากอน

ในงาน “ภูเก็ต เด็ดทั้งเกาะ” สายเที่ยวนักชอป

ตองไมพลาด พบกับที่สุดของความงามแหงดินแดน

เกาะสวรรคท่ีมาในราคาสบายกระเปา เอาใจสายเท่ียวสุดๆ 

ดวยแพ็คเก็จทัวรสุดปง ปารตี้เรือยอชตสุดหรูในราคา

สุดพิเศษ พรอมแอดเวนเจอรไปกับ Zipline และโรง

แรมชิคๆ ใหเลือกหลากหลาย

นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นเด็ดที่จัดมาเพ� องานนี้

โดยเฉพาะ ทุกยอดการจอง 1,000 บาท มีสิทธิ์ลุนรับ

รางวัลใหญตั๋วเคร� องบินไป-กลับ  (กรุงเทพฯ – ภูเก็ต) 

จํานวน 2 รางวัล หรือรับสวนลดคาบัตรโดยสาร 200 บาท 

จากสายการบินไทยสมายล แลกรับเครดิตเงินคืนกับ

ทางบัตรเครดิตที่เขารวมรายการ และยังมีรางวัลอ� นๆ 

อีกมากมายใหลุนรับภายในงาน ทั้งที่พักและลองเรือ

หรู เพียงมาในงานนี้งานเดียวเที่ยวไดทั้งเกาะ

สองเข็มชิลๆ เดินตัวปลิวเขาภูเก็ต นัก

ทองเที่ยวชาวไทยที่รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เดิน

ทางเขาภูเก็ตไดงายๆ ทั้งทางบก ทางเรือ และ

ทางอากาศ สอบถามมาตรการเดินทางอยาง

สะดวกงายดาย ผานระบบไลน ของศูนยขอมูล 

COVID-19 จังหวัดภูเก็ต Line id: @phuke-

tanticovid-19

ในงาน “ภูเก็ต เด็ดท้ังเกาะ” มีมาตรการ

รักษาความปลอดภัยจากสถานการณ โควิด – 

19 อยางเครงครัด เที่ยวภูเก็ตครั้งตอไปตอง

พิเศษกวาเดิม! ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได

ทางหนาเฟซบุค  แฟนเพจ:  Phuket Tourist 

Association

“ภูเก็ต เด็ดทั้งเกาะ” งานเดียว ครบเคร� องเร� องเที่ยว 

28 – 30 มกราคมนี้ 3 วันเทานั้น! ที่สยามพารากอน

มอบช วง เวลาแห งความสุ ข เปน

ของขวัญใหกับครอบครัวและคนที่คุณรัก 

ตอนรับปเสือทองดวยสองเซตอาหารจีน            

พรีเมียมรสชาติตนตํารับท่ีหองอาหารเรือนตน 

โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ 

พิเศษเฉพาะชวงเทศกาลตรุษจีน ท่ีคุณ

จะไดล้ิมรสเมนูจากเชฟของเจด การเดน ในตํานาน 

เร่ิมตนปมงคลดวยเซ็ตเมนูสุดพิเศษ ยกทัพเมนู

ข้ึนช� อท้ัง เปดปกก่ิงฮองกง, หอยเชลลญ่ีปุนผัดซอส

เอ็กสโอ, เน้ือปลาเกาน่ึงซีอ๊ิว, ขาวผัดซีฟูดไขเค็ม รวม

ถึงเมนูของหวาน แปะกวย แหว กับรังนกทองคํา 

จัดเสิรฟม้ือคํ่าเวลา 17.00 - 22.00 น. 

เฉพาะวันที่ 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ 

2565 น้ีเทาน้ัน เซตม่ังค่ัง ราคา 3,999 บาท 

และเซตมั่งมี ราคา 4,999 บาท (เซ็ตสําหรับ 

4 ทาน) (ราคาขางตนยังไมรวม service charge 

10% และ vat 7%)  สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

และสํารองที่นั่งลวงหนา โทร.0-2233-7060

ฉลองเทศกาลตรุษจีนปเสือ 

อ่ิมเอมม้ือคํ่ารสเลิศท้ังครอบครัวท่ีหองอาหาร

เรือนตน โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

‘ฮุน เซน’ จ่อเชิญ ‘มิน อ่อง หล่าย’ ประชุมอาเซียน

พนมเปญ • รอยเตอร์รายงานว่า ในแถลงการณ์ทางเฟซบุ๊ก

ของนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ของกัมพูชา เมื่อวันอังคารที่ 25 

มกราคม สรุปการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างเขากับนายก

รัฐมนตรีอิสมาอิล ซาบรี ยาคอบ ของมาเลเซีย ระบุว่า ฮุน 

เซน จะเชิญพลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย ผู้นำารัฐบาลทหาร

เมียนมาร่วมประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน ถ้าผู้นำาเมียนมามี

ความก้าวหน้าในการทำาตามแผนสันติภาพที่ตกลงกับอาเซียน

เมื่อปีที่แล้ว แต่ถ้าไม่มีความก้าวหน้า ผู้นำาเมียนมาต้องส่งตัว

แทนที่ไม่ใช่ฝ่ายการเมืองมาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ฮุน 

เซน ที่เป็นประธานอาเซียนในวาระนี้ เผยว่า เขาจะคุยกับ

ผู้นำาเมียนมาผ่านระบบวิดีโอทางไกลในวันพุธนี้ หลังจากเขา

เดินทางเยือนเมียนมาเมื่อวันที่ 7 มกราคม มิน อ่อง หล่าย ทำา

ข้อตกลงกับอาเซียนเรื่องแผนฉันทามติ 5 ข้อเมื่อปีที่แล้ว ซึ่ง

รวมถึงการยุติการเป็นปรปักษ์และเปิดทางให้มีการเจรจากับ

ฝ่ายต่อต้านรัฐประหาร

ไฟฟ้าดับใน 3 ประเทศเอเชียกลาง

อัลมาตี • เอเอฟพีรายงานว่า เกิดไฟฟ้าดับใน 3 ประเทศ

เอเชียกลาง ได้แก่ คาซัคสถาน, คีร์กิซสถานและอุซเบกิสถาน 

เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม ทำาให้รถไฟใต้ดินหยุดวิ่ง, กระทบ

การบินและประชาชนติดในลิฟต์ เมืองอัลมาตีของคาซัคสถาน

และเมืองหลวงของคีร์กิซสถานและอุซเบกิสถานเกิดเหตุไฟฟ้า

ดับเมื่อเวลาใกล้เที่ยงวัน มีรายงานว่าไฟฟ้าดับในจังหวัดอื่น

ของ 3 ประเทศนี้ด้วย กระทรวงพลังงานอุซเบกิสถานแถลงว่า 

เหตุไฟฟ้าดับในประเทศเกิดจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่กับโครงข่าย

ไฟฟ้าในคาซัคสถาน ไฟฟ้าดับทำาให้เที่ยวบินที่สนามบินกรุง

ทาชเคนต์ของอุซเบกิสถานไม่สามารถนำาเครื่องบินขึ้นได้ช่วง

เวลาหนึ่ง ก่อนที่จะมีไฟฟ้าตามปกติในช่วงบ่าย ไฟฟ้าดับทำาให้

รถไฟใต้ดินในกรุงทาชเคนต์ต้องหยุดเดินรถ ผู้สื่อข่าวเอเอฟพี

รายงานว่า น้ำาประปาในเมืองนี้ ไหลเบามากด้วย ไฟสัญญาณ

จราจรในเมืองอัลมาตีใช้การไม่ได้ระหว่างไฟฟ้าดับ กลับมาใช้

งานได้อีกครั้งในช่วงบ่าย

ตำารวจลอนดอนเริ่มสอบปาร์ตี้ทำาเนียบนายกฯ

ลอนดอน • เครสสิดา ดิค ผู้บัญชาการตำารวจนครบาลลอน                                                                                

ดอน แถลงเมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม ว่า ตำารวจกำาลัง

สอบสวนข้อกล่าวหาที่ระบุว่ามีการจัดปาร์ตี้หลายครั้งที่ทำา 

เนียบนายกรัฐมนตรี บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิงและที่หน่วย

งานราชการที่อื่น ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาว่าเป็นการกระทำาที่

ฝ่าฝืนการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโควิด-

19 หรือไม่ ข้อกล่าวหาว่ามีการจัดปาร์ตี้หลายครั้งที่ทำาเนียบ

นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ขณะที่ทั้งประเทศอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ 

สั่นสะเทือนรัฐบาลอังกฤษในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา และ

มีเสียงเรียกร้องให้นายกฯ บอริส จอห์นสัน ลาออก ไอทีวีนิวส์

รายงานเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า มีการจัดปาร์ตี้วันคล้าย

วันเกิดของจอห์นสันที่ทำาเนียบนายกฯ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2563 

มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 30 คน ขณะที่มีประกาศห้ามไม่ให้

รวมตัวกันกลางแจ้งไม่เกิน 6 คน.

ถึงคราวเงิน ‘คริปโต’ ออกมาสู้รถถัง!

มื่อฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารในเมียนมาใช้วิธีระดมทุน

สู้กองทัพด้วยเงินสกุลคริปโตฯ นั่นย่อมหมายถึงการ

ทำาสงครามที่เปลี่ยนรูปแบบที่ผู้มีอำานาจไม่คุ้นเคย

และต้องหวั่นไหว

สินทรัพย์ดิจิทัลของนักสู้ที่พม่าใช้ชื่อ Tether 

ซึ่งกำาลังจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องมือกอบ

กู้ประเทศและเสริมสร้างศักยภาพสำาหรับผู้ที่แสวงหา

เสรีภาพทางการเมืองในยุคสมัยที่คำาว่า “ไร้คนกลาง” กำาลัง

มีความสำาคัญขึ้นทุกวัน

มาจากคำาว่า Decentralized Finance หรือ DeFi 

อันเป็นแนวทางที่ผู้คนทั่วโลกกำาลังพยายามสร้างขึ้นเป็น

สินทรัพย์ทางเลือกที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับ “ผู้กำากับ” หรือ 

regulators แบบเดิมอีกต่อไป

ยิ่งในกรณีของพม่าที่ผู้ต่อต้านการ “รวมศูนย์

อำานาจ” ของกองทัพภายใต้การนำาของพลเอกพิเศษ มิน 

อ่อง หล่าย ด้วยแล้ว การใช้ “สินทรัพย์ดิจิทัลนอกเหนือ

การควบคุมของอำานาจส่วนกลาง” ยิ่งจะตอบโจทย์ของ

วิกฤตที่กำาลังคุกคามเมียนมาอยู่

รัฐบาลคู่ขนานของเมียนมาที่เรียกตัวเองว่า National 

Unity Government หรือ NUG (รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ) 

ได้ประกาศอนุญาตให้ประชาชนใช้ Tether 

เพราะเชื่อว่าการใช้ “การเงินทางเลือก” เช่นนี้ หาก

เป็นที่นิยมของประชาชนมากขึ้นก็จะมีส่วนทำาให้อำานาจ

ของกองทัพอ่อนแอลง 

เพราะกองทัพคุมทั้งธนาคารกลางและระบบของ

สถาบันการเงิน

แต่สินทรัพย์ดิจิทัลปฏิเสธระบบการควบคุมแบบ

ดั้งเดิมทุกประการ

รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของเมียนมา ซึ่งเป็นกลุ่มที่

เรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านรัฐประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่า 

ได้รับรองการจำาหน่าย Tether สกุลเงินดิจิทัลในประเทศ

อย่างเป็นทางการ 

โดยระบุอย่างชัดแจ้งว่า เป้าหมายคือการต่อต้าน

กองทัพที่ยึดอำานาจของประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

โดยการใช้ FinTech หรือ Financial Technology

ถือได้ว่าเป็นแนวทาง “คริปโตสู้รถถัง” กันเลยทีเดียว

เหรียญ Tether ออกโดยบริษัทในฮ่องกง Tether Ltd. 

เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้บล็อกเชน

มีมูลค่าผูกไว้กับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ จึงไม่มีความ

ผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนเงินสกุลดิจิทัลอื่นเช่น 

Bitcoin 

NUG ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายนปีที่แล้วโดยสมาชิก

รัฐสภาที่ถูกกองทัพสั่งยุบหลังรัฐประหาร

รัฐบาลคู่ขนานยังคงวิพากษ์วิจารณ์กองทัพและต่อต้าน

โดยใช้กำาลังในหลายภูมิภาคในประเทศ

แม้จะไม่มีกองกำาลังหรืออำานาจมากพอที่จะกลับคืน

อำานาจการควบคุมประเทศ แต่ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเข้ม

แข็งจากประชาชนและประชาคมโลกข้างนอก

การที่ NUG อนุญาตให้ประชาชนใช้ Tether เพราะมีคน

รุ่นใหม่ที่เข้าใจกระแสแห่คริปโต และเชื่อว่าหากมีการใช้เงิน

สกุลทางเลือกนี้มากขึ้นก็อาจทำาให้อำานาจของกองทัพอ่อนแอ

ลง 

เพราะประชาชนคนพม่ากำาลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส

จากวิกฤตเศรษฐกิจอันเกิดจากวิกฤตการเมืองและโรคระบาด

คนมีเงินฝากธนาคารก็ถูกบังคับไม่ให้ถอนเงินเกินจำานวน

ที่รัฐบาลกำาหนด

ค่าของเงินจ๊าตก็ร่วงหล่นลงมาอย่างหนัก เพราะตลาด

การเงินมีความหวั่นวิตกต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจเมียนมา

ในภาวะที่เกือบจะเข้าสู่ “สงครามกลางเมือง” 

ดังนั้น เงินสกุล Tether จึงให้ประโยชน์แก่พลเมืองเมียน                                           

มาในการทำาธุรกรรมหรือโอนเงินโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูก

ตรวจสอบหรือขัดขวางโดยทางการทหาร

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่ย่างกุ้งคนหนึ่งบอกนักข่าวว่า

“สมมติว่าประชาชนส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็น

ประจำา มันก็อาจจะทำาให้เงินสกุลจ๊าตของทางการปัจจุบัน

กลายเป็นแค่แผ่นกระดาษ ไม่ว่าธนาคารกลางจะพิมพ์ธนบัตร

ออกมากี่ใบก็ตาม”

ปีที่แล้ว โครงการที่ชื่อว่า Myanmar Dollar (MYD) ที่ก่อ

ตั้งโดยกลุ่มนิรนามได้รับความสนใจจากผู้คนจำานวนมาก

MYD มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสรีภาพในการจัดการ

ทรัพย์สินสำาหรับพลเมืองทุกคนโดยไม่ต้องใช้ระบบสกุลเงิน

แบบรวมศูนย์ 

ตามแนวทางของโครงการนี้จะมีการออกสกุลเงินดิจิทัล

ที่มีชื่อเดียวกันในท้องถิ่น โดย 55% จะถูก

แจกจ่ายให้กับประชาชน และอีก 45% ที่

เหลือจะจัดสรรให้กับ NUG และองค์กร

การกุศลเพื่อเป็นทุนในกิจกรรมของพวกเขา

แต่แล้ว MYD ก็ต้องหยุดดำาเนินการ

ในเดือนธันวาคมและเว็บไซต์ของบริษัท

ต้องปิดตัวลง เพราะผู้ดำาเนินการขาด

ประสบการณ์จริง

คนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

บอกว่า คนกลุ่มนี้มีเจตนาที่ดี แต่ที่ล้มเหลว

เพราะขาดความสามารถในการสร้างตลาด

ที่สำาคัญคือ ประชาชนที่ให้การสนับ 

สนุนโครงการนี้ก็ไม่สามารถรับ MYD ได้

ในทางตรงกันข้าม Tether เป็นสกุล

เงินดิจิทัลที่มีอยู่ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการ

ทำาธุรกรรมทั่วโลก

แม้การใช้งานในเมียนมาไม่ได้รับไฟ

เขียวของทางการ แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นสำาคัญ 

เพราะผู้บริหารรัฐบาลก็ไม่สามารถเข้ามา

แทรกแซงการทำาธุรกรรมส่วนตัวระหว่าง

บุคคลได้อยู่ดี

NUG เริ่มออกพันธบัตรที่ไม่มีดอกเบี้ยเพื่อใช้ใน

กิจกรรมทางการเมืองของตนในเดือนพฤศจิกายน และเพิ่ง

อนุญาตให้ใช้ Tether สำาหรับการทำาธุรกรรมของพันธบัตร

นอกจากนี้ คาดว่า Tether จะประสบความสำาเร็จ 

เพราะความเชื่อมั่นที่ลดลงในสกุลเงินจ๊าต 

อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อต้นเดือนมกราคมปีที่แล้วอยู่ที่

ประมาณ 1,300 จ๊าตต่อเหรียญสหรัฐฯ แต่ค่าเงินอ่อนค่า

ลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่กองทัพเข้าควบคุมรัฐบาล

ล่าสุดอัตราอ้างอิงของธนาคารกลางสำาหรับสกุล

เงินของเมียนมาในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1,800 จ๊าตต่อ

ดอลลาร์ 

แต่ถ้าไปที่ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ก็

จะอยู่ที่ 1,900 จ๊าตต่อดอลลาร์

ไม่ต้องสงสัยว่าทำาคนพม่าจำานวนมากที่มีทรัพย์สิน

รีบเทขายเงินจ๊าดเพื่อเก็บเป็นดอลลาร์ไว้ เพราะยิ่งนับวัน

ราคาค่างวดของเงินสกุลทางการก็อ่อนตัวลงตลอด

รูปแบบของการต่อสู้ทางการเมืองของคนพม่ากำาลัง

แปรเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี

ถึงคราว FinTech ต้องออกมาสู้รถถังแล้วจริงๆ!.

เ

ชายจีนรัวหมัดภรรยาโดนขังแค่5วัน
ปักกิ่ง • ชาวเน็ตจีนวิพากษ์วิจารณ์อย่าหนักกับกรณีวิดี โอไวรัล

ชายคนหนึ่งในนครซีอาน ที่รัวหมัดใส่ภรรยาต่อหน้าลูกในช่วงที่มี

การล็อกดาวน์ควบคุมโควิด-19 ขณะที่ตำารวจลงโทษคุมขังเขาแค่ 

5 วัน

สำานักข่าวเอเอฟพีรายงาน

เมื่อวันอังคารท่ี 25 มกราคม 

2565 ว่า เมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมามี                     

การเผยแพร่วิดีโอจากกล้องวง 

จรปิดภายในบ้านหลังหน่ึงทาง

โซเชียลมีเดียของจีน เป็นเหตุ 

การณ์ท่ีชายคนหน่ึงในนครซีอาน

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

ทำาร้ายภรรยาด้วยการรัวหมัดใส่

ชุดใหญ่ ระหว่างท่ีนครแห่งน้ีล็อก

ดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของ

โควิด-19 ขณะเกิดเหตุลูกท่ียังเล็ก

ของพวกเขายืนมองอยู่ห่างออก

ไปเพียงไม่กี่ฟุต

การดำาเนินคดีกับสามีท่ีทำา                                               

ร้ายภรรยารายน้ีย่ิงทำาให้ชาวเน็ต

จีนเดือดดาลย่ิงข้ึน โดยแฮชแท็ก

ของคดีนี้มีผู้เข้าชมมากกว่า 3.6 

ล้านวิว

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ตำารวจนครซีอานแถลงว่า ชาย

แซ่หวังที่ก่อเหตุทำาร้ายภรรยา 

จะได้รับโทษคุมขัง 5 วัน หลัง

จากน้ันจะได้รับการปล่อยตัวโดย

ไม่ดำาเนินคดีอาญากับเขา 

กฎหมายความรุนแรงใน

ครอบครัวของจีนท่ีเร่ิมบังคับใช้

ในปี 2559 ระบุว่าผู้กระทำาความ

ผิดตามกฎหมายน้ีจะถูกตำารวจ

ควบคุมตัวไม่เกิน 20 วัน โดยจะ

มีการตัดสินลงโทษท่ีมากไปกว่า

นั้น ถ้าเกิดการบาดเจ็บสาหัส

ขึ้นและพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาทาง

อาญา

วิดี โอที่ชายคนนี้ทำาร้าย

ภรรยา ผู้ที่โพสต์คือญาติพี่น้อง

และเพื่อนร่วมงานของหญิงท่ีโดน

ทำาร้าย จากน้ันมีสื่อจีนนำาเรื่องน้ี

ไปรายงาน

ชาวจีนคนหน่ึงให้ความ

เห็นในเรื่องน้ีทางเว่ยป๋อว่า ในเมื่อ

ผู้ก่อเหตุความรุนแรงในครอบครัว

ได้รับโทษแค่คุมขัง 5 วัน ไม่ต้อง

สงสัยเลยว่าทำาไมผู้หญิงจีนจึงไม่

ต้องการแต่งงานหรือมีลูก

ตำารวจซีอานแถลงว่า สา                                          

มีภรรยาคู่น้ีทะเลาะกันเรื่องการ

ทำางานบ้าน ท้ังคู่ทะเลาะกันรุน 

แรงข้ึน เนื่องจากถ้อยคำาและ

การกระทำาท่ีสุดข้ัวของภรรยา 

เจ้าหน้าท่ีจึงตักเตือนและให้การ

ศึกษากับหญิงคนนี้ และบอกว่า

หญิงคนน้ีได้รับบาดเจ็บท่ีเน้ือเยื่อ

อ่อน

ถ้อยแถลงของตำารวจซี

อานย่ิงสร้างความไม่พอใจต่อ

ชาวเน็ตจีนความคิดเห็นหน่ึง

ทางเว่ยป๋อโพสต์ว่า ไม่ต้องไป

หวังพ่ึงกฎหมายท่ีจะปกป้องไม่

ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว 

เพราะสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำาคือตำา 

หนิเหยื่อ

มีรายงานว่าบริษัทเทรด

ดิงท่ีเป็นบริษัทของทางการจีนใน

นครซีอาน ท่ีชายคนน้ีเป็นพนัก 

งาน มีคำาส่ังไล่ชายคนน้ีออกจาก

งาน โดยระบุว่าเขาละเมิดกฎ

ของพรรคคอมมิวนิสต์ 

ความรุนแรงในครอบครัว                                                 

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไป และหลาย                                                  

คร้ังไม่มีการฟ้องร้องดำาเนินคดีใน

จีน โดยเฉพาะในชุมชนชนบท

และมีความกังวลเพิ่มขึ้น                     

เนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้ มีการแก้                                  

ไขกฎหมายหย่าร้างของจีน โดย

สามีภรรยาท่ีต้องการจะหย่าร้าง 

มีข้อบังคับให้มีช่วงเวลาคลาย

ความตึงเครียด 30 วันก่อนท่ี

จะตัดสินใจว่าต้องการหย่าจริงๆ 

หรือไม่ 

จากการสำารวจของสหพันธ์

ออล-ไชนาวูเมน เมื่อปี 2556 

พบว่า ราว 1 ใน 4 ของผู้หญิงจีน

ท่ีแต่งงาน เคยถูกกระทำาความ

รุนแรงในครอบครัว 

เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว 

ชายชาวจีนถูกตัดสินประหาร

ชีวิตจากความผิดฆ่าอดีตภรรยา

ระหว่างที่เธอกำาลังไลฟ์สดทาง

โซเชียลมีเดีย.

วิวาท-เผาคาราโอเกะอินโดนีเซียดับ19ศพ
จาการ์ตา • วัยรุ่นแก๊งที่เป็นอริ                

กันก่อเหตุทะเลาะวิวาทและเผา

ร้านคาราโอเกะแห่งหน่ึงในเมือง

โซรง จังหวัดปาปัวตะวันตกของ

อินโดนีเซีย ทำาให้มีผู้เสียชีวิตอย่าง

น้อย 19 ศพ 

รายงานของรอยเตอร์และ

เอเอฟพีกล่าวว่า ตำารวจเมือง

โซรง เมืองเอกของจังหวัดปาปัว

ตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย 

เผยว่า เมื่อวันอังคารที่ 25 

มกราคม 2565 เกิดเหตุทะเลาะ

วิวาทของวัยรุ่น 2 แก๊งที่เป็นอริ

กันที่ร้านคาราโอเกะชื่อดับเบิล

โอในเมืองโซรงเมื่อคืนวันจันทร์ 

วัยรุ่นคนหนึ่งโดนแทงเสียชีวิต 

หลังจากนั้นร้านคาราโอเกะแห่ง

นี้ถูกวางเพลิง โดยผู้ที่ติดอยู่ใน

ร้าน 18 คนเสียชีวิต

อดัม เออร์วินี โฆษกตำา                                       

รวจจังหวัดปาปัวตะวันตกให้สัม 

ภาษณ์สถานีโทรทัศน์เมโทรทีวี

ว่า เหตุทะเลาะวิวาทระหว่าง

กลุ่มวัยรุ่นในเมืองต่างๆ เป็นเรื่อง

ปกติ แต่น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีมีผู้เสีย

ชีวิตมากขนาดนี้ ตำารวจกำาลัง

สอบสวนเหตุทะเลาะวิวาทและ

เพลิงไหม้ร้านคาราโอเกะท่ีเกิดข้ึน 

และยังไม่แน่ชัดว่ายอดผู้เสียชีวิต

จะเพิ่มขึ้นหรือไม่

ด้าน เดดี ปราเสตโย โฆษก

สำานักงานตำารวจแห่งชาติอินโด 

นีเซีย แถลงในวันเดียวกันว่า 

เหตุทะเลาะวิวาทและเผาร้านคา 

ราโอเกะท่ีเมืองโซรง  กลุ่มผู้ก่อ

เหตุเป็นแก๊งคู่อริ 2 แก๊งท่ีมาจาก

เกาะโมลุกกะท่ีอยู่ใกล้กับจังหวัด

ปาปัวตะวันตก

อารี โยโตะ เซเตียวัน ผู้

บัญชาการตำารวจเมืองโซรง กล่าว

ในแถลงการณ์ว่าเกิดเหตุทะเลาะ

วิวาทในร้านคาราโอเกะเมื่อคืนวัน

จันทร์ เวลาราว 23.00 น. เป็น

ความขัดแย้งท่ีต่อเนื่องมาจากการ

ทะเลาะวิวาทกันเมื่อวันเสาร์ ไฟ

ไหม้ร้านคาราโอเกะแห่งน้ีจากช้ัน

แรก เจ้าหน้าท่ีพยายามอพยพ

ลูกค้าของร้านออกมาให้ได้มาก

ที่สุด หลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงควบ                                                   

คุมเพลิงได้เมื่อเช้าวันอังคาร พบ

ผู้ เสียชีวิตจำานวนหนึ่งในกอง

เพลิง

อาห์หมัด รามาดัน โฆษก

สำานักงานตำารวจแห่งชาติอินโด 

นีเซียอีกคนเผยว่า เหตุทะเลาะ

วิวาทที่เกิดขึ้น ผู้ก่อเหตุเป็นวัย

รุ่น 2 กลุ่มที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์

ต่างกัน พวกเขาทำาร้ายกันโดย

มีมีดสปาร์ตา, ลูกธนูและระเบิด

ขวดเป็นอาวุธ ตำารวจภาคปาปัว

ตะวันตกได้ประสานงานกับผู้นำา

ศาสนาและผู้นำาชนเผ่าโดยทันที 

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุทำาร้ายกันขึ้น

อีก.

หิมะปกคลุม • ภาพมุมสูงวิหารพาร์เธนอนและโรงละครเฮโรเดียนในกรุงเอเธนส์ ปกคลุมด้วยหิมะเมื่อวันที่ 25 มกราคม พายุหิมะ

ปกคลุมเมืองหลวงของกรีซที่เกิดขึ้นไม่บ่อย กระทบต่อการจราจรและทำาให้ต้องปิดถนนหลายสาย
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รวบมือปืนยิงเจ้าของร้านสักยันต์

สงขลา • เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 24 ม.ค.65 ตำารวจ 

บก.สส.ภ.ภาค 8 ร่วมกับ บก.สส.ภ.ภาค 9 บุกเข้าจับกุมนาย 

อัศวา ช่วยนุกูล อายุ 32 ปี หรือโอม ภายในบ้านพักเลขที่ 61/1  

ม.6 ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในคนร้ายที่ร่วมกับ

พวกอีก 2 คนที่ถูกจับกุมไปแล้ว บุกยิงนายสินชัย แก้วลิพอน 

อายุ 30 ปี เจ้าของร้านสักยันต์ที่ จ.ภูเก็ตเสียชีวิต และนาย 

จักรพันธุ์ สลวยเอี่ยม อายุ 28 ปี เพื่อนอีกคนได้รับบาดเจ็บ

สาหัส เหตุเกิดภายในบ้านเลขที่ 11/49 โครงการหมู่บ้านรังสิริ 

ซ.พัชรี ม.3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต เมื่อ 4 มี.ค.61 และถูกศาล

จังหวัดภูเก็ตออกหมายจับเมื่อ 21 เม.ย.61 ตำารวจสืบทราบ

ว่าหนีมากบดานอยู่ที่บ้านภรรยาใน จ.สงขลา จึงบุกเข้าจับกุม

หลังหนีคดีมากว่า 3 ปี โดยแจ้ง 2 ข้อหาคือ ร่วมกันฆ่าและ

พยายามฆ่าผู้อื่น, ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ใน

ครอบครองโดยไม่รับอนุญาตฯ แต่นายอัศวายังให้การปฏิเสธ 

สำาหรับคดีนี้ตำารวจจับกุมผู้ที่ร่วมก่อเหตุไปก่อนแล้ว 2 คน คือ 

นายวารินทร์ เข็มมา และนายดำารงฤทธิ์  ศรีจตุรัส ซึ่งซัดทอด

ว่านายอัศวาเป็นคนยิง สาเหตุมาจากผู้ตายซื้อรถ จยย.ของ

นายวารินทร์ในราคา 20,000 บาท แต่จ่ายเพียงครึ่งเดียว วัน

เกิดเหตุผู้ต้องหาทั้งสามคนไปทวงเงินส่วนที่เหลือแต่ไม่ได้ จน

กระทั่งเกิดการยิงกันขึ้น และจากการตรวจสอบประวัติของ 

นายอัศวา พบว่าเคยถูกจำาคุกคดีฆ่าผู้อื่นเมื่อปี 2552  

ปิกอัปหลับในชนท้ายรถขยะคนขับตาย

ลำาปาง • เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 25 ม.ค.65 พ.ต.ท.วิเชียร 

ใจสันกลาง สวส.สภ.เมืองลำาปาง พร้อมกู้ภัยสว่างธรรมสถาน

ลำาปาง แพทย์เวร รพ.ลำาปาง เข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุรถปิก 

อัปห้องเย็นพุ่งชนรถบรรทุกขยะ บริเวณถนนวชิราวุธดำาเนิน

ลำาปาง-แพร่ ขาเข้าเมืองลำาปาง จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณก่อนถึง

สี่แยกป่าขาม พบรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-6089 

ลำาปาง ของ อบต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำาปางจอดอยู่กลางถนน 

ด้านท้ายรถพบรถคู่กรณีเป็นรถปิกอัปบรรทุกห้องเย็นที่บรรทุก

พริกสด หมายเลขทะเบียน 2 ฒง 6969 กทม. สภาพรถพังเสีย

หาย โดยห้องเย็นที่อยู่ข้างหลังกระเด็นตกลงไปหน้ารถ จากการ

ตรวจสอบพบศพคนขับรถปิกอัปคือ นายโกวิท นิดเดือน อายุ 

41 ปี ชาว อ.วังชิ้น จ.แพร่ สภาพศพเสียชีวิตติดคาพวงมาลัย 

กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างงัดร่างออกมา ใช้เวลากว่า 10 นาที

จึงนำาศพออกมาได้ เบื้องต้นคาดว่าผู้ตายน่าจะหลับใน จึงทำาให้

รถพุ่งชนกับรถบรรทุกขยะที่จอดติดไฟแดงจนทำาให้เสียชีวิตดัง

กล่าว จากนั้นกู้ภัยได้นำาศพไปเก็บรักษาที่โรงพยาบาลลำาปาง

เพื่อรอญาติมาติดต่อรับศพไปบำาเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป.

‘จุรินทร์’ 

หน้าท่ีสำาคัญท่ีตนได้มอบหมายให้วอร์รูมดำา

เนินการ ใน 3 ข้อ 1.ติดตามสถานการณ์ราคา 

สินค้าและบริการโดยใกล้ชิด 2.ให้ลงมือแก้

ปัญหาทันทีท่ีพบปัญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังเรื่อง

ปริมาณและราคาสินค้า 3.เมื่อพบการกระ

ทำาความผิดให้ดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎ

หมายโดยเคร่งครัด

ท้ังน้ี ได้มีการรายงานจากปลัด

กระทรวงว่ามีการจัดให้มีชุดเฉพาะกิจในรูป

แบบบูรณาการของกระทรวงพาณิชย์ ร่วม

กับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลาง 

จำานวน 55 ชุด เพื่อติดตามสถานการณ์ราคา

สินค้าและบริการให้เป็นไปตามกฎหมาย ถ้า

พบการกระทำาความผิด ไม่ปิดป้ายราคา

สินค้า หรือขายเกินราคาป้ายท่ีปิดไว้ รวม

ท้ังถ้าพบการกักตุนหรือการค้ากำาไรเกินควร 

ให้มีการดำาเนินการโดยเคร่งครัด ซ่ึง 55 ชุด

น้ีไม่นับรวมในส่วนของภูมิภาคและจังหวัด 

ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นหัวเรือใหญ่

ในการดำาเนินการ 

วันน้ี ได้ลงนามประกาศให้ไก่และ

เน้ือไก่เป็นสินค้าควบคุมตามกระบวนการ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และจะลง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงถือว่า

จะมีผลบังคับใช้ต่อไปในทันที และจะมี

การกำาหนดมาตรการให้ผู้ท่ีครอบครอง ผู้

ผลิตแปรรูปต่างๆ แจ้งต้นทุนและการ

ครอบครองว่ามีสต๊อกจำานวนเท่าไหร่ เป็น

มาตรการท่ีจะตามมา ขณะน้ี ได้มีการ

ประชุม โดยกรมการค้าภายในร่วมกับผู้ท่ี

เก่ียวข้อง ท้ังเกษตรกร โรงชำาแหละ ห้าง

ค้าปลีก ค้าส่ง สรุปร่วมกันว่าจะตรึงราคา

ไก่หน้าฟาร์มไว้ท่ีไม่เกินกิโลกรัมละ 40 บาท 

เท่าท่ีตรวจสอบยังไม่ถึง 40 บาท อยู่ในช่วง

ราคาประมาณ 38-39 บาทต่อกิโลกรัม” 

รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ระบุ

นอกจากน้ี มีการร่วมมือกันระหว่าง

กระทรวงพาณิชย์กับห้างแม็คโคร โลตัส 

และบ๊ิกซี ช่วยตรึงราคาเน้ือไก่สำาหรับการ

บริโภคด้วย

นายจุรินทร์กล่าวว่า ท่ีผ่านมากระ

ทรวงพาณิชย์ ได้ประชุมร่วมกับผู้ท่ีอยู่ใน

ห่วงโซ่การผลิตและการจำาหน่ายท้ังหมดใน

หลายหมวดสินค้า และมีการตรึงราคาสินค้า

ในหมวดสำาคัญในชีวิตประจำาวันของพ่ีน้อง

ประชาชนหลายหมวด เช่น 1.ซอสปรุงรส 

2.หมวดน้ำาอัดลม 3.หมวดบะหม่ีก่ึงสำาเร็จรูป 

4.หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า 5.ไข่ไก่ จะตรึงราคา

ไข่คละหน้าฟาร์มไม่เกินฟองละ 2.90 บาท 

สำาหรับหมูตรึงราคาหน้าฟาร์มไว้ท่ีกิโลกรัม

ละ 100-110 บาท จะส่งผลให้หมูเน้ือแดง

ซ่ึงเป็นหมูท่ีใช้เป็นมาตรฐานกลางในการ

เทียบราคาอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 200-210 บาท 

ท้ังน้ี หากพบว่ามีผู้ค้ารายใดฉวยโอกาสข้ึน

ราคาโดยไม่ได้รับอนุญาตน้ัน สามารถแจ้ง

ได้ท่ีสายด่วน 1569 จะมีเจ้าหน้าท่ีลงไป

ตรวจสอบพร้อมกับดำาเนินการเอาผิดตาม

กฎหมายข้ันเด็ดขาดทันที 

วันเดียวกัน นายสิทธิพันธ์ ธนา

เกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เล้ียงสุกรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า เกษตรกร

ท่ัวประเทศให้ความร่วมมือกับกรมการค้า

ภายใน ยืนราคาจำาหน่ายสุกรมีชีวิตหน้า

ฟาร์มไว้ท่ีไม่เกิน 110 บาทต่อกิโลกรัม ไป

จนถึงส้ินเดือน ก.พ.น้ี หลังจากน้ันจะหารือ

ร่วมกันอีกคร้ัง เพื่อพิจารณาสถานการณ์

การผลิตและการบริโภคให้สอดคล้องกัน 

โดยมุ่งดูแลค่าครองชีพของคนไทยเป็น

อันดับแรก แม้ว่าเกษตรกรจะมีภาระค่าใช้

จ่ายและต้นทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน บางฟาร์ม

สูงถึง 110-120 บาทต่อกิโลกรัม โดย

เฉพาะต้นทุนค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีเพ่ิม

ข้ึน ค่าบริหารจัดการด้านการป้องกันโรค

ท่ีต้องเข้มงวดมากข้ึน ตลอดจนค่าขนส่ง

ท่ีสูงข้ึนจากราคาน้ำามันท่ีปรับเพ่ิมต่อเนื่อง

ก็ตาม แต่ทุกคนเห็นถึงความเดือดร้อนของ

คนไทยในภาวะเศรษฐกิจเช่นน้ี จึงมีมติ

ร่วมกันดูแลระดับราคาไว้เช่นน้ีต่อไป ท้ังน้ี

ราคาดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ตายตัวเสมอไป 

เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่อนตัว

ตามความต้องการของตลาดมาอยู่ท่ี 104- 

108 บาทต่อกิโลกรัม

“คนเล้ียงหมูร่วมกันรักษาระดับราคา

หมูเป็นไว้ท่ีกิโลกรัมละ 110 บาท ต่อเนื่อง

เป็นสัปดาห์ท่ี 3 และจะดำาเนินการต่อ

เนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

ภาคครัวเรือนของพ่ีน้องประชาชน อย่างไร

ก็ตาม ท่ีผ่านมาเกษตรกรกลับตกเป็นจำาเลย

ของสังคม ว่าเป็นเหตุให้ราคาเน้ือหมูหรือ

สินค้าอื่นๆ แพงข้ึนตามกัน ท้ังๆ ท่ีเกษตรกร

ขายหมูหน้าฟาร์มได้ท่ีราคาเดิมมาตลอด 

เป็นการขายขาดให้กับพ่อค้าคนกลาง โดย

ไม่ได้มีผลกำาไรหรือเก่ียวข้องกับราคาท่ีปรับ

สูงข้ึนก่อนจะถึงมือผู้บริโภค จึงอยากขอ

ความเข้าใจและความเห็นใจจากผู้บริโภค 

และขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมองท่ีกลไก

ตลาดเป็นสำาคัญ ขอให้อุปสงค์และอุปทาน

ของตลาดเป็นตัวบ่งช้ีราคาสินค้าอย่างเสรี” 

นายสิทธิพันธ์ระบุ.

ห่วงคลัสเตอร์

ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนของประเทศไทย

เม่ือวันท่ี 24 ม.ค. มีการฉีดวัคซีนเพ่ิมเติม 

288,356 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมต้ังแต่

วันท่ี 28 ก.พ.64 ท้ังส้ิน 112,759,859 โดส 

สำาหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือสูงสุด

วันท่ี 25 ม.ค. ได้แก่ กทม. 1,269 ราย, 

สมุทรปราการ 556 ราย, นนทบุรี 411 ราย, 

ภูเก็ต 354 ราย, ชลบุรี 314 ราย,  ขอนแก่น 

247 ราย, ปทุมธานี 228 ราย,  เลย 152 ราย, 

นครราชสีมา 144 ราย, ศรีสะเกษ 118 ราย 

และอุดรธานี 118 ราย ท้ังน้ี พบคลัสเตอร์

ในหลายแห่ง โดยคลัสเตอร์โรงงาน สถาน

ประกอบการ พบท่ี จ.สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา 

สุโขทัย, คลัสเตอร์พิธีกรรมศาสนา พบ

ท่ี จ.อุดรธานี ขอนแก่น น่าน ศรีสะเกษ, 

คลัสเตอร์ตลาดพบท่ี จ.ขอนแก่น มุกดาหาร, 

คลัสเตอร์สถานบันเทิงพบท่ี จ.ร้อยเอ็ด 

อุดรธานี, คลัสเตอร์ค่ายทหารพบท่ี จ.ลพบุรี 

มุกดาหาร, คลัสเตอร์สถานพยาบาล พบท่ี 

กทม. นนทบุรี อุบลราชธานี ชลบุรี สมุทร 

ปราการ จึงขอให้ทุกภาคส่วนเคร่งครัด

มาตรการส่วนบุคคล  

พญ.สุมนีกล่าวว่า ท่ีประชุม ศบค.

ชุดเล็กมีความห่วงใยการแพร่ระบาดเป็น

คลัสเตอร์ในพ้ืนท่ี กทม. จึงส่งทีมสำารวจ 

โดยวันท่ี 20 ม.ค. พบคลัสเตอร์ค่ายมวย

ท่ีเขตบางกอกน้อย ปัจจัยเส่ียงมีการรับ

ประทานอาหารร่วมกัน ดื่มน้ำาแก้วเดียวกัน 

ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น นวม กระสอบ

ทราย และไม่มีการวางเจลแอลกอฮอล์ตาม

จุดต่างๆ อีกท้ังทำาความสะอาดจุดสัมผัส

ร่วมกันน้อย จึงขอให้ทุกกิจกรรม กิจการ

ระมัดระวังในการป้องกันโควิด-19 ในพ้ืนท่ี

ของตัวเอง 

“ในวันท่ี 28 ม.ค.-3 ก.พ. จะเข้าสู่

เทศกาลตรุษจีน ศบค.มีการวิเคราะห์ความ

เส่ียงว่าในเทศกาลดังกล่าวจะมีการรวมตัว

กันของญาติพ่ีน้อง มีการเดินทางเพื่อจับจ่าย

ซ้ือของท้ังในซูเปอร์มาร์เก็ตและตลาด ไป

ร้านอาหารเพื่อสังสรรค์กันภายในครอบครัว 

รวมถึงการไหว้เจ้าขอพรตามศาลเจ้าต่างๆ 

แต่ละกิจกรรมมีการรวมตัวกันของคน

จำานวนมาก หากพ้ืนท่ีแออัด อากาศปิด เส่ียง

ต่อการติดเช้ือโรค ขอให้เน้นย้ำามาตรการ 

โควิดฟรีเซตติงอย่างเคร่งครัด และป้องกัน

การแออัดของจำานวนคน สัดส่วนท่ีเหมาะ

สมคือ 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร แต่ละพ้ืนท่ี

ควรต้ังขวดแอลกอฮอล์ เนื่องจาก ศบค.เป็น

ห่วง ไม่อยากให้เกิดคลัสเตอร์ตรุษจีนข้ึน

มา โดยขอให้ประชาชนเข้มงวดมาตรการ 

หากใครได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ขอให้ไป

รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพราะข้อมูลชัดเจน

ว่าการฉีดวัคซีนทุกสูตรสามารถป้องกัน

อาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ 90-100%” 

ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค.กล่าว   

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม ส่ังเจ้าหน้าท่ีตำารวจและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องติดตามสัปดาห์แรกท่ี 

ศบค.อนุมัติให้ร้านอาหารท่ีจำาหน่ายเครื่อง

ด่ืมแอลกอฮอล์ใน 8 จังหวัดนำาร่องท่อง

เท่ียวและพ้ืนท่ีสีส้ม 25 จังหวัด ท่ีเปิดให้

บริการได้ถึงเวลา 23.00 น. และต้องตรวจ

สอบต่อไม่ให้มีการเปิดดื่มในร้านหลัง 5 ทุ่ม 

โดยต้องเข้มโควิดฟรีเซตติง

“นายกฯ ได้กำาชับตำารวจ ทหาร ฝ่าย

ปกครอง ให้ดูแลสถานประกอบการท่ีทำา

ผิด หากเจ้าหน้าท่ีพบผู้กระทำาผิดกฎหมาย 

หรือเจ้าหน้าท่ีทำาผิดกฎหมาย ต้องลงโทษ

ทางวินัย ร้านไหนขายเหล้า  ร้านไหน

ลักลอบปิดเกินเวลาท่ีกำาหนด ปิดหน้าร้าน

บังหน้า แอบเปิดหลังร้าน ขอให้เจ้าหน้าท่ี

สอบสวน จับกุม ยึดใบอนุญาต และหากพบ

เจ้าหน้าท่ีรัฐเก่ียวข้องให้เอาผิดทางวินัย” 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว  

วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์ร่วมใจฉีดวัคซีน 

โควิด-19 ท่ีศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ 

เปิดบริการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกอบการ

และพนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ . ) 

นพ.สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดี

กรมอนามัย กล่าวว่า หลังช่วงปีใหม่มีอัตรา

ผู้ติดเช้ือสูงข้ึน ผู้สูงอายุซ่ึงอยู่ในกลุ่มเปราะ

บางมีอัตราเพ่ิมข้ึน 6-11% เท่าน้ัน และ

ต้ังแต่วันท่ี 1-20 ม.ค. พบผู้เสียชีวิต 75% 

เป็นผู้สูงอายุ และ 60% มีประวัติเส่ียงได้รับ

เช้ือมาจากผู้ใกล้ชิด ส่วนหญิงต้ังครรภ์แนว

โน้มติดเช้ือทรงตัว  มีเสียชีวิตเป็นระยะ ดัง

น้ันกลุ่มเปราะบางจึงเป็นกลุ่มท่ีต้องได้รับ

การเฝ้าระวังอย่างสูง เพราะมีโอกาสติด

เช้ือจากคนใกล้ชิด ดังน้ันจึงควรเฝ้าระวัง

ใน 3 กลุ่ม คือ 1.หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะ 

อ้วนร่วมด้วย 2.กลุ่มเด็กท่ียังไม่ได้รับการฉีด

วัคซีน และ 3.ผู้สูงอายุท่ีมีโรคเร้ือรัง และ

เส่ียงสัมผัสญาติใกล้ชิดท่ีติดเช้ือ 

ส่วน นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รอง

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สำาหรับกลุ่ม

เปราะบาง หากไม่มีอาการรุนแรงสามารถ

ทำาโฮมไอโซเลช่ัน (การแยกกักตัวท่ีบ้าน)

ได้ โดยกลุ่มผู้สูงอายุทำาโฮมไอโซเลช่ันน้ัน

ต้องอายุไม่เกิน 75 ปี ไม่มีโรคประจำาตัว 

ท่ีสำาคัญผู้ดูแลต้องสวมหน้ากาก เว้นระยะ

ห่างตลอดเวลา 

ด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงประเด็น

การเฝ้าระวังการกลายพันธ์ุของเช้ือโค 

วิด-19 ว่าจากการเฝ้าระวังการกลายพันธ์ุ

ของเช้ือโควิด-19 ร่วมกับเครือข่ายท่ัว

ประเทศ พบโอมิครอนสายพันธ์ุย่อยใน

ประเทศ ได้แก่ BA.1 และ BA.2 โดยสาย

พันธ์ุย่อย BA.2 ตรวจพบรายแรกต้ังแต่วัน

ท่ี 2 ม.ค.2565 และได้รายงานในระบบฐาน

ข้อมูล GSAID ต้ังแต่วันท่ี 19 ม.ค. 2565 

ส่วน BA.3 ยังไม่พบในประเทศไทย 

“ขณะน้ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ได้ตรวจสอบพบผู้ติดเช้ือโอมิครอนสาย

พันธ์ุย่อย BA.2 รวมท้ังหมด 9 ราย ซ่ึง

ลักษณะสำาคัญทางพันธุกรรมของโอมิครอน

สายพันธ์ุย่อย BA.2 คือ ไม่พบการกลาย

พันธ์ุบน spike โปรตีน ของตำาแหน่ง 69-

70 ซ่ึงแตกต่างจาก BA.1 และ BA.3 ซ่ึง

จากการติดตามสถานการณ์ระบาดและการ 

กระจายของเช้ือไวรัสโควิด-19 โอมิครอน

สายพันธ์ุย่อย BA.2 ยังไม่พบความแตกต่าง

จากสายพันธ์ุย่อย BA.1 ในประเด็นความ

สามารถในการแพร่เช้ือท่ีรวดเร็ว อาการ

รุนแรง หรือสามารถหลบภูมิคุ้มกันได้จาก

การติดเช้ือหรือการได้รับวัคซีนมาก่อน” 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว.

ฟ้ืนสัมพันธ์ซาอุฯ

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี,  น.ส.รัชดา 

ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เดินทางด้วยเท่ียวบินพิเศษเพ่ือ

เยือนประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างเป็น

ทางการ ในระหว่างวันท่ี 25-26 ม.ค.2565

ท้ังน้ี การเยือนประเทศซาอุดีอาระเบีย

คร้ังน้ี เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการ ซ่ึง

เป็นไปตามคำาเชิญของเจ้าชายมุฮัมมัด  

บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎ

ราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบีย

โดยนายกรัฐมนตรีมีกำาหนดเข้าเฝ้าฯ 

และพบปะหารือกับเจ้าชายมุฮัมมัด บิน 

ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎ

ราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.

กลาโหมซาอุดีอาระเบีย เพื่อส่งเสริมและ

กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน 

มีรายงานว่า ท้ังสองประเทศจะฟ้ืนฟู

และยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ท้ัง

ในด้านการต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ และ

แรงงาน

พล.อ.ประยุทธ์ตอบข้อซักถามผู้ส่ือ

ข่าวถึงการเยือนคร้ังน้ีจะมีโอกาสดีในการ

ฟ้ืนความสัมพันธ์อันดีหรือไม่ ว่าก็ต้องดีกว่า 

32 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงได้รับเกียรติในการท่ีได้

รับเชิญไปหารือ ฟ้ืนความสัมพันธ์เก่าๆ ก็

ต้องดีข้ึน

ถามว่าจะมีโอกาสท่ีแรงงานไทยจะได้

กลับไปทำางานท่ีซาอุฯ หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์

กล่าวว่า ก็ทุกเรื่อง จะได้มีการพูดคุยหารือ 

ซ่ึงต้องเร่ิมต้นกันก่อน และต้องมีการต้ัง

คณะทำางานข้ึนมา เพื่อศึกษาหารือร่วมกัน

เก่ียวกับเรื่องของคณะกรรมาธิการร่วมว่า

ด้วยความร่วมมือทวิภาคี และเรื่องวิธีการ

ต่างๆ ท่ีต้องพูดคุยกันต่อไป ขณะเดียวกันไป

เข้าเฝ้าฯ ในฐานะรัฐบาลตามท่ีข่าวออกไป

แล้ว จึงขอให้รอฟังรายละเอียดหลังกลับมา

ท้ังน้ี นายกฯ ยังกล่าวฝากท้ิงท้ายด้วย

ว่า “ทำาให้บ้านเมืองสงบสุขนะ”

ส่วนนายสุชาติกล่าวว่า ในการเดิน

ทางเยือนอย่างเป็นทางการของนายก

รัฐมนตรีและคณะ ถือเป็นนิมิตหมายท่ี

ดี ส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้น เพราะยังไม่เคยไป 

ซ่ึงซาอุฯ ถือว่ามีบุญคุณกับครอบครัวของ

ตนเอง เนื่องจากพ่อของตนเองเคยทำางาน

ท่ีซาอุฯ เมื่อปี 2528 ขณะน้ันตนเองอายุ 

11 ปี เพราะในอดีตแรงงานไทยได้เดินทาง

ไปทำางาน 2-3 แสนคน จนทำาให้เกิดการ

แต่งเพลงถึงคนท่ีไปทำางานท่ีน้ัน ส่วนราย

ละเอียดน้ันรอนายกรัฐมนตรีช้ีแจง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฯ และคณะ

จะเดินทางกลับถึงไทยในวันท่ี 26 ม.ค.เวลา

ประมาณ 08.45 น. โดยทันทีท่ีเดินทางถึง 

พล.อ.ประยุทธ์และคณะจะปฏิบัติมาตรการ

ควบคุมโรค ท้ังการตรวจเช้ือโควิดแบบ RT-

PCR สังเกตอาการ รักษาระยะห่าง และ

จะทำาการตรวจ RT-PCR อีกคร้ัง ในวันท่ี  

30 ม.ค. เมื่อครบ 5 วันหลังเดินทางกลับ

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเดินทางไป

เยือนซาอุดีอาระเบียของนายกรัฐมนตรีน่า

จะส่งสัญญาณท่ีดีสำาหรับประเทศไทย แต่

รายละเอียดเป็นอย่างไรตนไม่ทราบ ซ่ึงต้อง

เป็นสัญญาณท่ีดี เพราะไม่อย่างน้ัน อยู่ดีๆ 

เขาจะมาเชิญเราไปทำาไม  

ด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ กล่าว

ถึงการเยือนซาอุดีอาระเบียของนายก

รัฐมนตรีว่า เป็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์

ได้ดำาเนินการไปล่วงหน้า ตนสั่งการให้ทูต

พาณิชย์ที่ดูแลประเทศซาอุฯ ประสานงาน

กับทางการของซาอุฯ โดยต่อเนื่อง และ

รายงานมาที่ตน ซึ่งได้ติดตามมาตลอดโดย

เฉพาะสินค้าบางรายการที่มีโอกาสขายได้ 

เช่น เนื้อไก่ ที่พบว่ามีความคืบหน้ามาโดย

ลำาดับ 

“ท้ังหมดยังนับหน่ึงไม่ได้ เพราะ

ต้องรอความสัมพันธ์ทางการทูตท่ีเป็น

ทางการ การท่ีนายกฯ เดินทางไปคร้ังน้ีจะ

เป็นประโยชน์มาก เท่ากับช่วยเปิดประตู

ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถดำาเนินการต่อ

ไปได้ในสินค้าหลายตัวต่อไป” รองนายกฯ

และ รมว.พาณิชย์กล่าว.

อุตรดิตถ์ • ฮือฮา “ด.ช.สมัคร 

สุนทรเวช” นร.โรงเรียนด่านแม่

คำามัน ชื่อ-นามสกุลเหมือนอดีต

นายกฯ คนที่ 25 แท้จริงแล้ว

เป็นบุตรชายของอดีตนักร้องชื่อ

ดัง “ปัญญา กตัญญู” เจ้าของ

บทเพลงฮิต “ฟ้าสางที่พะเยา”

จากกรณีที่มีเด็กนักเรียน

ชื่อ ด.ช.สมัคร สุนทรเวช ซึ่ง

เหมือนอดีตนายกรัฐมนตรีคน

ที่ 25 และนักการเมืองรุ่นเก๋า 

เคยดำารงตำาแหน่งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรี

อีกหลายกระทรวง หัวหน้า

พรรคพลังประชาชน และพรรค

ประชากรไทย เป็นนักพูดฝีปาก

กล้า ฉายาที่สื่อมวลชนตั้งให้คือ 

“แมวเก้าชีวิต” จนกระทั่งถึงแก่

อนิจกรรมเมื่อวันอังคารที่ 24 

พ.ย.52 สิริอายุได้ 74 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย

ปรัชญา เสริฐลือชา นายอำาเภอ

ลับแล ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จ

จริงหลังทราบว่านามสกุลสุนทร

เวช ของเด็กชายสมัคร มีการ

ใช้มาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่สมัย

ทวดซึ่งอยู่ในช่วงรัชกาลที่ 6 จึง

ฮือฮาพบนร.ชื่อ‘สมัคร สุนทรเวช’

กรุงเทพฯ • วันที่ 25 ม.ค.65 

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ 

รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร (PCT) 

สั่งการให้ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรม

สุธีร์ ผบก.สส.ภ.2 หัวหน้า ชุด

ปฏิบัติการ PCT ชุดที่ 5 นำาหมาย

ค้นศาลแขวงชลบุรีที่ 9/2565 ลง

วันที่ 24 ม.ค.65 เข้าตรวจค้น

บ้านเลขที่ 8/95 หมู่บ้านสุขสรรค์

วิลล่า 2  ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี 

หลังเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน

ออนไลน์ (ONLINE PATROL) 

ของ บก.สส.ภ.2 ได้พบเพจ Fa-

cebook ชื่อว่า JOKER898TH 

ซึ่งมีผู้ติดตามประมาณ 8,300 

คน มีการโพสต์เชิญชวนให้

ประชาชนเล่นการพนัน พร้อม

ระบุว่าเป็นเว็บเดิมพันอันดับ 1 

ของประเทศไทย

จากการตรวจค้นพบว่า 

ชั้น 2 ของบ้านหลังดังกล่าว

ใช้ เป็นออฟฟิศลับที่ตั้ งของ 

แอดมินดูแลระบบเว็บไซต์ ใน

การทำาเว็บพนันออนไลน์ พบ 

ผู้ต้องหา 2 คนเป็นแอดมินดูแล

ระบบ  คือ นายสุทธิภัทร สรรพ

ทรัพย์ อายุ 34 ปี เลขที่ 12/357 

ม.15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ และนาย

เจษฎา สกุลทรัพย์นิยม อายุ 

29 ปี เลขที่ 3/13 ม.8 ต.เสม็ด 

อ.เมืองชลบุรี พร้อมด้วยของ

กลางคือ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

ซึ่งยังค้างหน้าจอโปรแกรมดู

ระบบเว็บไซต์ JOKER898TH 

และ OMG777, หน้าจอคอม 

พิวเตอร์ 3 จอ, โทรศัพท์มือ

ถือ 17 เครื่อง, คอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก 3 เครื่อง ซึ่งยังค้างหน้า

จอโปรแกรมดูระบบเว็บไซต์ 

JOKER898TH และ OMG777, 

สมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม โดย

มีรายชื่อสมาชิกรวมประมาณ  

100,000 ราย และมียอดเงิน

หมุนเวียนในระบบแอดมินมูล

ค่ากว่า 500,000 บาทต่อวัน  

พบเงินหมุนเวียนกว่า 100  

ล้านบาท

สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 2 

คนให้การรับสารภาพว่าเป็น

ลูกจ้าง ถูกจ้างให้ดูแลเว็บพนัน

ดังกล่าว มีหน้าที่ดูแลระบบแอด 

มิน ได้ค่าจ้างต่อเดือน 15,000 

บาท และไม่ได้ปันผลใดๆ แต่

ยังไม่ยอมเปิดเผยชื่อนายจ้าง

แก่เจ้าหน้าที่ แต่จากการตรวจ

ค้นพบพยานหลักฐานหลาย

รายการที่สามารถระบุตัวตนผู้

ร่วมขบวนการได้อีกหลายราย 

ซึ่งจะดำาเนินคดีต่อไป.

จับเว็บพนันออนไลน์เงินหมุน100ล้าน

ทราบว่าบิดาของเด็กชายสมัคร

คืออดีตนักร้อง ปัญญา กตัญญู 

ซึ่งขณะนี้เป็นนักจัดรายการวิทยุ

ชื่อดังของจังหวัดอุตรดิตถ์ และ 

ปัจจุบันเด็กชายสมัคร สุนทรเวช 

อายุ 10 ขวบ ศึกษาอยู่ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนด่านแม่คำา

มัน จาการสอบถามครูประจำาชั้น

บอกว่า ด.ช.สมัครเป็นเด็กดีและ

เรียนหนังสือเก่ง คะแนนเกรด

เฉลี่ย 3.5 

จากนั้นนายอำาเภอลับแล

เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 41/9   

ม.8 บ้านด่านแม่คำามัน เพื่อพบกับ

นายไฝเพชรแท้ มุตพรม หรือ DJ 

ไฝ  ปัญญากตัญญู บิดา และนาง

อำาพัน สุนทรเวช (มารดา) พร้อม

พูดคุยสอบถามเรื่องดังกล่าว โดย

นายไฝเปิดเผยว่า นามสกุลสุนทร

เวชใช้มาตั้ งแต่สมัยรุ่นปู่ทวด 

ตาทวด จนมาถึงปัจจุบัน 

ส่วน ด.ช.สมัครเกิดเมื่อ

วันที่ 15 เมษายน 2554 อายุ   

10 ขวบ ปัจจุบันเรียนอยู่โรงเรียน

ด่านแม่คำามัน บิดาประกอบ

กิจการสถานีวิทยุชุมชน ใช้

ชื่อว่าปัญญาสตูดิโอ จัดรายการ

ลูกทุ่งปัญญา คลื่น 94.5 สตาร์ 

และเป็นอดีตนักร้องชื่อดังใน

ในาม “ปัญญา กตัญญู“ ผลงาน

เพลงที่สร้างชื่อเสียงคือ ฟ้าสางที่

พะเยา กับเพลงดื่มเบียร์กับเมีย

เขา และเฒ่าหัวงู

อดีตเคยอยู่วงดนตรีของ

คุณยอดรัก สลักใจ, วงพุ่มพวง  

ดวงจันทร์ และวงเสรีย์ รุ่งสว่าง 

ทำาหน้าที่พิธีกรประจำาวงอยู่นาน

ถึง 12 ปี ต่อมาได้ผันตัวเองออก

มาจัดรายการวิทยุและพิธีกรทาง

ทีวีอีกหลายรายการ จนมาพบรัก

กับ น.ส.อำาพัน และมีบุตรชายหนึ่ง

คนคือ ด.ช.สมัคร เมื่อปีที่แล้วได้

เกิดโรคโควิด-19 ระบาด ทำาให้ตน

ต้องอพยพครอบครัวกลับมาอยู่ที่

ภูมิลำาเนาเดิม ประกอบอาชีพทำา

ธุรกิจส่วนตัวและจัดรายการเพลง

ลูกทุ่งให้แฟนเพลงและผู้ฟังใน

พื้นที่ จ.อุตรดิตถ์.

เพชรบูรณ์ • เมื่อวันที่ 25 

มกราคม 2565 มีความคืบ

หน้ากรณีคนร้ายบุกเดี่ยวจี้ชิง

ทองที่ร้านทองเยาวราช สินทวี 

ในห้างบิ๊กซี  สาขาหล่มสัก 

อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดย

คนร้ายได้สร้อยคอทองคำาน้ำา

หนักเส้นละ 1 บาท จำานวน 

23 เส้น รวมน้ำาหนัก 23 บาท 

ซึ่งตำารวจ สภ.หล่มสักทำาการ

สอบสวน จนทราบว่าคนร้าย

คือ นายนพรุจ สุขเสถียร อายุ 

39 ปี บ้านเลขที่ 79 ม.1 ต.นา

เกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 

สาเหตุเพราะปัญหาหนี้สินรุม

เร้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ ได้ ไปตรวจ

สอบที่บ้านผู้ก่อเหตุแล้วแต่ไม่

พบตัว คาดว่าขี่รถจักรยานยนต์

หลบหนีไปกบดานอยู่ที่อื่น แต่

ยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่

เพชรบูรณ์ ซึ่งตำารวจแจ้งให้

ภรรยาผู้ก่อเหตุติดต่อให้เข้ามา

มอบตัว  

ล่าสุด พล.ต.ต.นิพนธ์ 

พานิชเจริญ ผบก.ภ.จว.เพชร 

บูรณ์ เดินทางลงพื้นที่ อ.หล่ม 

สัก เพื่อติดตามผลคดีด้วยตัว

เอง โดยมี พ.ต.อ.สุรวิชย์ ชัย

สิทธิ์ ผกก.สภ.หล่มสัก รายงาน

ความคืบหน้า ขณะที่ญาติผู้ก่อ

เหตุได้ติดต่อมายังเจ้าหน้าที่

ตำารวจเพื่อพาตัวนายนพรุจ

เข้ ามอบตัว พร้อมทั้ งของ

กลางคือสร้อยคอทองคำาที่ก่อ

เหตุจี้ชิงทรัพย์ ไป พร้อมทั้งรถ

จักรยานยนต์ ฮอนด้า สีขาว 

ทะเบียน ขนข 921 เพชรบูรณ์  

ซึ่งเป็นรถคันที่ใช้ก่อเหตุ โดยมี

ตำารวจชุดสืบสวน สภ.หล่มสัก

เดินทางไปควบคุมตัวในพื้นที่ 

ม.2 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่าเป็น

ที่เรียบร้อย.

คนร้ายบุกเดี่ยว

จี้ชิงทองหล่มสัก

กลัวยอมมอบตัว
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อะไรเลย

เมื่อถามว่า เห็นพูดคุยกันแบบ

ใกล้ชิด รู้หรือไม่ว่าคนที่คุยด้วยเป็น

แกนนำากลุ่มราษฎรหรือกลุ่ม 3 นิ้ว 

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “เหรอ ไม่รู้ แต่

เห็นเขาก็พูดดี ก็เป็นลูกเป็นหลาน ก็คุย

กันดี ไม่เห็นมีอะไรเลย คนไทยด้วยกัน

ทั้งนั้น”

ที่ตลาดประชานิเวศน์  1  นายสม

ศักดิ์  เทพสุทิน  รมว.ยุติธรรม  ในฐานะ

ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค พปชร. , นาย

อนุชา  นาคาศัย  รมต.ประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี  ในฐานะกรรมการบริหารพรรค 

มาช่วยนางสรัลรัศมิ์ หาเสียง  โดยได้รับ

การตอบรับเป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน มี

แม่ค้าบางส่วนได้ส่งเสียงโอดครวญถึง

ราคาปัญหาสินค้า รวมถึงปัญหาสลาก

กินแบ่งรัฐบาลแพง โดยช่วงหนึ่งนาย

อนุชาได้พูดคุยกับผู้ค้าสลากที่มารอมอบ

ดอกไม้ให้กำาลังใจ พร้อมระบุว่า รัฐบาล

กำาลังแก้ปัญหา 

ระหว่างที่คณะของนายสมศักดิ์

กำาลังช่วยนางสรัลรัศมิ์หาเสียง ได้เดิน

มาเจอคณะของนายมงคลกิตติ์  สุขสิน

ธารานนท์  หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ 

ที่มาช่วยผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคหาเสียง

อยู่อีกฝั่งหนึ่ง  โดยนายอนุชาได้เข้าไป

ทักทายนายมงคลกิตติ์ตามมารยาท 

ขณะที่นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ต่างคน

ต่างหาเสียง ส่วนที่มีข่าวว่าตนจะไป

ร้อง กกต.จากกรณีที่ถูกปิดกั้นไม่ให้ไปหา

เสียงที่ชุมชนสะพานไม้ 2 เมื่อวันที่  24  

ม.ค.ในช่วงที่ พล.อ.ประวิตรลงพื้นที่นั้น 

ตนไม่ร้องหรอก ไม่อยากรังแกกัน

นายสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่า มา

ช่วยรณรงค์หาเสียงให้กับนางสรัลรัศมิ์ 

ครอบครัวนี้เป็นคนทำางาน  โดยเฉพาะ

นายสิระ  ที่ทุ่มเทให้กับพื้นที่ ตนเคย

มาในพื้นที่นี้ในช่วงที่มีการระบาดโควิด

หนักๆ ซึ่งเขาทุ่มเทหายาสมุนไพรเท่า

ที่ทำาได้มาช่วยชาวบ้าน และชาวบ้าน

รู้สึกประทับใจ  ขณะที่นายกรัฐมนตรี

ได้ทำางาน  ทุ่มเทหลายสิ่งหลายอย่างแก้

ปัญหาในช่วงภาวะวิกฤตต่างๆ  นายกฯ 

เป็นคนที่เข้มแข็ง  อดทน  มั่นคง  

ท่ีพรรคเพ่ือไทย ได้ออกคำาแถลง                                                           

มีเน้ือหาว่า การเลือกต้ังซ่อม ส.ส.กรุงเทพ 

มหานคร เขตเลือกต้ังท่ี 9 ในวันอาทิตย์ท่ี 

30 ม.ค.2565 น้ี จะเป็นหมุดหมายสำาคัญ 

ในการจุดประกายแสงสว่างของการปรับ

เปล่ียนการเมืองไทยสู่แนวทางท่ีถูกต้อง

ชอบธรรม เป็นประชาธิปไตยตามความ

ต้องการของพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง

พรรคเพื่อไทยขอกราบเรียนเชิญ

พี่น้องประชาชน ช่วยส่งเสริมสนับสนุน

เลือกคุณสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัครของ

พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3 เพื่อร่วม

มือร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย 

เพื่ออนาคตของประเทศไทย 

ขณะที่นายสุรชาติ เทียนทอง เปิด

เผยภายหลังลงพื้นที่พบปะประชาชน

บริเวณหมู่บ้านมหานคร ว่าการปราศรัย

ใหญ่วันที่ 28 มกราคม จะนำาเสนอ

นโยบายของพรรคหลายด้านที่จะเป็น 

การกำาหนดทิศทางของประเทศ เพื่อ

ตอกย้ำาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่า แม้

พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้าน แต่เราทำา

หน้าที่ตรวจสอบและนำาเสนอทางออก

ของประเทศให้พี่น้องประชาชน เพื่อให้

เห็นว่าพรรคเพื่อไทยยังเป็นความหวัง

เสมอ   

ส่วนท่ีมีรายงานพบการทุจริตใน

พ้ืนท่ีในเขตชุมชนแล้วน้ัน นายสุรชาติ

กล่าวว่า ม่ันใจว่าประชาชนจะรักษา

ศักด์ิศรีของตนเอง ในวันลงคะแนนเลือก

ต้ังจะมีตัวแทนของพรรคและอาสาสมัคร

ภาคประชาชนช่วยจับตาการเลือกต้ัง 

อยากฝากประชาชนร่วมกันจับตาจำานวน

ผู้มาใช้สิทธ์ิว่าแต่ละหน่วยเลือกต้ังของเขต

หลักส่ี-จตุจักร มีจำานวนบัตรลงคะแนน

ของผู้มาใช้สิทธ์ิในหีบตรงกันกับจำานวน

ประชากรในแต่ละหน่วยหรือไม่ สำาหรับ

การลงพ้ืนท่ีหาเสียงในเขตท่ีมีการเลือกต้ัง

ไม่ควรถูกปิดก้ัน ผู้สมัครทุกคนควรได้เข้า

ถึงพ้ืนท่ีตราบใดท่ีไม่เป็นการรบกวนพ่ีน้อง

ประชาชน ส่วนตนสามารถลงพ้ืนท่ีพบปะ

พ่ีน้องประชาชนได้ทุกจุด 

วันเดียวกัน นายชัชชาติ สิทธิ

พันธ์ุ และ น.ส.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ 

ทีมนโยบายเศรษฐกิจ เปิดตัวสภากาแฟ 

เพื่อนชัชชาติ เพื่อเปิดพ้ืนท่ีชวนประชาชน 

คุยปัญหาเมือง คิดหาทางออก และลงมือ

ทำา โดยมุ่งไปถึงการแก้ปัญหาท่ีลงมือได้

ทันที พร้อมกับเป้าขยายสภากาแฟไม่ต่ำา

กว่า 1,000 แห่ง ครอบคลุม 50 เขตท่ัว

กรุงเทพฯ พร้อมเชิญชวนภาคประชาชน

ร่วมเป็นอาสาสมัคร เพื่อนชัชชาติ รวม

พลังสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่

สำาหรับทุกคน  

นายชัชชาติกล่าวว่า สภากาแฟ 

เพื่อนชัชชาติ เป็นความร่วมมือระหว่าง

ทีมเพ่ือนชัชชาติกับเครือข่ายผู้ประกอบ

การร้านกาแฟในกรุงเทพฯ เน้นนำาประ 

ชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

ภายในสภากาแฟ มีการติดบอร์ดรับฟัง

ปัญหาเมืองและเสนอภาพกรุงเทพฯ ใน

ฝัน ควบคู่กับสนับสนุนการใช้แพลตฟอร์ม

ทราฟี ฟองดู (Traffy Fondue) แพลตฟอร์ม 

Crowd-sourcing รับแจ้งปัญหาเมือง โดย

ข้อมูลท้ังหมดจะถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล

และพัฒนาเป็นนโยบายรายเขตต่อไป 

นายสมสวัสด์ิ เสริมสวัสด์ิศรี 

เจ้าของ Galley Cafe เปิดเผยว่า เมื่อได้ฟัง

แนวคิดสภากาแฟ ตอบรับเข้าร่วมทันที 

เพราะท่ีผ่านมาเปิดร้านมา 15 ปี คนท่ีอยู่

อาศัยบริเวณน้ีมักแวะเวียนมาแลกเปล่ียน

ปัญหาย่านน้ีอยู่แล้ว 

ส่วน น.ส.เกษรากล่าวว่า สภา

กาแฟ เพ่ือนชัชชาติ จะเป็นช่องทาง

สำาคัญในการรวบรวมปัญหาท่ีประชาชน

พบเจอในชีวิตประจำาวัน และพัฒนา

เป็นนโยบายท่ีตอบโจทย์เฉพาะเขต

ได้ นอกจากน้ี ยังถือเป็นศูนย์รวมของผู้

ประกอบการและลูกจ้าง ท่ีทำาหน้าท่ีขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจเมือง เมื่อภาคประชาชน

ได้รับการสนับสนุน จะส่งผลให้ชุมชนแข็ง

แรง และเมืองก็แข็งแรงตามไปด้วย เบ้ือง

ต้นต้ังเป้าขยายเครือข่ายไม่ต่ำากว่า 1,000 

แห่ง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 50 เขต กทม. โดย

ในระยะท่ี 1 ซ่ึงเปิดตัวพร้อมกันวันน้ี มี

ร้านกาแฟให้ความสนใจร่วมเครือข่าย

แล้วท้ังส้ิน 24 แห่ง กระจายใน 17 เขต 

ขณะน้ีมีประชาชนสมัครเป็นอาสาเพื่อน

ชัชชาติ รวมท้ังส้ิน 8,214 คน.

21 ส.ส.

หนึ่ งใน ส.ส.ที่ถูกขับออกร้องขอให้

ทบทวนมตินั้น  ก็ไปอยู่พรรคใหม่ 

ถามว่ากังวลหรือไม่ เมื่อ 21 

ส.ส.ไปอยู่พรรคใหม่แล้วจะกระทบต่อ

องค์ประชุมในสภา พล.อ.ประวิตรตอบ

ว่า พรรคใหม่นี้ก็จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล 

และสนับสนุนรัฐบาล ไม่ต้องห่วง

เมื่อถามว่า จะส่ง พล.อ.วิชญ์ไป

เป็นหัวหน้าพรรคใหม่ของ 21 ส.ส.หรือ

ไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เป็นเรื่องของ

พรรคเขาจะไปรู้ได้อย่างไร เรื่องของเขา 

ส่วนที่บอกว่ามีกระแสข่าวว่า พล.อ.วิชญ์

จะไปเป็นหัวหน้าพรรคนั้น อยากรู้ก็ต้อง

ไปถามกระแสดู คุณรู้จากกระแสก็ต้อง

ไปถามกระแสดู

ถามย้ำาว่า แสดงว่าเสียงในสภา

ของพรรคร่วมรัฐบาลขณะนี้เพียงพอ 

ไม่มีปัญหาต่อการพิจารณากฎหมายใช่

หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่มี

ปัญหา เสียงไม่มีเปลี่ยนแปลง  

เมื่อถามว่า นายนิโรธ สุนทรเลขา 

ส.ส.นครสวรรค์ ในฐานะประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล 

(วิปรัฐบาล) ออกมายอมรับว่าอาจเกิด

วิกฤตเสียงในสภา พล.อ.ประวิตรสวนว่า 

“ไม่มี คุณจะฟังประธานวิปหรือฟังผม”  

ถามต่อว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องสภา

ล่มหลายครั้ง พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็

คนมาไม่ครบทำาอย่างไรได้ เป็นโควิดกัน

ตั้งเยอะแยะ ซึ่งก็ไม่ต้องกำาชับเรื่องนี้ 

เพราะสมาชิกพรรครู้กันดี

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรยังได้กล่าว

กับประชาชนที่มารอให้การต้อนรับ ณ 

ศาลาประชาคม อบต.ประศุก อ.อินทร์บุรี 

จ.สิงห์บุรี ว่าขอให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่าง

สงบสุข ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน พร้อม

ยืนยันว่าตนเองกับ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ไม่ได้ทะเลาะ

เบาะแว้งกัน 

 “ผมเองไม่มีการทะเลาะกันนะ

ครับ ใครว่าผมไปทะเลาะกับนายกฯ ผม

ไม่ทะเลาะกับใครหรอก เพราะฉะนั้น

ผู้สื่อข่าวฟังไว้ด้วยนะครับ ไม่ ใช่ถาม

ผมทุกวันเลยว่าผมไปทะเลาะกับใคร 

ไปว่าผมทะเลาะกับท่านนายกฯ ผมไม่

ทะเลาะกับใครหรอกครับ ผมต้องการ

ให้ทุกคนอยู่อย่างสันติ อยู่อย่างมีความ

สามัคคีกลมเกลียวกันทั้งประเทศ เพราะ

พวกเราทุกคนเป็นคนไทยด้วยกัน ไม่ว่า

จะอยู่พรรคไหน ทุกคนก็ต้องชี้แจงให้

ประชาชนได้รับทราบว่าพรรคของเรา

นั้นเป็นอย่างไร ทำางานเพื่อประชาชน

อย่างไร” พล.อ.ประวิตรกล่าว

นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รมว.

ยุติธรรม  ในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค 

พปชร.ยืนยันว่า พรรคร่วมรัฐบาลและ

พรรค พปชร.ไม่มีความขัดแย้ง โดยตอน

นี้ พปชร.มีความลงตัว และจะเข้มแข็ง  

เพราะหากไม่เกิดความชัดเจน  อย่างใน

อดีตที่ผ่านมาอาจมีการวิพากษ์วิจารณ์

จากผู้คน  แต่เมื่อชัดเจนอย่างนี้แล้ว

มั่นใจว่ารัฐบาลและพรรคการเมืองจะ

เดินไปได้

ส่งเรื่องขับ 21 ส.ส.ถึง กกต.แล้ว

เมื่อถามว่า จะมีการตั้งเลขาธิการ

พรรคให้เร็วขึ้นหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างจบ  

นายสมศักดิ์กล่าวว่า แล้วแต่ที่ประชุม

พรรค  มันไม่มีความขัดแย้งแล้ว เสียดาย

ที่ปฏิเสธตำาแหน่งเลขาธิการพรรคไปซะ

แล้ว ส่วนเรื่องเสียงในการประชุมสภา

นั้น เชื่อว่าของใหม่จะดีขึ้น อีกอย่าง

หนึ่งในสมัยประชุมสภานี้เหลือเวลาอีก 

1 เดือน เราตั้งเลขาธิการพรรค และทำา

อะไรให้เรียบร้อยทุกอย่างก็ลงตัว 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกฯ ในฐานะผู้ประสาน

งานวิปรัฐบาล กล่าวเช่นกันว่า เสียงใน

ฝั่งของรัฐบาลคงไม่มีปัญหาอะไร และ

เชื่อว่าไม่กระทบต่อการทำาหน้าที่ในสภา 

ขณะนี้เสียงยังไม่ปริ่มน้ำา เพราะจนถึง

ขณะนี้กลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัสยังไม่ได้

บอกว่าจะไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล ดัง

นั้นเชื่อว่าในฝั่งรัฐบาลยังไม่มีปัญหา

อะไรตามที่สื่อวิตกกังวล ยืนยันว่าความ

มั่นคงและเสถียรภาพของรัฐบาลยัง

มั่นคงเช่นเดิม

เมื่อถามว่านายกฯ ได้กำาชับอะไร

เกี่ยวกับเสียงในสภาหรือไม่ นายอนุชา

กล่าวว่า ไม่มี เป็นเรื่องที่วิเคราะห์และ

วิจารณ์กันไปเองต่างๆ นานา ซึ่งคิดว่าไม่

น่าวิตกกังวลอะไร ส่วนที่ฝ่ายค้านระบุว่า

นายกฯ อาจยุบสภาก่อนเดือน พ.ค. เพื่อ

หนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ฝ่ายค้าน

ก็ต้องพูดเช่นนั้นอยู่แล้ว แต่คิดว่ารัฐบาล

จะอยู่ครบวาระ

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชี

รายช่ือ และรองหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

พรรค พปชร. กล่าวว่า พล.อ.ประวิตรได้

ส่งมติการขับ 21 ส.ส.เมื่อวันท่ี 19 ม.ค.ไป

ให้กับคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 

เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงกระบวนการก็เดินหน้า

ไปตามมติพรรค และยืนยันมติขับ 21 คน

ออกจาก พปชร. ถือเป็นท่ีสุด และมีผล

ต้ังแต่วันท่ี 19 ม.ค. เพราะในวันน้ันมีคณะ

กรรมการบริหารพรรค 17 เสียง และ 

ส.ส. 61 เสียง ร่วมประชุมและมติเสียง

ข้างมาก 63 เสียง ซ่ึงเกิน 3 ใน 4 ถือว่า

ครบองค์ประกอบและไม่น่ามีปัญหาอะไร 

ยืนยันมติไม่เป็นโมฆะ ซ่ึง 21 ส.ส.ต้องหา

พรรคใหม่สังกัดภายใน 30 วัน ท่ีไม่ใช่

พรรค พปชร. และถ้าสมัครไม่ทันภายใน 

30 วันก็พ้นสภาพ ส.ส. 

นายไพบูลย์กล่าวถึงการตั้งรักษา

การเลขาธิการพรรค พปชร.ว่า ยังไม่

ได้เรียนถาม พล.อ.ประวิตร แต่ตาม

ข้อบังคับเป็นอำานาจของหัวหน้าพรรค

ที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

คนใดมารักษาการตำาแหน่งเลขาธิการ

พรรค และต้องไปเลือกเลขาธิการพรรค

ตัวจริงในที่ประชุมใหญ่ คาดว่าในช่วง

เดือน เม.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คาดว่า พล.อ. 

ประวิตรจะต้ังนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.

การคลัง ในฐานะรองหัวหน้าพรรค และ 

ผอ.พรรค ข้ึนมารักษาการเลขาธิการ

พรรค ขณะเดียวกันมีความเป็นไปได้ท่ีจะ

ต้ังนายสันติเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่

อีกด้วย

ขณะท่ีประชุมสมาชิกพรรค พปชร.                                                           

ประจำาสัปดาห์หลังจากมีมติขับ 21 

ส.ส.เมื่อสัปดาห์ก่อนนั้น พบว่ามี ส.ส.เข้า

ร่วมอย่างบางตา ทำาให้บรรยากาศเป็นไป

อย่างเงียบเหงา โดยมีนายชวน ชูจันทร์ 

และนายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ส.ส.บัญชี

รายชื่อคนใหม่ ร่วมประชุมเป็นครั้งแรก

ด้วย ซึ่งในการประชุมได้ขอความร่วมมือ 

ส.ส.เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อไม่ให้

เกิดปัญหาเรื่ององค์ประชุม โดยใช้เวลา

ประชุมเพียง 40 นาที

ดร.พัชรินทร์ ซำาศิริพงษ์ ส.ส.กทม. 

และโฆษกพรรค พปชร. กล่าวว่า สมาชิก

พรรค พปชร.มีความเหนียวแน่น แม้จะ

มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่เมื่อต้อง

ทำางานเพื่อประชาชน เชื่อว่าทุกคนมี

สปิริตสามารถเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็น

ฟันเฟืองสำาคัญในการสนับสนุนรัฐบาล

เดินหน้าแก้ปัญหาให้กับประชาชน และ

พรรคยังคงมีเสถียรภาพ ไม่ใช่พรรค

เฉพาะกิจ แต่เป็นสถาบันการเมืองที่

พร้อมทำางานเพื่อพี่น้องประชาชนให้

กินดีอยู่ดี ภายใต้นโยบายและแนวทาง

แก้ไขปัญหาของรัฐบาล

“พรรคยังเชื่อมั่นและพร้อมชู                                          

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐ 

มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา 

โหม เป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค 

และขอยืนยันความสัมพันธ์ของ 3 ป. 

Forever ว่ายังคงแน่นเหนียว เป็นหน่ึง

เดียวในทุกๆ สถานการณ์” ดร.พัชรินทร์

กล่าว

ภท.ลั่นยังไม่มี ส.ส.ย้ายซบ

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึง

กระแสข่าวว่านายเอกราช ช่างเหลา 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ กับ ส.ส.บางส่วนที่ถูก

ขับออกจากพรรค พปชร. จะเข้าสังกัด 

ภท. ว่าสื่อช่างถามจริงๆ ให้มาจริงเถอะ 

แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาสักคน และยังไม่

ได้มีการพูดคุย ตอนนี้พรรคเขาขับออก

หรือยัง ให้ขับก่อน 

วันเดียวกัน นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

ถึงกรณีที่นายประเสริฐ จันทรรวง

ทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการ

พรรคเพื่อไทย (พท.) ระบุว่า รัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ์ทุจริตพุ่ง และไม่กล้าแตะ

พรรคร่วมรัฐบาล เพราะกลัวรัฐบาลพัง

ว่า นายประเสริฐคงยังคิดถึงภาพหลอน

ติดตาสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ทุจริต

จนอดีตนายกฯ ต้องหนีไปต่างประเทศ 

แล้วปล่อยให้อดีตรัฐมนตรีถูกจำาคุก จึง

คิดว่ารัฐบาลอื่นจะเหมือนรัฐบาลตัวเอง 

ทั้งนี้ หากจะโหมโรงการอภิปรายตาม

มาตรา 152 ก็ควรโหมโรงด้วยข้อมูลที่

เป็นข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อ

ถือ ไม่ใช่พูดโหมโรงไปเรื่อยชนิดผีเจาะ

ปากพูด 

ส่วน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ในฐานะผู้นำา

ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง

การอภิปรายท่ัวไปแบบไม่ลงมติตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ว่าเน้ือหาเป็น 

2 กลุ่มใหญ่คือ ประเด็นของแพง ส่วน

ประเด็นต่อมาเป็นประเด็นเฉพาะ เช่น 

พรรคเพื่อไทยเสนอเรื่องเหมืองทองอัครา 

พรรคก้าวไกล เสนอเรื่องฝุ่น PM2.5 ซ่ึง

เวลาเสนอไป 36 ช่ัวโมง  

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รอง                                                               

นายกฯ กล่าวถึงกรณีจะมีคนร้องให้มี

วินิจฉัยระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรี 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์                                                                  

ว่าอีกต้ัง 7 เดือน ไม่ต้องห่วง พล.อ.ประ 

ยุทธ์ เพราะแม้ว่าจะถามไปตอนน้ีเขาก็ไม่

ตอบ เรื่องนายกฯ ต้องรอให้ใกล้ๆ ประ 

มาณ 1-2 เดือนก่อน ส.ค.ถึงจะเหมาะสม

นายนคร มาฉิม อดีตรองหัวหน้า

พรรค พท.ระบุว่า ได้ก่อตั้งพรรคการเมือง

ใหม่แล้ว ซึ่ง กกต.ได้ ให้การรับรอง

ความเป็นพรรคโดยสมบูรณ์แล้ว แต่

ยังไม่ขอเปิดเผยชื่อพรรค แต่จะเปิด

ตัวพรรคการเมืองในเดือน ก.พ.อย่าง

แน่นอน โดยพรรคการเมืองนี้มีเป้าหมาย

ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศ.

ไทยดัชนี โกงร่วง

โดยประเทศไทยได้ 35 คะแนน จัดอยู่ใน

อันดับที่ 110 ของโลก ลดลงจากปีก่อน

ที่ ได้รับ 36 คะแนน และเป็นอันดับที่ 

104 ของโลก

สถิติคะแนน CPI ของไทยประจำา

ปี 2564 หากเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน

อาเซียน พบว่า ไทยอยู่อันดับที่ 6 จาก

ทั้งหมด 11 ประเทศ โดยประเทศที่ ได้

อันดับ 1 คือ สิงคโปร์ 85 คะแนน ถัด

มาเป็นมาเลเซีย 48 คะแนน, ติมอร์-เลส

เต 41 คะแนน, เวียดนาม 39 คะแนน, 

อินโดนีเซีย 38 คะแนน และไทย 35 

คะแนน

ลำาดับถัดจากนั้นคือ ฟิลิปปินส์ 33 

คะแนน, ลาว 30 คะแนน, เมียนมา 28 

คะแนน, กัมพูชา 23 คะแนน ส่วนบรูไน

มิได้มีการระบุข้อมูลคะแนนของปี 2564 

สำาหรับแหล่งข้อมูลของคะแนน

จาก CPI ปี 2564 ที่ใช้ในการประเมิน

มีทั้งสิ้น 9 แหล่งข้อมูล จากคะแนนเต็ม 

100 คะแนน พบว่า 1.IMD WORLD หรือ

คะแนนในส่วนการติดสินบนและการ

ทุจริตมีอยู่หรือไม่ และมากน้อยเพียง

ใดอยู่ที่ 39 คะแนน ลดลง 2 คะแนน

เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ได้ 41 คะแนน 

2.BF (IT) หรือการปราบปรามการทุจริต

และบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำาผิดมี

ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ได้ 37 

คะแนน เท่ากับปี 2563 3.EIU หรือ

ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการใช้

จ่ายงบประมาณภาครัฐ ได้ 37 คะแนน 

เท่ากับปี 2563 

4.GI หรือการดำาเนินการทาง

ธุรกิจ ต้องเกี่ยวข้องกับการทุจริตมาก

น้อยเพียงใด ได้ 35 คะแนน เท่ากับ

ปี 2563 5.PERC หรือระดับการรับรู้

ว่าการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ

ต่อสถาบันทางสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองมากน้อยเพียงใด ได้  36 

คะแนน ลดลง 2 คะแนนเมื่อเทียบกับ

ปี 2563 ที่ได้ 38 คะแนน 6.PRS หรือ

การมีอำานาจหรือตำาแหน่งทางการเมือง 

มีการทุจริตโดยใช้ระบบอุปถัมภ์ และ

ระบบเครือญาติ และภาคการเมืองกับ

ภาคธุรกิจมีความสัมพันธ์กันมากน้อย

เพียงใด ได้ 32 คะแนน เท่ากับเมื่อ

ปี 2563 

7.WEF หรือภาคธุรกิจต้องจ่าย

เงินสินบนในกระบวนการต่างๆ มาก

น้อยเพียงใด ได้ 42 คะแนน ลดลง 

1 คะแนนเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ ได้ 

43 คะแนน 8.WJP หรือเจ้าหน้าที่รัฐมี

พฤติกรรมการใช้ตำาแหน่งหน้าที่ในทาง

มิชอบมากน้อยเพียงใด ได้ 35 คะแนน 

ลดลงมากที่สุดถึง 3 คะแนน หากเทียบ

กับปี 2563 ที่ได้ 38 คะแนน 9.V-DEM 

หรือการทุจริตในภาครัฐ ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายนิติบัญญัติ และตุลาการ เกี่ยวกับ

สินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนบุคคลกับส่วนรวม มากน้อยเพียงใด 

ไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้น 6 คะแนน โดยได้ 

26 คะแนน หากเทียบกับปี 2563 ที่ได้

เพียง 20 คะแนน

ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำา

ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.น่าน 

และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เป็น

สัญญาณชัดว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏพบ

การทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นที่สามารถ

บ่งชี้เป็นดัชนีได้ สะท้อนกับข้อเท็จจริงที่

เกิดขึ้นทั้งการตรวจสอบของสภาผู้แทน

ราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งเป็นรัฐบาลที่

ต้องการมาปราบทุจริตคอร์รัปชัน แต่

กลับพบว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเยอะ

ที่สุด ดัชนีดังกล่าวยังสะท้อนการบริหาร

ราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่ ไม่มีความ

สามารถในการเข้าไปดูว่าสิ่งเหล่านี้เกิด

ขึ้นได้อย่างไร จะปราบอย่างไร และ

จะแก้อย่างไร ซึ่งถือว่าเป็นความล้ม

เหลว รวมถึงยังสะท้อนว่ามีการปล่อย

ปละละเลย รู้เห็นเป็นใจ แสวงหาผล

ประโยชน์ โดยเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อตนเอง

เพื่อกลุ่มและเพื่อพวกพ้อง 

ท่ีสำานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) นายศรีอัมพร ศาลิคุปต์ อดีต

ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ยื่นหนังสือ

ร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ให้ดำาเนินคดีตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 

ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี และนายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี ฐานแทรกแซงการบริหาร

งานบุคคลของศาลยุติธรรม แต่งต้ัง

ข้าราชการศาลยุติธรรม ท่ีประธานศาล

ฎีกามีคำาส่ังต้ังคณะกรรมการสอบสวน

เรื่องทุจริตจัดซ้ือจัดจ้างไปทำาหน้าท่ีสำาคัญ

ในหน่วยงานท่ีอยู่ใต้สังกัดรัฐบาลหลาย

แห่งอันอาจเป็นความผิดต่อกฎหมาย ใน

ข้อหากระทำาผิดต่อตำาแหน่งหน้าท่ี และ

ความผิดต่อจริยธรรมของนักการเมือง

สำาหรับรายละเอียดหนังสือร้อง

เรียนระบุว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันท่ี 19 ส.ค. 

2564 ประธานศาลฎีกาได้มีคำาส่ังแต่ง

ต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง

แก่นายสราวุธ เบญจกุล อดีตเลขาธิการ

สำานักงานศาลยุติธรรม และท่ีปรึกษา

พิเศษประจำาสำานักงานศาลยุติธรรม 

กรณีมีการทุจริตจัดซ้ือจัดจ้างปรับปรุง

อาคารศาลจังหวัดพระโขนง และได้มี

การส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ดำาเนินคดีอาญากับ

ผู้กระทำาผิดแล้วก่อนหน้าน้ี แต่หลังจาก

น้ันมีประกาศสำานักนายกรัฐมนตรีเร่ือง

การแต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีมีชื่อ

นายสราวุธ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้

ดำารงตำาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ซ่ึงนายวิษณุเป็นผู้รับผิด

ชอบลงนามสนองพระบรมราชโองการ 

นอกจากน้ี พล.อ.ประยุทธ์ปฏิบัติหน้าท่ีใน

ฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำารวจ 

ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการข้า 

ราชการตำารวจโดยแต่งต้ังให้นายสราวุธ 

ดำารงตำาแหน่งรองประธานอนุกรรมการ 

ในคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เก่ียวกับการ

อุทธรณ์ และเมื่อวันท่ี 11 ม.ค.2565 คณะ

รัฐมนตรีซ่ึง พล.อ.ประยุทธ์และนายวิษณุ 

ได้ร่วมประชุมและมีมติแต่งต้ังประธาน

กรรมการและกรรมการการไฟฟ้านคร 

หลวง โดยมีชื่อนายสราวุธดำารงตำาแหน่ง

กรรมการการไฟฟ้านครหลวงต่ออีก 1 

สมัย

กรณีแต่งตั้ งให้ดำารงตำาแหน่ง

สำาคัญ 3 กรณีเกิดขึ้นภายหลังประธาน

ศาลฎีกาได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรม                                                     

การสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้ว พล.อ. 

ประยุทธ์และนายวิษณุย่อมทราบดีว่า

ต้นสังกัดไม่อาจอนุญาตให้นายสราวุธ                                                      

ไปดำารงตำาแหน่งอื่นใดนอกราชการ

ศาลยุติธรรมได้ กรณีผู้ถูกร้องทั้งสองใช้

อำานาจในตำาแหน่งแต่งตั้งหรือเห็นชอบ

ให้นายสราวุธไปดำารงตำาแหน่งต่างๆ โดย

พลการ เป็นการแทรกแซงการบริหาร

งานบุคคลของสำานักงานศาลยุติธรรม 

และเป็นการด้อยค่า ทำาลายความน่าเชื่อ

ถือของประธานศาลฎีกา ซึ่งเป็นผู้ออก

คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

วินัยร้ายแรงนายสราวุธ อันเป็นการ

กระทำาที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 193 

และขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยว

กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ที่ ได้มีการแถลงต่อรัฐสภา จึงเป็นการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายและ

หลักนิติธรรม จึงขอให้ ป.ป.ช.สอบสวน 

และดำาเนินคดีตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 157 และมาตรา 91 รวม

ทั้งตรวจสอบว่าการกระทำาของผู้ถูก

กล่าวหาทั้งสองเป็นความผิดจริยธรรม

ร้ายแรงด้วยหรือไม่

นอกจากนั้นยังพบว่า นายสราวุธ                                                                   

ยังดำารงตำาแหน่งสำาคัญในหน่วยงาน 

อื่นๆ ที่อยู่ ในสังกัดของรัฐบาล เช่น 

ประธานกรรมการท่าอากาศยานแห่ง

ประเทศไทย, กรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์, กรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิใน ป.ป.ช., ประธานกรรมการ

ธุ รกรรมในสำ านั ก งานป้ อ งกั นและ

ปราบปรามการฟอกเงิน, กรรมการ

ทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ประธาน

อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เป็นต้น.   

ศาลสั่งจำาคุก ‘ผู้กองปูเค็ม’

รัชดาฯ • ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำาคุก  ร.อ.ทรงกลด ชื่นชูผล 

หรือผู้กองปูเค็ม 12 เดือน และปรับ 100,000 บาท ในความผิด

ฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 326, 328 ตามที่ น.ส.ชลิตา บัณฑุวงศ์ อาจารย์

คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง โดยศาล

ตรวจสำานวนแล้วเห็นว่า จำาเลยไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์และแสดง

ความคิดเห็นในเนื้อหาเกี่ยวกับการเสวนาของจำาเลย แต่มุ่ง

แสดงความเห็นที่เป็นการทำาลายชื่อเสียง ศักดิ์ศรี และคุณค่า

ฐานะทางสังคมของโจทก์ ในชั้นนี้ยังฟังไม่ได้ว่าแสดงความ

คิดเห็นโดยสุจริตหรือติชมด้วยความเป็นธรรม อุทธรณ์ของ

โจทก์ฟังขึ้นว่าคดีมีมูล จึงพิพากษากลับให้ประทับรับฟ้องคดีไว้

พิจารณา อย่างไรก็ตามพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีประกอบ

กับไม่ปรากฏว่าเคยได้รับโทษจำาคุกมาก่อน เห็นสมควรให้

โอกาสจำาเลยกลับตนเป็นพลเมืองดี โทษจำาคุกให้รอการลงโทษ

ไว้มีกำาหนด 2 ปี กับให้จำาเลยลบข้อความหรือคลิปไลฟ์สดนั้น

‘บิ๊กป้อม’ สางปัญหาพีมูฟ 31 ม.ค.นี้ 

ชัยนาท • พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ใน

ฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึง

กรณีวันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคม

ที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ มายื่นหนังสือถึงตนที่ทำาเนียบ

รัฐบาลว่า กลุ่มพีมูฟไม่มีอะไร เราดูแลอยู่ และจะมีการประชุม

กันวันที่ 31 ม.ค.นี้ ซึ่งหากได้ข้อสรุปอย่างไรก็จะนำาเข้าคณะ

รัฐมนตรีให้รัฐบาลรับทราบอีกครั้งว่าเราได้ดำาเนินการอะไร

ไปแล้วบ้าง  ส่วนข้อเสนอ 15 ข้อเรียกร้องของกลุ่มพีมูฟได้

เห็นหรือยังนั้น พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เห็นแล้ว ตนได้ดูหมด

แล้ว เมื่อถามว่าดูแล้วสามารถรับข้อเสนอได้ทั้งหมดหรือไม่ 

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ต้องแล้วแต่ในที่ประชุมด้วย เพราะตน

ไม่ได้พิจารณาคนเดียว ต้องถามทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะ

พิจารณากันอย่างไร

‘แสวง บุญมี’ ยื่นสมัครเลขาฯ กกต. 

แจ้งวัฒนะ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่นายอิทธิพร บุญ

ประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลง

นามประกาศ กกต. เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่ง

ตั้งให้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ กกต. โดยเปิดรับสมัครระหว่าง

วันที่ 10-28 ม.ค. ที่บริเวณชั้น 2 สำานักงาน กกต. ปรากฏว่า

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 24 ม.ค. มีนายแสวง บุญมี รอง

เลขาธิการ กกต. เข้ายื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น

เลขาธิการ กกต.แล้ว โดยถือเป็นผู้สมัครคนแรกนับตั้งแต่มี

การเปิดรับสมัครมาแล้ว 14 วัน สำาหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นเลขาธิการ กกต. จะต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง มี

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 

ปีในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง และมีอายุไม่เกิน 65 ปีในขณะดำารง

ตำาแหน่ง และต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และ

พ้นจากตำาแหน่งทางการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี, ไม่อยู่

ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือ

ไม่ เป็นต้น

ระทึกนัดฟังคำาพิพากษาฟ้อง ทบ.

รัชดาฯ • ศาลแพ่งนัดฟังคำาพิพากษาศาลอุทธรณ์ กรณีนาง

นาปอย ป่าแส ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก ตาม 

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 เหตุ

เจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนยิงนายชัยภูมิ ป่าแส นักกิจกรรม

เยาวชนผู้ต่อสู้ เพื่อสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองและคนไร้สัญชาติ 

เสียชีวิตที่บริเวณด่านบ้านรินหลวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว 

จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2560 หลังจากศาลแพ่งได้เลื่อน

นัดฟังคำาพิพากษาไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงปลายปีที่ผ่านมา มา

เป็นวันที่ 26 ม.ค.2565 ด้วยเหตุผลว่า ศาลอุทธรณ์ยังพิจารณา

คดีไม่แล้วเสร็จ โดยไม่มีการแจ้งต่อคู่ความทั้งสองฝ่ายล่วงหน้า

แต่อย่างใด เป็นเหตุให้มูลนิธิผสานวัฒนธรรมยื่นหนังสือถึง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ประธานศาลอุทธรณ์ และประธาน

ศาลฎีกา ขอให้ทบทวนแนวปฏิบัติในการแจ้งคู่ความให้ทราบถึง

กำาหนดนัดของศาล และให้คำานึงถึงการอำานวยความสะดวกให้

แก่ประชาชนเป็นสำาคัญ และได้รับคำาตอบจากศาลแพ่งว่า ศาล

แพ่งจะรับข้อร้องเรียนไว้พิจารณาและดำาเนินการแก้ไข.

กกต.

จังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 

แทนตำาแหน่งที่ว่าง ประกอบ

ความเห็นของผู้ตรวจการเลือก

ตั้งประจำาจังหวัดสงขลา ที่เห็น

ควรประกาศผลการเลือกตั้ง จึง

ออกประกาศ กกต.เรื่อง ผลการ

เลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือก

ตั้ง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส.พ.ศ.2561 มาตรา 127 

ซึ่ง น.ส.สุภาพร กำาเนิดผล ผู้

สมัครพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ การประกาศผลดัง

กล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และ

อำานาจของ กกต.ที่จะสืบสวน 

ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุ

อันควรสงสัยว่ามีการกระทำาการ

ทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการ

เลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือ

เที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศ

ผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

สำ าหรั บผู้ ไ ด้ รั บ ก าร เลื อ กตั้ ง 

สามารถมารับหนังสือรับรองการ

ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่ง

เขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วัน

ที่ 25 ม.ค.เป็นต้นไป ที่สำานักงาน 

กกต.แจ้งวัฒนะ

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัว 

หน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์

ถึงความคืบหน้ากรณีการเลือก

ตั้งซ่อมเขต 4 จ.ลำาปาง ว่า รอ

ให้ศาลประกาศให้มีการเลือกตั้ง

ซ่อม แม้ กกต.จะให้ใบเหลืองแล้ว 

ยังไม่จบกระบวนความ พรรค                                                     

เพื่อไทยพร้อมส่งผู้สมัคร พร้อม

สู้ มั่นใจว่าจะได้พื้นที่คืนมาด้วย 

ส่วนผู้ สมัครที่ จะลงสมัครรับ

เลือกตั้งนั้น อยู่ในกระบวนการ

คัดสรร ซึ่งผู้สมัครของเราดี ถ้า

ส่งก็มั่นใจว่าชนะ เพราะเป็น

พื้นที่เดิมของเรา แต่ที่ ไม่ได้ส่ง

คราวก่อน เพราะมีเหตุผลบาง

เรื่อง บางประการ ครั้งนี้ก็ต้องมา

พิจารณาให้รอบคอบถี่ถ้วน เพื่อ

ไม่ให้เหตุการณ์ซ้ำารอยเดิมอีก 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัว 

หน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)                                                  

ให้สัมภาษณ์กรณีลงพ้ืนท่ีช่วย

นางสรัลรัศม์ิ เจนจาคะ ผู้สมัคร 

ส.ส.กทม.เขตหลักส่ี-จตุจักร หา

เสียงแล้วมีเยาวชนรายหน่ึงท่ีมา

ร่วมเซลฟีกับ พล.อ.ประวิตรชู

สัญลักษณ์ 3 น้ิว ว่าเด็กก็คือเด็ก 

ตนเป็นผู้ใหญ่ก็คุยกันดี ไม่เห็นมี


